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เป็นที่น่ายินดียิ่งที่ในวันนี้ ท่านทั้งหลายได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ เพื่อร่วมพิธีเปิดกิจกรรม  

และร่วมมือร่วมใจทำากิจกรรมจิตอาสา ‘เราทำาความ ดี ด้วยหัวใจ’ ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำาความสะอาด

พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำาเจ้าพระยาบริเวณฝั่งพระนคร ตั้งแต่สะพานกรุงธนถึงคลองบางลำาพู 

ในการเสด็จฯ เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีในโอกาสดังกล่าว ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ 

และที่สำาคัญเป็นการสร้างจิตสำานึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่าย ต่างตระหนัก 

และให้ความสำาคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือน 

และรักษาทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นฐานที่อยู่ของตนเอง

นายวริไท สันติประภพ 
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
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Editor’s 
Welcome 

สวัสดีค่ะ	ท่านผู้อ่าน	หากมีคนตั้งค�าถามกับท่านผู้อ่านว่าทรัพยากรที่ส�าคัญท่ีสุด

ขององค์กรคืออะไร	จะใช่อาคารที่มั่นคง	สวยงาม	หรือเคร่ืองจักร	อุปกรณ์ท่ีทันสมัย 

หรือว่าจะเป็น	“บุคลากร”	ที่มีคุณภาพในองค์กร	แล้วธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.) 

คิดอย่างไร?	ขอเชิญท่านผู้อ่านหาค�าตอบได้จากคอลัมน์	Conversation	with	the	

Governor	ซึ่งเราได้รับเกียรติจากคุณวารินทร์	 สัจเดว	ผู ้ประกาศข่าวช่อง	TNN	 

มาร่วมสนทนากับ	ดร.วิรไท	สันติประภพ	ผู้ว่าการ	ธปท.	เพ่ือถอดรหัสกระบวนการ 

สร้างคนและปรับวัฒนธรรมองค์กรของ	ธปท.	ให้เท่าทันโลกยุคดิจิทัล	

นอกจากน้ีท่านผู้อ่านจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมจากล่างข้ึนบน	(bottom-up)	ที่ช่วย

สร้างพลังให้กับพนักงาน	ธปท.	ในคอลัมน์	Cover	Story	และต่อด้วยบทสัมภาษณ ์

ผู้บริหารกลุ่ม	Mid-career	(ผู้บริหารที่มีประสบการณ์การท�างานจากองค์กรภายนอก)	

ของ	ธปท.	ทีม่าเล่าถงึภารกจิและความท้าทายของการเข้ามาเสรมิทพั	ธปท.	ในคอลมัน์	

BOT People

ในคอลัมน์	Relax	@	Ruen	Pae	พระราชพัชรมานิต	หรือที่หลายท่านรู้จักในนาม 

พระอาจารย์ชยสาโร	ได้ให้ความเมตตาแนะแนวทางการใช้ธรรมะเพือ่ความเจรญิก้าวหน้า 

และการใช้ชีวิตที่สมดุลส�าหรับคนท�างาน	คอลัมน์	Special	Scoop	ที่หยิบยก 

มุมมองและแง่คิดในการท�างานของคน	ธปท.	จากหนังสือ	“75	ชีวิตบนเส้นทาง	ธปท.”	 

มาเล่าสู่กันฟัง	และคอลัมน์	Inspiration	ที่คุณภิญโญ	ไตรสุริยธรรมา	นักคิด	นักเขียน 

ด้านการสร้างปัญญา	มาชวนคุย	ชวนคิด	และสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการอยู่รอด	 

และอยู่ร่วมกับ	AI	ในโลกยุคใหม่

นอกจากน้ี	ยงัมเีร่ืองราวภายในเล่มทีน่่าสนใจมากมาย	อาท	ิสรุปองค์ความรู้จากงาน 

BOT	Symposium	2019	และมาดูว่าอนาคตของชาติ	นักเรียนมัธยมปลายที่ร่วมแข่งขัน 

ตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินในโครงการ	BOT	Challenge	&	Experience	2019	 

ได้ต้ังค�าถามที่น่าสนใจกับผู้ว่าการ	ธปท.	อย่างไรในคอลัมน์	The	Knowledge	และ 

ยังมีคอลัมน์เบา	ๆ 	ที่มาแนะน�าร้านอาหารและสถานที่ที่น่าสนใจอย่าง	Eat	Guide	และ	

Bestination	เช่นเคยค่ะ

สุดท้ายน้ี	กองบรรณาธิการหวังว่าท่านผู ้อ่านจะเพลิดเพลินไปพร้อมกับได้รับ 

ความรู้และมุมมองที่เป็นประโยชน์เพื่อรับมือกับโลกยุคใหม่ได้อย่างเท่าทัน	และขอ 

ทิ้งท้ายด้วยค�ากล่าวของผู้ว่าการ	ธปท.	ที่ว่า “เราต้องเปิดใจ พร้อมที่จะปรับ และ 

ต้องกล้าที่จะเปลี่ยน...”
เจ้าของ : 
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : 
ดร.วิรไท	สันติประภพ
ที่ปรึกษา : 
จันทวรรณ	สุจริตกุล
บรรณาธิการ : 
สุรีรัตน์	ลัคนานิตย์
กองบรรณาธิการ : 
ขจร	ธนะแพสย์,	มณีฉาย	ไชยนุวัติ,	
วีรมลล์	พันธุ์พานิช,	สุพิชา	พันธเสน,	
ปิยะนุช	ปฐมศิริ,	ปกรวิช	อ่อนประไพ,	
จุฑามาศ	ศิรประชา,	นฤพนธ์	รักษ์พงษ์,
กัมพล	แก่นสุวรรณ์,	ชยธร	หลีกอธรรม

สรุรีตัน์	ลคันานติย์
ผูอ้�านวยการอาวโุส	ฝ่ายบรหิารการสือ่สารองค์กร



ถอดรหัสกระบวนการสร้าง “คน” 
และปรับวัฒนธรรมให้เท่าทันโลกในแบบ ธปท.

คุณวารินทร์ สัจเดว 
ผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการชื่อดังช่อง TNN

ดร.วิรไท สันติประภพ 
ผู้ว่าการ ธปท.

ในขณะที่โลกกำาลังเปลี่ยนไปสู่โลกยุคดิจิทัล ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้องปรับตัวทั้งในด้านคุณภาพและทักษะ 
ของบุคลากร รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้เท่าทันโลกและเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายใหม่ ๆ รอบด้านที่มา 
ในหลากหลายรูปแบบ เพ่ือตอบโจทย์พันธกิจที่กว้างและซับซ้อนข้ึน BOT พระสยาม MAGAZINE ได้รับเกียรติจาก  
คุณวารินทร์ สัจเดว ผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการชื่อดังช่อง TNN มาพูดคุยเจาะลึกกับ ดร.วิรไท สันติประภพ  
ผู้ว่าการ ธปท. เก่ียวกับกระบวนการและความท้าทายในการพัฒนาบุคลากรและปรับวัฒนธรรมองค์กรให้เท่าทันโลก 
ที่ไม่เหมือนเดิม

ความสำาคัญและความท้าทายของการสร้างบุคลากร

คณุวารนิทร์ : ท�ำไมกำรสร้ำงคนและวัฒนธรรมองค์กรจึงเป็น
เรื่องส�ำคัญ และควำมท้ำทำยของเรื่องนี้มีอะไรบ้ำง 

 ดร.วิรไท : ในมุมมองของผม ถ้ำถำมว่ำสินทรัพย์ที่ส�ำคัญที่สุด 
ของ ธปท. คืออะไร ก็คือ “คน ธปท.” ซึ่งในบริบทโลกที่ก�ำลัง 
เปลีย่นถ่ำยจำกโลกใบเก่ำทีเ่รำคุน้เคยไปสูโ่ลกใหม่อย่ำงรวดเรว็ ธปท.  
จะต้องปรับตัวให้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังเกิดขึ้น ทั้งเรื่อง
คุณภำพของคน ทักษะของคน และวัฒนธรรมองค์กร 

ธปท. มีควำมท้ำทำยในกำรเตรียมพร้อมบุคลำกรอย่ำงน้อย 
ใน 3 เรื่องส�ำคัญ 

ประกำรแรก คอื กระบวนกำรสบืทอดองค์ควำมรูจ้ำกคนรุน่เก่ำ 
ที่มีประสบกำรณ์สูงไปสู ่คนรุ ่นใหม่ เนื่องจำกเรำมีรุ ่นพ่ีที่ทยอย 
เกษียณอำยุจ�ำนวนมำก ธปท. ต้องมีกระบวนกำร “สืบทอด”  
องค์ควำมรู ้เหล่ำนั้น ขณะเดียวกันกำรส่งผ่ำนก็ต้อง “สอดรับ”  
กับทักษะของคนรุ่นใหม่  

ประกำรที่สอง คือ ธปท. มีพันธกิจท่ีกว้ำงขึ้นและมีหลำยเรื่อง 
ที่ เรำไม่คุ ้นเคย เช ่น เพื่อดูแลควำมปลอดภัยทำงไซเบอร ์ 
(cyber-security) เรำจึงต้องกำรคนท่ีจบทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (IT) มำกขึ้น หรือต้องกำรนักคณิตศำสตร์มำท�ำเรื่อง 
ดำต้ำอนำไลติกส์ (data analytics) ดังนั้น จะเห็นว่ำคุณสมบัติ
พนักงำนจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง

ประกำรสุดท้ำย คือ ท�ำอย่ำงไรให้พนักงำนของ ธปท. ได้ใช้
ศกัยภำพ และพฒันำศกัยภำพของตวัเองอย่ำงต่อเนือ่ง ถ้ำคน ธปท. 
ท�ำงำนแล้ว รูส้กึว่ำไม่ก้ำวหน้ำ หรอืไม่มีควำมสขุในกำรท�ำงำน สดุท้ำย
เรำอำจต้องเสยีคนเก่งให้กบัองค์กรอ่ืน หรอืคน ธปท. จะสญูเสยีโอกำส 
ทีจ่ะใช้ศกัยภำพของเขำในกำรท�ำงำน นอกจำกนี ้พนกังำนแต่ละรุน่ 
มีประสบกำรณ์และควำมคำดหวังต่อชีวิตต่ำงกัน ท�ำอย่ำงไร 
ให้ควำมหลำกหลำยนี้อยู่ร่วมกันได้อย่ำงมีพลัง และท�ำให้ทุกคน 
มีโอกำสได้ใช้ศักยภำพของตัวเองอย่ำงเต็มที่

การปรับโครงสร้างองค์กรให้ยืดหยุ่นและคล่องตัว (agile)

 คณุวารนิทร์ : ทีผ่่ำนมำ ธปท. ได้ด�ำเนนิกำรอะไรบ้ำงทีจ่ะช่วย
ให้พนักงำนสำมำรถใช้ศักยภำพของตนได้อย่ำงเต็มที่  

ดร.วิรไท : ที่ผ่ำนมำ ธปท. แบ่งโครงสร้ำงเป็นสำยงำน ฝ่ำย 
ทมี เป็นกล่อง ๆ  ไม่ยืดหยุน่ และมรีะบบกำรบงัคบับัญชำเป็นล�ำดบัขัน้  
โดยท�ำงำนแบบขึ้น ๆ  ลง ๆ  ตำมระบบกำรบังคับบัญชำ ซึ่งย่อม 
ไม่ทนักบักำรเปลีย่นแปลง เพรำะโจทย์ท่ีเรำเผชญิขณะน้ีมคีวำมซบัซ้อน
และเชื่อมโยงกันมำกขึ้น คนในฝ่ำยงำนใดฝ่ำยงำนหนึ่งไม่สำมำรถ
แก้ปัญหำได้ครบทุกมิติ ต้องใช้ควำมร่วมมือและระดมสมองจำก
หลำยฝ่ำยงำนมำช่วยกันตอบโจทย์ ธปท. จึงมีแนวทำงปรับรูปแบบ 
กำรท�ำงำนใน 3 เรื่องใหญ่ เพื่อให้องค์กรยืดหยุ่น และพนักงำนได้ใช้
และพัฒนำศักยภำพได้เต็มที่ 

เรือ่งแรก คอื มรีปูแบบการท�างานเป็นแบบทมีเฉพาะกจิ เฉพาะเรือ่ง
ที่สมาชิกมาจากหลากหลายสายงาน (squad) โดยใช้โจทย์เป็นตัวตั้ง 
และน�ำคนทีม่ทัีกษะและควำมเชีย่วชำญจำกหลำกหลำยฝ่ำยมำช่วยกัน 
เช่น เรื่องดำต้ำอนำไลติกส์ หรือกำรพัฒนำสกุลเงินดิจิทัลในโครงกำร
อินทนนท์1 ก็มีพนักงำนจำกหลำยฝ่ำยงำนเข้ำมำท�ำงำนร่วมกัน 

 เรือ่งทีส่อง คอื การสลาย silo หรอืการท�างานทีเ่น้นกล่องตวัเอง  
เรำส่งเสริมให้เกิดกำรหมุนเวียนงำน (mobility) เพ่ือให้พนักงำน
ตระหนักว่ำ งำนที่ท�ำไม่ได้จบเฉพำะกล่องตัวเอง แต่เกี่ยวข้องกับ
อีกหลำกหลำยคนและหลำกหลำยฝ่ำยงำน ธปท. ได้ก�ำหนดเงื่อนไข
ให้ผู ้บริหำรท่ีจะได้รับกำรเลื่อนต�ำแหน่ง ต้องเคยหมุนเวียนงำน 
ตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด เมื่อสี่ปีที่แล้ว กำรหมุนเวียนงำนเกิดขึ้นยำก  
แต่วันนี้กำรหมุนเวียนงำนกลำยเป็นเรื่องปกติ นอกจำกนี้ เรำยัง 
ส่งเสริมกำรไปท�ำงำนองค์กรภำยนอกด้วย รวมถึงเปิดโอกำส 
ให้พนักงำนลำออกจำก ธปท. ชั่วครำว โดยเรำมีเงื่อนไขจะรับกลับ
เข้ำมำท�ำงำน เพือ่ท่ีพนักงำนจะได้ประสบกำรณ์ตรงจำกกำรไปท�ำงำน
ภำยนอก และสำมำรถน�ำกลับมำประยุกต์กับกำรท�ำงำนที่ ธปท. 

 เรือ่งท่ีสำม คอื ส่งเสรมิให้พนักงานระดับล่าง ๆ มส่ีวนร่วมมากข้ึน 
ในกำรหำค�ำตอบของปัญหำในจุดต่ำง ๆ ขององค์กร ขณะเดียวกัน 

1โครงการอินทนนท์ คือ โครงการพัฒนาระบบต้นแบบการโอนเงินระหว่าง 

สถาบันการเงิน โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (Central Bank 

Digital Currency: CBDC) เป็นสื่อกลางในการท�าธุรกรรม ซึ่งน�าเทคโนโลยี 

การประมวลผลแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology: DLT)  

มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบการช�าระเงินของประเทศ
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และประมวลผลเร็วขึ้น รวมถึงกำรน�ำระบบซอฟแวร์หุ่นยนต์ที่ท�ำ 
หน้ำที่แทนคน (robotic software) มำใช้ในกำรท�ำงำนที่ซ�้ำ ๆ   
เป็นทีน่่ำยนิดว่ีำ สิง่ทีเ่รำท�ำหลำยเรือ่งทีเ่กีย่วกับดจิทิลัเริม่ออกผลและ 
ได้รบักำรยอมรบัว่ำ ธปท. เป็นองค์กรหนึง่ของประเทศท่ีมพีฒันำกำร
ที่ดีในเรื่องนี้

ผู้ว่าการและการขับเคลื่อนงานในองค์กร

 คุณวารินทร์ : มีค�ำกล่ำวว่ำ วัฒนธรรมองค์กรสะท้อนผู้น�ำ  
ท่ำนผูว่้ำกำรได้รบัแรงบนัดำลใจในกำรบรหิำรมำจำกไหน ท่ีจะขบัเคลือ่น 
ธปท. ให้ก้ำวไปอย่ำงมีพลัง

ดร.วิรไท : ธปท. เป็นองค์กรท่ีพนักงำนและผู้บริหำรมีทักษะ
และมคีวำมสำมำรถสูง ดงันัน้ โจทย์ส�ำคญัของผม คอื จะท�ำอย่ำงไร 
ให้ทกุคนเข้ำใจทศิทำงและยุทธศำสตร์ทีอ่งค์กรจะเดนิไปข้ำงหน้ำร่วมกนั 
และร่วมกันแสดงพลังอย่ำงเต็มที่ ถ้ำเปรียบกับวงดนตรี ผู้ว่ำกำร 
ก็คือวำทยกร (conductor) เป็นคนประสำนให้นักดนตรีทุกคน 
ในวงออร์เคสตรำ (orchestra) ที่มีฝีมือเก่งกำจในเครื่องดนตรี 
ของตัวเองเล่นเพลงเดียวกัน สำมำรถท�ำงำนร่วมกัน ผลิตงำน
คณุภำพสงูไปพร้อมกบัเปิดโอกำสให้ทกุคนได้แสดงศกัยภำพเฉพำะตวั 
ออกมำอย่ำงเต็มที่ 

เพือ่จะท�ำหน้ำทีไ่ด้อย่ำงมปีระสทิธภิำพและต่อเนือ่ง เรำต้องหมัน่
ตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอว่ำ ทิศทำงที่ก�ำลังเดินไปนั้นใช่หรือไม่ ด้วย
ควำมเร็วที่เท่ำทันโลกแห่งกำรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และมีจุดอ่อน 
อยู่ตรงไหน เรำต้องเปิดใจ พร้อมที่จะปรับ และต้องกล้ำที่จะเปลี่ยน 
ถ้ำทุกคนเห็นเป้ำหมำยเหล่ำนี้ร่วมกัน ธปท. จะสำมำรถเดินหน้ำไป
ได้อย่ำงมีพลัง 

ก็พยำยำมพัฒนำกำรสื่อสำรให้เป็นแบบสองทำงมำกขึ้น เช่น  
กำรใช้แอปพลเิคชนัไลน์ในกำรสือ่สำรกับพนักงำนภำยในองค์กร ซึง่ม ี
ข้อเสนอด ีๆ  หลำยเรือ่งท่ีได้รบัจำกพนกังำน ตวัอย่ำงเช่น กำรพฒันำ
พื้นท่ีอเนกประสงค์เพื่อให้พนักงำนมำใช้งำนร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็น 
มุมท�ำงำน ห้องประชุมระดมสมอง หรือมุมพักผ่อน สิ่งเหล่ำนี้ก ็
มำจำกควำมคิดเห็นของพนักงำนเพื่อพนักงำนด้วยกัน

เพิ่มพลังให้องค์กรด้วยวัฒนธรรม bottom-up

 คุณวารินทร์ : ทรำบมำว่ำ ธปท. ก�ำลังส่งเสริมวัฒนธรรม 
จำกล่ำงขึ้นบน (bottom-up) ให้มีมำกขึ้น ท่ำนผู ้ว่ำกำรคิดว่ำ  
สิ่งนี้จะช่วยพัฒนำบุคลำกรของ ธปท. อย่ำงไร

 ดร.วิรไท : พนักงำน ธปท. เป็นคนเก่ง เพรำะระบบกำร 
คัดเลือกคนของเรำค่อนข้ำงเข้มข้น โจทย์ส�ำคัญคือ จะท�ำอย่ำงไร 
ให้พนักงำนสำมำรถพัฒนำศักยภำพของตัวเองได้อย่ำงต่อเน่ือง  
ทีผ่่ำนมำวฒันธรรมองค์กรค่อนข้ำงจะเป็นแบบบนลงล่ำง (top-down) 
ทุกอย่ำงขึ้นอยู ่กับหัวหน้ำ ปัจจุบัน ธปท. ส่งเสริมวัฒนธรรม  
bottom-up มำกขึ้น ให้พนักงำนมีสิทธิเลือกส่ิงท่ีคิดว่ำเหมำะสม
กับตัวเอง เช่น กำรเข้ำอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ จำกเดิมที่ต้องให้
หัวหน้ำเป็นคนเลือกให้ หัวหน้ำก็จะพิจำรณำว่ำเรื่องน้ันเกี่ยวกับงำน
ปัจจุบันหรือไม่ ฝ่ำยมีงบประมำณเหลือเท่ำไร วันนี้เรำสร้ำงระบบ
ท่ีพนักงำนมีสิทธิเลือกได้ ว่ำต้องกำรจะพัฒนำทักษะในเรื่องใดบ้ำง  
วธิคีดิกค็ล้ำยกบัเรือ่ง mobility ต้องมองในภำพใหญ่และระยะยำวขึน้ 
ไม่ใช่มองแค่ว่ำเกี่ยวข้องกับงำนที่เขำท�ำอยู่ในปัจจุบันเท่ำนั้น เช่น  

คนที่ท�ำงำนทำงด้ำนกำรก�ำกับดูแลสถำบันกำรเงิน แต่สนใจจะอบรม 
เรือ่งดำต้ำอนำไลตกิส์ ซึง่แม้ว่ำอำจจะยงัไม่ได้ใช้กบังำนปัจจบุนัของเขำ
โดยตรง แต่ก็เป็นทักษะที่จ�ำเป็นในอนำคต หรือคนท�ำงำนสำย 
นโยบำยกำรเงนิ แต่สนใจด้ำนกำรบรหิำรบคุคล กส็ำมำรถเพิม่ทกัษะได้ 
เพรำะจะเป็นประโยชน์ในกำรบริหำรและกำรให้ค�ำแนะน�ำน้องในทีม 

อีกตัวอยำ่งคือ ระบบกำรสมัครต�ำแหน่งที่วำ่งหรือเลื่อนต�ำแหน่ง 
เดิมมีลักษณะ top-down หัวหน้ำเป็นผู้ก�ำหนดว่ำจะเสนอให้ไป
แข่งขันที่ฝ่ำยไหน แต่ปัจจุบันพนักงำนมีสิทธิสมัครในต�ำแหน่งว่ำง 
ที่ตนสนใจได้ โดยไม่ต้องรอควำมเห็นชอบของหัวหน้ำ ผมเช่ือว่ำ
วัฒนธรรมแบบนี้จะท�ำให้องค์กรมีพลังมำกขึ้น

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เท่าทันโลก

คุณวารินทร์ : ภำยใต ้บริบทของโลกรอบตัวเรำที่ก�ำลัง
เปลีย่นแปลงเรว็มำก ธปท. ปรบัวัฒนธรรมองค์กรอย่ำงไร ให้คน ธปท. 
ก้ำวทันโลก 

 ดร.วริไท : ในโลกปัจจบุนั กำรเปลีย่นแปลงทีร่นุแรงและรวดเรว็
ถือเป็น new normal กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจะกระทบ 
กับรูปแบบกำรท�ำงำนและวิธีคิดแบบเดิม วิถีชีวิตและวิธีกำรท�ำงำน
ของเรำจะไม่เหมือนเดิม หน้ำที่ส�ำคัญของ ธปท. คือ กำรก�ำหนด
นโยบำย จึงจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่เรำต้องมองให้ไกล คิดให้ลึกในสิ่งท่ีท�ำ
และมหีลกักำรทีชั่ดเจน เน่ืองจำกผลจำกกำรท�ำหน้ำทีข่องธนำคำรกลำง
เกือบทุกเร่ือง ย่อมมีทั้งคนที่ได้ประโยชน์และคนที่เสียประโยชน์  
คน ธปท. จะต้องค�ำนึงถึงส่วนรวมเป็นหลัก

 เรำได้ปลูกฝังพฤติกรรมหลักของพนักงำนให้มีหลักกำร และรู้ลึก
คิดไกล ซึ่งเรำท�ำได้ค่อนข้ำงดี ที่จะต้องท�ำมำกขึ้นอำจจะมี 3 เรื่อง
ด้วยกัน คือ

1. เปิดใจ เรำก�ำลังอยู ่ในโลกที่ไม่คุ ้นเคยและจะมีคนเข้ำมำ
เกี่ยวข้องหลำกหลำยมำกขึ้น คน ธปท. จึงต้องรับฟังและเข้ำใจ 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีกลุม่อืน่อย่ำงรอบด้ำน กำรรบัฟังแค่สถำบนักำรเงนิ
ที่คุ้นเคยคงไม่พอ ต้องเข้ำใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลำยกลุ่ม รวมถึง
ประชำชนทั่วไปด้วย จึงจะท�ำให้เรำออกแบบนโยบำยให้แก้ปัญหำ 
ได้ตรงจุด เกดิผลชดัเจน และตรงกลุม่เป้ำหมำย เช่น ถอยหลงักลบัไป 
3 - 4 ปี ประชำชนไม่อยำกเข้ำสำขำธนำคำรพำณิชย์เพรำะกลัว 
กำรขำยประกนั เรำต้องเปิดใจรบัฟังควำมรูส้กึของประชำชน จึงน�ำมำสู่ 
กำรปรับเกณฑ์ให้สถำบันกำรเงินบริกำรลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรม  
(market conduct) คุ้มครองผู้บริโภค เรำต้องมั่นใจว่ำปัญหำหรือ
ทุกข์ของประชำชนได้รับกำรแก้ไข 

 2. คล่องตัวทันการณ์ กฎเกณฑ์และขั้นตอนที่ไม่ทันโลกอำจ 
ท�ำให้เรำ “ช้ำเกนิไป” และสร้ำงปัญหำตำมมำหลำยเรือ่ง ควำมคล่องตวั
ทนักำรณ์จงึเป็นเรือ่งส�ำคญัมำก เรำต้องมคีวำมสำมำรถในกำรท�ำงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และต้องตรวจสอบตัวเองเสมอว่ำ สิ่งที่ท�ำอยู่ 
“ใช่” หรือ “ไม่ใช่” เรำท�ำงำนด้วยควำมเร็วท่ีเท่ำทันกับเป้ำหมำย
ที่วำงไว้หรือไม่ กำรเปิดรับ เปิดใจ และกล้ำตัดสินใจ จะท�ำให้เกิด
วัฒนธรรมที่เท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลง

 3. มุ่งผลส�าเร็จท่ีชัดเจน ธปท. เป็นองค์กรท�ำงำนด้ำนนโยบำย 
ทีเ่น้นทกัษะ “กำรคดิ” ซึง่ถ้ำคดิแล้วไม่ท�ำให้เกดิผลจรงิในทำงปฏบิตัิ 
ย่อมไม่เกดิประโยชน์ ภำยใต้บรบิทโลกทีก่�ำลงัเปลีย่นแปลง คน ธปท. 
ต้องมีทักษะ “กำรท�ำ” ด้วย ต้องสำมำรถผลักดันงำนและพัฒนำ 
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งประสำนควำมร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง 
ท่ีหลำกหลำย เช่น กำรสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนใหม่ ๆ อย่ำงระบบ
พร้อมเพย์ (PromptPay) หรือคลินิกแก้หนี้ ล้วนต้องลงมือท�ำด้วย 
ไม่ใช่แค่คิดอย่ำงเดียว จึงจะเกิดผลลัพธ์ตำมที่มุ่งหมำยไว้

ก้าวสู่องค์กรดิจิทัล

คณุวารนิทร์ : ทุกวันน้ีควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีท�ำให้โลก
เปลี่ยนแปลงในแทบจะทุกมิติ ไม่ว่ำกำรด�ำรงชีวิต หรือรูปแบบและ
วิธีกำรท�ำงำนท่ีก�ำลังเข้ำสู่ยุคดิจิทัลแบบเต็มตัว เรื่องนี้ถูกน�ำมำเป็น
ประเด็นในกำรก�ำหนดทิศทำงขององค์กรหรือไม่ 

ดร.วิรไท : เรื่องน้ีเป็นเรื่องใหญ่มำก เพรำะองค์กรท่ีเรำก�ำกับ
ดูแลก�ำลังก้ำวไปสู่โลกกำรเงินดิจิทัล ธปท. จึงต้องผลักดันตัวเอง 
ให้เป็นองค์กรดิจิทัลด้วย เช่น (1) กำรพัฒนำกำรท�ำงำนและ
ระบบงำนภำยในเป็นดิจิทัล (2) กำรสร้ำงดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
ส�ำหรับกำรจัดกำรควำมรู ้ (knowledge management) และ  
(3) กำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรข้อมูลของ ธปท. เพ่ือกำรจัดเก็บ 

คุณวารินทร์ สัจเดว 
นักส่ือสำรมวลชนท่ีคร�่ำหวอดในวงกำรมำนำนกว่ำ 20 ปี 

ผ่ำนงำนมำหลำกหลำย ท้ังผูป้ระกำศข่ำว ผูด้�ำเนนิรำยกำรวทิยุ
และรำยกำรโทรทัศน์ นักพำกย์ นักแปล นักแสดง รวมถึงเป็น
อำจำรย์พิเศษ จำกควำมสำมำรถท่ีหลำกหลำยท�ำให้เขำกลำยเป็น
หนึ่งในไอดอลด้ำนสื่อสำรมวลชนของคนรุ่นใหม่

ในบริบทโลกที่ก�ำลังเปลี่ยนถ่ำยจำกโลกใบเก่ำ

ที่เรำคุ้นเคยไปสู่โลกใหม่อย่ำงรวดเร็ว ธปท. จะต้อง

ปรับตัวให้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังเกิดขึ้น 

ทั้งเรื่องคุณภำพของคน ทักษะของคน 

และวัฒนธรรมองค์กร

ธปท. จะต้องปรับตัวให้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง

ที่ก�ำลังเกิดขึ้น ทั้งเรื่องคุณภำพของคน 

ทักษะของคน และวัฒนธรรมองค์กร 

เพรำะทรัพย์สินที่ส�ำคัญที่สุดของ ธปท. 

ในมุมมองของผม ก็คือ ‘คน ธปท.’
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บริบทของโลกในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและหลากหลายมิติ นำามาสู่ความท้าทายของทุกองค์กรที่ต้อง
ปรับตัวให้เท่าทัน ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแบบล่างขึ้นบน  
(bottom-up culture) เพื่อกระจายอำานาจให้พนักงานสามารถตัดสินใจได้มากขึ้น และเปิดโอกาสให้นำาเสนอความคิด
ทีจ่ะนำาไปสูน่วัตกรรม โดยมตีวัอย่างโครงการที ่ธปท. ไดผ้ลกัดนัอยา่งเปน็รปูธรรม ไดแ้ก่ ระบบ Internal Job Market 
ทีเ่ปดิโอกาสใหพ้นกังานขอยา้ยงานตามความสนใจ โครงการ Power Up BOT เวททีีพ่นกังานสามารถนำาเสนอไอเดยี
ใหม ่ๆ  ไดอ้ย่างไมจ่ำากัด และระบบการเรียนรูท้ีพ่นกังานสามารถเลอืกพัฒนาตามความจำาเปน็และความสนใจของตนเอง 

Internal Job Market เปิดโอกาสให้พนักงานขอย้ายงาน
ตามความสนใจ

	ในอดีตการย้ายฝ่าย	ย้ายสายงานภายใน	ธปท.	 เป็นเรื่อง 
ที่ค ่อนข้างล�าบาก	 เพราะองค์กรมุ ่งเน้นให้พนักงานมีความรู ้
และประสบการณ์เชิงลึก	แต่ส�าหรับโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นตลอดเวลา	แนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 
ก็เปลี่ยนแปลงไป	องค์กรชั้นน�าต่างให้ความสนใจกับการเปิดโอกาส
ให้พนักงานได้หมุนเวียนงานมากขึ้น	(mobility)	เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะท้ังเชิงลึกและเชิงกว้าง	และเป็นการเพ่ิมวิสัยทัศน ์
ในการท�างาน	 เพ่ือให้พนักงานสามารถน�าความรู ้ท่ีหลากหลาย 
มาต่อยอดและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ	การส่งเสริมให้เกิด
การหมุนเวียนงานในองค์กรถือเป็นการขยายหน้างานของพนักงาน	 
และสร้างภาวะความเป็นผู้น�าของพนักงานให้เข้มแข็ง	 รวมท้ัง 
เพิ่มโอกาสในการพัฒนาเส้นทางอาชีพของพนักงานให้สอดคล้อง 
กับศักยภาพ	passion	และแผนอาชีพของตน

ช่องทางที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้เลือก
	นอกจากการพิจารณาหมุนเวียนงานของผู้บริหารแล้ว	การ

เพ่ิมช่องทางให้พนักงานสามารถแสดงความประสงค์ในการขอย้าย
หมุนเวียนงานในต�าแหน่งที่ตนเองสนใจ	ถือเป็นสิ่งส�าคัญ	โดย	ธปท.	
ได้เริ่มน�าระบบ	Internal	Job	Market	มาใช้ตั้งแต่ปี	2560	ซึ่งเป็น
ระบบการสรรหาภายใน	ธปท.	 ท่ีสร้างขึ้นเพ่ือให้พนักงานสามารถ
เลือกเส้นทางอาชีพของตนเอง	(voice	and	choice)	ได้มากขึ้น	 

โดยระบบนี้มีความสะดวก	ยืดหยุ่น	และพนักงานสามารถเลือกได้ว่า
จะให้หัวหน้าส่วนงานของตนรับทราบการขอโอนย้ายหรือไม่

มุ่งสู่องค์กรที่มีความคล่องตัวสูง 
	ผลลัพธ์ของระบบ	Internal	Job	Market	คือ	การที่พนักงานได้

มีโอกาสเรียนรู้จริง	ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายและแตกต่าง	
ซึ่งจะท�าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างก้าวกระโดด	ตื่นตัวพร้อมรับ
ความท้าทายใหม่	ๆ	จากการกล้าก้าวออกจากความคุ้นเคย	และ
สามารถรองรับภารกิจของ	ธปท.	ในอนาคตที่ต้องการให้พนักงาน 
มีความรู้และทักษะที่ลึกและกว้างอย่างเป็นระบบ	รวมทั้งมีทักษะ
ความช�านาญที่หลากหลาย	(multi	skills)	

การเตรียมความพร้อมองค์กร 
สูโ่ลกยุคใหม่

ผ่านวัฒนธรรม

แบบล่างขึ้นบน

agile

intended  
outcome

mobility 

bottom-up 

voice and  
choice
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Power Up BOT เวทีแห ่งการเสนอไอเดียใหม ่  ๆ  
ได้อย่างไม่จ�ากัด

ด้วยความเชื่อมั่นในพลังความคิด
และศักยภาพของพนักงาน	ธปท.	ได้
ริเริ่มโครงการ	Power	Up	BOT	เพื่อ
เป็นพื้นที่เปิดกว้างส�าหรับพนักงาน 
ทุกคน	โดยไม่จ�ากัดสายงาน	ต�าแหน่ง	
หรอือาย	ุเพือ่น�าเสนอไอเดยีสร้างสรรค์	
หรือไอเดียที่จะช่วยเสริมพลังให้กับ	
ธปท.	เพื่อน�าไปสู่การสร้างวัฒนธรรม
องค ์กรแห ่งการเรียนรู ้ ท่ีพนักงาน 
กล้าแสดงความเห็น	 ไม่กลัวความ 

ล้มเหลว	เพื่อดึงศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่	
	ภายใต้โครงการน้ี	พนักงานสามารถน�าเสนอไอเดีย	 ไม่ว่า 

จะเป็นการปรบัปรงุกระบวนการของงานเดมิ	การสร้างสรรค์นวตักรรม
ใหม่	หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงขึ้นให้กับเพ่ือนพนักงาน	ซึ่ง
ส�าหรบัการจดัโครงการในครัง้แรกนี	้มพีนกังานน�าเสนอไอเดยีมากกว่า	 
80	ไอเดยีด้วยกัน	ทุกไอเดยีได้ถกูน�ามาตกผลกึความคดิและพฒันาข้ึน 

เป็นโครงการทีม่เีป้าหมายร่วมกนั	โดยมโีครงการทัง้หมด	27	โครงการ
ที่ได้ไปต่อกับโครงการ	Power	Up	BOT	และอีก	15	 โครงการ 
ที่สามารถน�าไปด�าเนินการร่วมกับสายงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที

เดินหน้า ติดอาวุธ และลงมือท�า
	ตลอดระยะเวลา	3	 เดือนของโครงการ	พนักงานที่เข้าร่วม

โครงการจะได้รับการพัฒนากระบวนการคิดและตกผลึกไอเดียด้วย 
เทคนคิการ	pitching	เพือ่การน�าเสนอไอเดียทีส่ัน้	กระชบั	เป่ียมพลงั	
และได้เรียนรู้กระบวนการการท�างานแบบสตาร์ทอัปที่รวดเร็ว	 
ทันการณ์	ได้ประสิทธิภาพ	(agile	culture)	ด้วยหลักการ	design	
thinking	เพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่	ๆ	และเทคนิค	scrum	ที่เน้น
ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก	ซึ่งเทคนิคเหล่าน้ีจะช่วยพัฒนา
ไอเดียให้เป็นรูปร่าง	(prototype)	และตอบโจทย์ความต้องการ 
ขององค์กรได้มากที่สุด

	นอกจากไอเดียที่จะกลายร่างเป็นรูปธรรมและสามารถน�าไป 
ใช้ประโยชน์ได้แล้ว	 โครงการน้ีเป็นอีกหน่ึงกลไกเพื่อสร้างพลัง	
กระตุน้ให้พนกังานกล้าคดิ	สร้างบรรยากาศการท�างานแบบเปิดกว้าง	 
โดยความท้าทายต่อไปคือการรักษาบรรยากาศเช่นนี้ให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

พนักงาน ธปท. น�าเสนอโครงการในวัน pitching

ผู้เข้าร่วมโครงการ Power Up BOT ระดมสมองเพื่อพัฒนาผลงาน การน�าเสนอความคืบหน้าของโครงการต่อผู้บริหารระดับสูง

Coaching Clinic โดยรองผู้ว่าการ ด้านบริหาร โครงการส่งเสริมการฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปลุกไฟสร้างพลังในวันเปิดโครงการ Power Up BOT โดย ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์
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ระบบการเรียนรู้ที่พนักงานสามารถเลือกพัฒนา
ตามความจ�าเป็นและความสนใจของตนเอง

	ภายใต้บริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว	การเตรียมสร้างฐาน	
“ความรู ้-ความคิด-จิตใจ”	ของพนักงานให้พร ้อมรับมือและ
เป็นพลังขับเคล่ือน	ธปท.	สู่องค์กรท่ีทันสมัยจึงเป็นภารกิจท่ีส�าคัญ 
อย่างยิง่	สถาบนัพฒันาบุคลากรมุง่ม่ันพฒันารปูแบบและหลกัสตูรการ 
ฝึกอบรมให้ยกระดบัศกัยภาพพนกังานได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพเพือ่ 
ขบัเคลือ่นและตอบโจทย์ขององค์กรได้	โดยเริม่ใช้ระบบการเรยีนรูใ้หม่	
ดังนี้

	1.	น�ำระบบกำรเรียนแบบออนไลน์มำช่วยยกระดับศักยภำพ
พนกังำน	โดยมทีกัษะน�าร่อง	ได้แก่	ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล	(digital	capability)	และทักษะท่ีจ�าเป็นส�าหรับการท�างาน	
(soft	skill)	พนักงานท่ีสนใจสามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน ์
ได้โดยตรง	และเรียนได้มากเท่าที่ต้องการ	

 2.	ปรบัระบบกำรเสนอพนกังำนให้เข้ำอบรม	เป็นระบบ	“bottom-up” 
โดยพนักงานสามารถสมัครอบรมในหลักสูตรกลางของ	ธปท.	ตาม
ความจ�าเป็นและความสนใจได้	แทนการเสนอชื่อจากหัวหน้า		

 3.	 เปิดโอกำสให้กลุ ่มผู ้น�ำรุ ่นใหม่	 เลือกหลักสูตรเพ่ือเสริม 
จุดแข็ง	-	ปิดจุดอ่อนได้ตำมต้องกำร	 โดยเตรียมหลักสูตรทั้งใน
ลักษณะห้องเรียน	(classroom)	การให้ค�าแนะน�า	(coaching)	และ
การได้ลงมือปฏิบัติจริงในหลากหลายรูปแบบ	รวมถึงการถ่ายทอด 
องค์ความรู	้(knowledge	sharing)	จากผูบ้รหิารระดบัสงูเพือ่ถ่ายทอด
ประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจ	ให้ผู้น�ารุ่นใหม่มีความพร้อม 
ในเชิงความรู้	ประสบการณ์	และความผูกพันในองค์กร

	4.	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำง	 “ฐำนใจ”	 อย่ำงต่อเนื่อง 
เพราะเป็นรากฐานส�าคัญในการต่อยอดการท�างานและคุณภาพชีวิต 
ทัง้ในท่ีท�างานและทีบ้่าน	โดยเปิดโอกาสให้พนกังานเข้าอบรมหลกัสตูร
ที่ส่งเสริมการเข้าใจตนเองและผู้อื่น	และหลักสูตรปฏิบัติธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง	ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีท่ีผู้บริหารและพนักงานหลากหลายรุ่น 
ให้ความส�าคัญเข้าอบรมหลักสูตรลักษณะนี้เป็นจ�านวนมาก

ก้าวต่อไปของการฝึกอบรม
	ในปี	2563	ธปท.	ตั้งใจจะท�าให้พนักงาน	“ทุกระดับ”	มีโอกาส

เลือกพัฒนาได้ตามความจ�าเป็นและความสนใจมากขึ้น	ทั้งใน 
รปูแบบออนไลน์	การอบรมภายใน	และสถาบนัภายนอก	ขณะเดยีวกนั
จะพัฒนาแนวทางให้พนักงานท่ีมีความสามารถได้ใช้ศักยภาพ
ในการสร้างพนักงานรุ่นใหม่ด้วย	 รวมทั้งหารูปแบบการพัฒนา
ให้พนักงานสามารถน�าความรู ้ไปขับเคลื่อนงานให้ส�าเร็จได้จริง	 
บรรลผุลลพัธ์ทีว่างไว้	(intended	outcome)	และหาหลกัสตูรใหม่	ๆ 	 
มาเสริมองค์ความรู้ของพนักงานให้เท่าทันบริบทโลกที่เปลี่ยนไป	 
เพ่ือให้	ธปท.	เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู	้และสนับสนุนให้พนักงาน 
มีการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

	การสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแบบ
ล่างขึน้บน	นอกจากจะช่วยให้	ธปท.	สามารถปลดลอ็กและเสรมิสร้าง 
ศักยภาพพนักงานในทุกระดับแล้ว	ยังช่วยปรับกระบวนการท�างาน 
สู ่การเป็นองค์กรท่ีมีความคล่องตัวสูง	 เพื่อให้	 ธปท.	พร้อมรับ 
การเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงรูปแบบใหม่	ๆ	และสภาพแวดล้อมที่มี
ความไม่แน่นอนสูงเช่นนี้
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งานสัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
ประจ�าปี 2562 จัดขึ้นภายใต้ธีม “พลิกโฉมเศรษฐกิจ  
พิชิตการแข่งขัน” (Competitive Thailand) เพ่ือเน้นย�้า
ความส�าคัญของการแข ่งขันในระบบเศรษฐกิจ และ 
น�าเสนอมุมมองการแข่งขันของประเทศไทยในหลายมิติ 
อาทิ อ�านาจตลาด ภาคเกษตร ภาคแรงงาน ภาษี  
ภาคการเงนิ การศึกษา การคอร์รปัชนั โดยผ่านการน�าเสนอ
บทความทางวิชาการ การบรรยายรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ
ในช่วง Perspectives และปิดท้ายด้วยการเสวนา 
จากผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อ Competitive Thailand

13

การแข่งขันที่เปิดกว้างและเป็นธรรมจะส่งเสริมนวัตกรรม
	 ดร.วิรไท	สันติประภพ	ผู้ว่าการ	ธปท.	กล่าวในค�ากล่าวเปิดงาน
สมัมนาตอนหน่ึงว่า	กญุแจส�าคญัตวัหน่ึงท่ีสร้างแรงจูงใจให้เราก้าวข้าม
ขีดจ�ากัดของทรัพยากร	ขีดจ�ากัดทางเทคโนโลยี	และผลักดันให้เกิด
การสร้างสรรค์นวตักรรมได้ครัง้แล้วครัง้เล่า	คอื	“การแข่งขัน”	ซึง่เป็น
ประเด็นหลักของงานสัมมนาวิชาการของ	ธปท.	ประจ�าปีน้ี																																																																						
	 การแข่งขันที่ดีจะต้องเป็นการแข่งขันที่เปิดกว้าง	เป็นธรรม	และ
ส่งเสรมิให้เกดิการพฒันานวตักรรมอย่างต่อเนือ่ง	เพราะการมต้ีนทนุ
ในการเข้าสู่ตลาดสูง	 และข้อได้เปรียบจากการประหยัดจากขนาด	
(Economy	of	Scale)	ท�าให้ผูป้ระกอบการทีอ่ยูร่อดมักเป็นผูป้ระกอบการ
รายใหญ่ที่มีความได้เปรียบ	 ในขณะที่ผู้ประกอบการรายย่อยหรือ 
รายใหม่ไม่สามารถเข้ามาแข่งได้	 ดังนั้น	 ภาครัฐในฐานะผู้ก�าหนด
นโยบายและผู้เขียนกฎกติกาส�าหรับการแข่งขัน	 จึงมีบทบาทส�าคัญ	
ในการส่งเสริมและออกแบบการแข่งขันของธุรกิจอย่างเปิดกว้างและ
เป็นธรรม	

	 ตลอดสองวันภายในงาน	 มีการน�าเสนอผลงานวิชาการจ�านวน	 
6	ชิ้นงาน	ซึ่งน�าไปสู่ประเด็นเพื่อการพัฒนาการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ในมิติต่าง	ๆ	สรุปสาระส�าคัญได้	ดังนี้

ไม่แข่ง ยิ่งแพ้ : อ�านาจตลาดกับการยกระดับศักยภาพ
ของธุรกิจ
โดย คุณทศพล อภัยทาน, ดร.ชานนทร์ บรรเทิงหรรษา, 
ดร.อาชว์ ปวีณวัฒน์ และ รศ. ดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ 
	 เป็นการศกึษาโครงสร้างภาคธรุกจิและการแข่งขนัทีม่นียัต่อระบบ
เศรษฐกิจไทย	 ซึ่งพบว่า	 ภาคธุรกิจไทยมีพลวัตที่ลดลงและมีการ 
กระจกุตวัสงูในกลุม่ทนุน้อยราย	นอกจากนีย้งัพบว่าอ�านาจตลาดของ

การแข่งขันเป็นกลไกส�าคัญในการสร้างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ 

การแข่งขันผลักดันให้ผู้ประกอบการ ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ต้องพัฒนาความสามารถ

ของตนให้สูงขึ้นกว่าเดิม น�าไปสู่ต้นทุนการผลิตที่ต�่าลง คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น 

และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสังคมโดยรวม

การน�าเสนอและการวิจารณ์ในหัวข้อ ไม่แข่งยิ่งแพ้ : อ�านาจตลาดกับการ

ยกระดับศักยภาพของธุรกิจ

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวเปิดงาน

ฉบับที่ 5 ปี 2562THE 
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เราไปได้ไกลกว่านี้ไหม มุมมองจากข้อมูลแรงงาน
และการจ้างงาน
โดย ผศ. ดร.ศศวิิมล วรุณศริิ ปวณีวฒัน์, คณุชินวัฒน์ เทพหัสดนิ ณ อยุธยา, 
ดร.นฎา วะส,ี ดร.พรรคธาดา ตรีรตันพทิกัษ์ และคณุชมนาถ นติตะโย 
	 ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า	 แรงงานไทยยังมีศักยภาพที่จะพัฒนา 
ต่อไปได้	ปัจจุบัน	แม้ว่าแรงงานไทยมีการศึกษาสูงขึ้นมาก	แต่ความ
แตกต่างของระดับค่าจ้างเฉลี่ยกลับไม่ชัดเจนนัก	 อาชีพที่เลือกท�าก ็
ไม่ได้ใช้ทกัษะสงูเท่ากบัคนในอดตีทีไ่ด้รบัการศกึษาเท่ากนั	อกีท้ังยงัม ี
ช่วงชีวิตในการท�างานที่สั้น	 ทั้งท่ีควรจะเป็นแรงงานกลุ่มส�าคัญของ
ระบบเศรษฐกิจ	 ภาพเหล่าน้ีอาจเป็นผลจากการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างเศรษฐกจิจากเกษตรกรรมมาเป็นอตุสาหกรรม	การค้าและ
การบริการ	 การเข้ามาของเทคโนโลยีสมัยใหม่	 หรือเพราะการเป็น
ลูกจ้างของภาครัฐและเอกชนอาจไม่เอื้อให้แรงงานที่อายุเกิน	60	ป ี
ท�างานต่อก็เป็นได้	 รัฐบาลจึงควรก�าหนดให้บริษัทขนาดใหญ่ 
มกีารฝึกอบรมและเพิม่พนูทกัษะให้พนกังาน	รวมถงึมมีาตรการจงูใจ
ทางภาษี	เพื่อให้ภาคเอกชนจ้างงานผู้สูงอายุให้ท�างานต่อไป

ภาษีและความสามารถในการแข่งขันของไทย
โดย ผศ. ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ
	 ในภูมิภาคอาเซียนที่มีการแข่งกันทางภาษีค่อนข้างรุนแรง	 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีมีส่วนส�าคัญต่อการดึงดูดการลงทุนจาก 
ต่างประเทศ	 แต่ความส�าคัญนี้ยังน้อยกว่าประเด็นเรื่องผลิตภาพ
แรงงาน	 และความยากง่ายของกฎระเบียบต่าง	 ๆ	 ในการท�าธุรกิจ	
ซึ่งบริษัทข้ามชาติท่ีเป็นบริษัทเทคโนโลยีช้ันน�าจะให้ความส�าคัญต่อ
แรงจงูใจภาษน้ีอยกว่าบรษิทัทีม่เีทคโนโลยตี�า่อย่างชดัเจน	นอกจากนี้	

การลดอัตราภาษีนิติบุคคลยังส่งผลกระตุ้นการลงทุนภายในประเทศ
อย่างมีนัยส�าคัญ	 โดยแรงกระตุ้นการลงทุนนี้จะกระจุกตัวในกลุ่ม
บริษัทขนาดใหญ่	 	 ซึ่งต้นตอของการลงทุนต�่าของภาคเอกชนไทย	 
ไม่ได้มาจากปัญหาการขาดแคลนเงินทุน	 แต่มาจากการท่ีธุรกิจ 
มองไม่เห็นโอกาสในการลงทุน	นอกจากน้ี	แรงจูงใจด้านภาษมีีส่วนช่วย
ส่งเสริมการออมและลงทุนระยะยาวของคนไทย	 แต่จะแตกต่างกัน 
ในแต่ละกลุ่ม	 โดยกลุ่มที่มีแรงจูงใจค่อนข้างมากต่อการตัดสินใจซื้อ	
กองทุน	LTF	 อยู่ในกลุ่มคนรายได้ปานกลาง	 และคนที่มีความเข้าใจ
ทางการลงทุนไม่มากนัก

พลิกโอกาสท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ภูมิทัศน์การเงิน
ไทยในยุคดิจิทัล
โดย ดร.ธรรมรกัษ์ หมืน่จักร์, วรภัทร ปราณปีระชาชน, ดร.ธนธรรศ 
บ�าเพญ็บญุ, คุณชมพูนุท มนต์ชัยตระกูล และคุณพรชนก บ�ารุงเรือน
	 	 	 ขีดความสามารถทางการแข่งขันของระบบสถาบันการเงินไทย 
ไม่แตกต่างจากประเทศในกลุม่	ASEAN-5	(ได้แก่	อนิโดนเีซยี	มาเลเซยี	
ฟิลิปปินส์	 สิงคโปร์	 และไทย)	 มากนัก	 ทว่าจุดอ่อนของระบบ 
การเงินไทยอยู่ที่การเข้าถึงสินเชื่อของ	SMEs	 ซึ่งทุกกระบวนการ 
ด้านสินเชื่อส�าหรับ	SMEs	ยังมีอุปสรรค	โดยในยุคไทยแลนด์	4.0	นี้
เราสามารถน�าเทคโนโลยดีจิทัิล	และกระบวนการท�างานโดยใช้ระบบ
อัตโนมัติเพื่อลดปัญหา	SME	Financing	 ได้	 ความเชื่อมโยงกันได้	
(Interoperability)	 ของโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินถือเป็นปัจจัย
ส�าคัญส�าหรับการไหลเวียนของข้อมูลในยุคดิจิทัล	 นอกจากน้ี 
ผู้เล่นใหม่	ๆ 	ยงัช่วยเตมิเตม็ช่องว่างในภาคการเงินไทยได้	

เมื่อกฎ (หมาย) ขายได้ ตลาดแข่งขันของการคอร์รัปชัน
ในสังคมไทย
โดย ผศ. ดร.ธานี ชัยวัฒน์
	 หากมองการคอร์รัปชันเป็นบริการประเภทหนึ่ง	 จะเห็นได้ว่า 
มีพลวัตร	และมีประสิทธิภาพสูงมาก	เนื่องจากการซื้อขายกฎหมาย	
และสิทธิประโยชน์มีมูลค่าสูง	 ตลาดการแข่งขันนี้จึงดึงดูดผู้ผลิต
จ�านวนมากเข้าร่วมการแข่งขันด้วย	 งานวิจัยชิ้นนี้ยังชี้ให้เห็นว่า	 
ตลาดการคอร์รัปชันมีพัฒนาการในตัวเอง	และเป็นระบบปิดที่มีการ
จัดสรรประโยชน์อย่างลงตัวในหมู่ผู้เกี่ยวข้อง	 การบังคับใช้กฎหมาย
ที่ไม่เท่าเทียมกัน	หรือสถานการณ์สองมาตรฐาน	เป็นจุดเริ่มต้นของ
การคอร์รัปชัน	และสร้างความขัดแย้งสูงมาก	

บริษัทไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย	ๆ	และบริษัทที่อยู่ในกลุ่มทุน 
มีแนวโน้มที่จะมีอ�านาจตลาดสูงกว่าบริษัทอื่น	ๆ 	อย่างไรก็ดี	บริษัท 
ท่ีมีอ�านาจตลาดสูงกลับมีการเติบโตของผลิตภาพที่ต�่า	 เพราะขาด 
แรงกดดันจากการแข่งขัน	ดังนั้นการส่งเสริมการแข่งขันจึงเป็นกลไก 
ที่จ�าเป็นต่อการยกระดับผลิตภาพการผลิต	 และความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ

ภูมิทัศน์ภาคเกษตรไทย จะพลิกโฉมอย่างไรสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน?
โดย ดร.โสมรศัม์ิ จันทรตัน์, รศ. ดร.วษิณุ อรรถวานชิ, ผศ. ดร.ภมูสิทิธิ์ 
มหาสุวีระชัย, ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงศ์ และคุณจิรัฐ เจนพึ่งพร
	 เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ยังเผชิญกับปัญหาและความท้าทาย 
ในหลายด้าน	 โดยภาคเกษตรไทยเข้าสู ่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว	
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงท�าเกษตรเชิงเดี่ยวท่ีมีความเส่ียงสูงแต่ให้ 
ผลตอบแทนต�่า	 และเป็นรายย่อยที่เผชิญกับปัญหาความเหล่ือมล�้า 
ทัง้ในด้านขนาดท่ีดนิ	การเข้าถงึแหล่งน�า้	และการใช้เทคโนโลยี	นอกจากนี้	
ต้นทุนการท�าเกษตรของพืชหลักส่วนใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่องและก�าไรสุทธิลดลงท�าให้เกษตรกรมีมูลหนี้เพ่ิมขึ้น	 ขณะที่
นโยบายภาครัฐมักเน้นไปที่การให้เงินอุดหนุนในระยะสั้น	 ซึ่งลด 
แรงจูงใจในการปรับตัวของเกษตรกร	 ดังนั้นสามตัวช่วยส�าคัญ 
ของภาคเกษตรไทย	 คือ	 (1)	 ข้อมูล	 ท่ีจะช่วยให้เข้าใจว่าปัญหา 
อยู่ที่ไหน	(2)	เทคโนโลยี	ที่จะช่วยเพิ่มผลิตภาพและปลดล็อกปัญหา
เชงิโครงสร้างต่าง	ๆ 	และ	(3)	ความเข้าใจถึงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม	
ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งผ่านนโยบายและเทคโนโลยี 
ไปสู่เกษตรกรในวงกว้าง

การน�าเสนอและการวิจารณ์ในหัวข้อ ภูมิทัศน์ภาคเกษตรไทย จะพลิกโฉม

อย่างไรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน?

การน�าเสนอและการวิจารณ์ในหัวข้อ เราไปได้ไกลกว่านี้ไหม มุมมอง 

จากข้อมูลแรงงาน และการจ้างงาน

การน�าเสนอในหวัข้อ พลกิโอกาสท่ามกลางความเปล่ียนแปลง ภูมทัิศน์การเงินไทย 

ในยุคดิจิทัล

การน�าเสนอในหัวข้อ เมื่อกฎ(หมาย)ขายได้ ตลาดแข่งขันของการคอร์รัปชัน 

ในสังคมไทย

การน�าเสนอและการวจิารณ์ในหวัข้อ ภาษีและความสามารถในการแข่งขนัของไทย
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กระตุกต่อมคิดกับ 4 มุมมองเรื่องการแข่งขัน
	 นอกจากการน�าเสนอบทความวิชาการ	 ภายในงานยังมี 
การบรรยายที่น่าสนใจในช่วง	Perspectives	เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
และกระตุกต่อมคิดของผู้เข้าร่วมงานโดยนักคิดผู้ทรงคุณวุฒิ
	 เริม่ด้วย รศ. ดร.วรีะชาต ิกเิลนทอง	จากมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย	 
ในหัวข้อ การแข่งขันและคุณภาพการศึกษา	 ที่มาชี้ว่า	 การศึกษา 
ของไทยต้องการการแข่งขนั	โดยเฉพาะในชนบท	เพราะจะเป็นเครือ่งมอื
ที่มีพลังน�าไปสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น	แต่ความท้าทายที่ส�าคัญคอื
จะสร้าง	“แรงจูงใจทีเ่หมาะสม”	 เพือ่ให้โรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรยีนรฐั	
พัฒนาตวัเองได้อย่างไร	ประเทศอาจต้องการโรงเรียนทางเลือกใหม่	ๆ	
เพื่อให้การแข่งขันที่ว่านี้เกิดขึ้นได้
 คณุกววีฒุ ิเตม็ภวูภทัร จากธนาคารไทยพาณชิย์	จ�ากดั	(มหาชน)	
กับเรือ่ง	ความคดิเชงิออกแบบเพือ่ประเทศไทยสร้างสรรค์	โดยกล่าวว่า	
หลักการ	Design	 Thinking	 ไม่ใช่กระบวนการ	 แต่คือทักษะ	 
การตั้งค�าถาม	 คิดนอกกรอบ	 และลงมือท�า	(Ask	-	Think	-	Act)	 

ทีจ่ะท�าให้เกดินวตักรรม	เช่นเดยีวกบัทกัษะในวยัเดก็ของคนทีเ่ร่ิมจาก
ความกล้าที่จะท�า	การลงมือท�า	และไม่กลัวความล้มเหลว	
 ผศ. ดร.พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กับหัวข้อ	 วิศวกรรมตลาด เมื่อตลาดต้องถูกออกแบบ	 กล่าวว่า	 
การออกแบบตลาดก็เหมือนการสร้างเกม	 ผู้เล่นแต่ละคนมีแรงจูงใจ
และพฤตกิรรมท่ีแตกต่างกนัไป	สิง่ทีพ่วกเขาท�าคอื	คดิกลยุทธ์ทีท่�าให้
ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากเกม	 และออกแบบกฎเกณฑ์ของตลาด
เพื่อบริหารแรงจูงใจของผู้เล่นให้เป็นไปตามที่ต้องการ	
	 และ	 คุณสฤณี อาชวานันทกุล	 จากบริษัท	 ป่าสาละ	 จ�ากัด	 
น�าเสนอในหัวข้อ	 ความเป็นธรรมกับความสามารถในการแข่งขัน  
ที่ทิ้งท้ายไว้ว่า	 การท�าลายอุปสรรคที่กีดกันผู้เล่นหน้าใหม่	 และ
สนับสนุนให้มีผู้เล่นหน้าใหม่อยู่เสมอ	 เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการสร้าง
ความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการ	 และรัฐควรให้ความส�าคัญ 
กับเรื่องนี้มากกว่าการออกมาตรการเอาใจผู้ครองตลาดรายเดิม

(จากซ้ายไปขวา) ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์, ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, ศ. ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา และ รศ. ดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์  

ในการเสวนาหัวข้อ Competitive Thailand

Competitive Thailand : การแข่งขันที่เท่าเทียม
และเป็นธรรม
	 อีกหนึ่งไฮไลท์ของงาน	 คือ	 การเสวนาในหัวข้อ	Competitive	
Thailand	ที่ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ	4	ท่าน	ได้แก ่ศ. ดร.สกนธ์ 
วรัญญูวัฒนา ส�านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
และ ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ Amazon Web Services (Thailand  
and Vietnam)	ด�าเนนิการเสวนาโดย รศ. ดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารกัษ์  
สถาบันวิ จัยเศรษฐกิจป ๋วย อ๊ึงภากรณ์	 มาพูดคุยถึงมุมมอง 
เกีย่วกบัการรกัษาสมดลุของการก�ากบัดแูลและการแข่งขนัทางการค้า	
	 ในฐานะผู ้ก�ากับดูแล	 ดร.สกนธ ์ได ้สรุปสาระส�าคัญของ 
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า	 พ.ศ.	2560	 และความตั้งใจ
ของส�านักงานในการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการแข่งขันทางการค้า
ทีเ่ข้มแขง็	อนัจะน�าไปสูก่ารสร้างนวตักรรมและการยกระดบัผลติภาพ
ของประเทศ	 ในขณะที่	 ดร.เดือนเด่นมองว่า	 ด้วยข้อจ�ากัดของ 
การบังคับกฎหมายฉบับนี้กับภาคเอกชน	 อีกเรื่องที่ต้องพิจารณา 
คือแนวทางการก�ากับดูแลภาครัฐเอง	 ไม่ให้สร้างมาตรการหรือ 
ออกนโยบายที่อาจบิดเบือนการแข่งขัน	
	 “ส่ิงท่ีจ�าเป็นต้องมีคือการบังคับใช้กฎหมายและการสนับสนุน
นโยบายของรฐัทีส่่งเสรมิการแข่งขนั	(Competition	Advocacy)	และ
การประเมินผลกระทบก่อนออกนโยบาย	 (Regulatory	 Impact	 
Assessment)”	ดร.เดือนเด่นกล่าว

	 ส�าหรับมุมมองจากภาคธุรกิจเอกชน	 ดร.ชวพลกล่าวว่า	 
“การแข่งขันที่เป็นธรรมต้องครอบคลุมใน	3	 มิติ	 คือ	(1)	 ผู้บริโภค 
หรือประชาชน	 สามารถเข้าถึงบริการต่าง	ๆ 	 และมีสิทธิเลือก 
สิ่งที่ต้องการได้	(2)	ธุรกิจ	สามารถเข้าถึงทรัพยากรต่าง	ๆ 	ที่ช่วยให้
บริษัทใหม่	ๆ 	มีโอกาสเข้ามาแข่งขันในตลาดได้อย่างเท่าเทียม	และ	
(3)	 ประเทศ	 ท่ีเปิดกว้างส่งเสริมการแข่งขันจะท�าให้ทุกคนเก่งขึ้น	 
การเปิดให้มีการแข่งขันมากขึ้นอย่างในภาคบริการและภาคการเงิน
จะช่วยผลักดันให้ภาคธุรกิจในประเทศปรับปรุงตัว	 เพื่อสินค้าที่ดีขึ้น	
เร็วขึ้น	และถูกลง”			
	 และ	 ดร.สกนธ์ได้ท้ิงท้ายไว้อย่างน่าคิดว่า	 “ในวันที่พลวัตการ 
ท�าธรุกจิเปลีย่นไป	สิง่ทีน่่ากงัวลคือ	ความเข้มแขง็ของการก�ากบัดแูล
ของหน่วยงานรัฐ	 เพราะยังขาดบุคลากรด้านเศรษฐศาสตร์และ
กฎหมายอีกมาก	 ประเทศต้องสร้างพื้นฐานและสร้างความเข้าใจ 
ให้สถาบันการศึกษาเร่งสร้างบุคลากรในด้านเหล่านี้	 ขณะเดียวกัน	
นอกจากการก�ากับดูแลแล้ว	 ต้องสร้างความเข้าใจเร่ืองการแข่งขัน
ทางการค้าในหน่วยงานรฐั	ให้ค�านงึว่า	นโยบายทีอ่อกมาจะช่วยสร้าง
บรรยากาศในการแข่งขนั	หรอืสร้างความได้เปรยีบเสยีเปรยีบหรอืไม่”

ติดตามอ่านบทความ

และชมคลิปวิดีโอในช่วงต่าง ๆ  ได้ที่ 

รศ. ดร.วีระชาติ กิเลนทอง

 ผศ. ดร.พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์ คุณสฤณี อาชวานันทกุล

คุณกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร
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เรื่อง :  ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ

    ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา การติดตามเศรษฐกิจของ ธปท. สามารถ
แบ่งได้ 3 ยุค ได้แก่ 
    ยุคที่หนึ่ง ช่วงก่อนวิกฤติปี 2540 เป็นการประเมินภาพเศรษฐกิจ
โดยอาศัยข้อมูลตัวเลขเป็นหลัก 
    ยุคที่สอง เมื่อ ธปท. ตระหนักว่าการพึ่งพาแต่ข้อมูลตัวเลขคง 
ไม่เพียงพอแล้วและการลงพืน้ทีเ่พือ่จบัชพีจรเศรษฐกิจในระยะส้ันเป็น
ส่ิงจ�าเป ็น โครงการแลกเปลี่ยนข ้อมูลเศรษฐกิจและธุรกิจ  

เม่ือถึงเวลาท่ีแบงก์ชาติ
ต้องลงพ้ืนท่ีอย่างเข้มข้นข้ึน

(Business Liaison Program: BLP) จึงเกิดขึ้น และด�าเนินการอย่าง 
ต่อเนือ่งมากว่า 10 ปี เพือ่รบัฟังเสยีงสะท้อนของผูท้ีเ่กีย่วข้อง โดยเฉพาะ
ผูป้ระกอบการและหน่วยงานรัฐ จากน้ัน ธปท. จะน�าข้อมลูทีวิ่เคราะห์
แยกแต่ละภาคส่วนมาประเมินภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจร่วมกับ
ข้อมูลตัวเลขและน�าเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)  
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการด�าเนินนโยบายการเงินต่อไป    

 ยุคที่สาม ในยุคปัจจุบันที่เมกะเทรนด์ อาทิ วิวัฒนาการของ
เทคโนโลย ีการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูอิากาศ ข้ัวอ�านาจเศรษฐกจิ 
และการเข้าสู่สังคมสูงวัย ท�าให้รูปแบบของกิจกรรมและโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนไป แถมเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ อาทิ เศรษฐกิจ
แบ่งปันที่พึ่งพาอิเล็กทรอนิกส์ ก็มีความส�าคัญมากขึ้น เศรษฐกิจไทย
จึงเผชิญกับความท้าทายและความผันผวน (VUCA)1 ในขณะที ่
เครือ่งชีเ้ศรษฐกจิไม่สามารถสะท้อนสิง่เหล่านีไ้ด้ ยกตวัอย่างเช่น เมือ่
ไทยขาดแคลนแรงงาน แรงงานต่างชาตจิงึมีบทบาทส�าคญั แต่ตวัเลข
ที่เกี่ยวกับแรงงานต่างชาติที่มีอยู่ไม่ชัดเจน ดังนั้น “การลงพื้นที่แบบ
เข้มข้น” จึงเป็นค�าตอบ    หลายคนอาจตัง้ค�าถามว่า หน้าทีข่อง ธปท. คอืท�านโยบายการเงนิ 

แล้วท�าไมต้องลงพ้ืนทีข่นาดนี ้ค�าตอบคอื เพราะปัญหาเชงิโครงสร้าง
ของเศรษฐกจิไทยมีแนวโน้มรนุแรงขึน้ อาท ิปัญหาสงัคมสงูวยั หรอืการ
ทดแทนแรงงานมนษุย์ด้วยเทคโนโลย ี ธปท. จงึจ�าเป็นต้องลงพืน้ทีใ่ห้
เข้าใจโลกและปัญหาอย่างแท้จริง เพื่อใช้ในการจับชีพจรและน�ามา
ประกอบการประเมินอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคตเพื่อให้
แม่นย�าที่สุด ซึ่งเป็นส่ิงที่จ�าเป็นในการตัดสินนโยบายการเงิน  
และอีกเหตุผลหนึ่งคือ ปัญหาเชิงโครงสร้างเป็นเรื่องที่ผู ้ก�าหนด
นโยบายทุกฝ่ายต้องให้ความใส่ใจ หากปล่อยเรื้อรังอาจฉุดรั้ง 
การขยายตวัของเศรษฐกจิ และสดุท้ายประสิทธิภาพของนโยบายการเงิน
จะไม ่มีแรงพอที่จะช ่วยพยุงป ัญหาท่ีเกิดจากโครงสร ้างได ้  
เพราะนโยบายการเงินมีไว้เพ่ือดูแลเศรษฐกิจที่มีปัญหาจากก�าลังซ้ือ
มากกว่าเศรษฐกิจที่มีปัญหาจากโครงสร้าง

ธปท. พบผู้ประกอบการ จังหวัดพิษณุโลก

ธปท. พบผู้ประกอบการ จังหวัดชุมพร

1
 Volatility, Uncertainty, Complexity และ Ambiguity คอืมคีวามผนัผวน ไม่แน่นอน ซบัซ้อน
และคลุมเครอืธปท. พบผู้ประกอบการ จังหวัดล�าพูน

ทำ�ไมธน�ค�รแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ช�ติ ต้องลงพ้ืนท่ีเข้มข้นข้ึน น่ันก็เพร�ะว่�โลกเปล่ียนเร็ว  
ในฐ�นะองค์กรท่ีมีหน้�ท่ีดูแลเสถียรภ�พท�งเศรษฐกิจ ธปท. จึงต้องเพ่ิมวิธีก�ร “จับชีพจร” เศรษฐกิจ เพ่ือให้เข้�ใจ 
ท้ังเชิงลึกและกว้�ง และต้องทำ�ง�น “ศึกษ�โครงสร้�งเศรษฐกิจ” ม�กข้ึน
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มองสั้น มองยาว มองลึก มองกว้าง

ธปท. เน้นการลงพื้นที่เชิงรุกแบบ 360 องศา เพ่ือพูดคุยให้ได ้
ค�าตอบในแต่ละแบบ คือ 

1. มองสั้น ตอบโจทย์การจับชีพจรเศรษฐกิจและประเด็นพิเศษ 
เช่น ภัยแล้งและน�้าท่วม เพื่อการก�าหนดนโยบายการเงิน

2. มองยาว ตอบโจทย์การแก้ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจ  
เพือ่ยกระดบัการเติบโตของเศรษฐกิจและรายได้ประชาชนทั้งในและ
นอกภาคเกษตร เช่น การเยี่ยมชมโรงงานที่มีการใช้ระบบอัตโนมัติ  
(Automation) ซึ่งอาจส่งผลต่อการจ้างงานของบริษัทในอนาคต

3. มองลึก ดงึข้อมลูเชงิลึก (Insight) ท่ีไม่มตีวัเลขอธบิาย เช่น มคีน 
พดูถึงทนุจนีในไทยกนัมาก แต่ไม่มตีวัเลขทีบ่อกได้ว่า ทนุจนีทีท่�าธรุกจิ
หลากหลายส่งผลกับเศรษฐกิจไทยอย่างไร และ 

4.  มองกว้าง มองว่าทกุภาคส่วนเชือ่มโยงกนั ไม่มองภาพเศรษฐกจิ
แยกเป็นแต่ละภาคส่วน และไม่เน้นการออกพบเฉพาะผูป้ระกอบการ
รายใหญ่และหน่วยงานรฐั แต่เน้นทุกกลุ่มทีเ่กีย่วข้องกับเศรษฐกิจจริง ๆ  
อย่างสตาร์ทอัป แม่ค้าในตลาดนัด โรงรับจ�าน�า และเกษตรกร ซึ่งที่
ผ่านมา ธปท. มีการลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาแนวคิดการปรับตัวของ
เกษตรกรจากโครงการปิดทองหลังพระและการลงพื้นที่ที่จังหวัด
สมุทรสาครเพื่อพูดคุยกับแรงงานต่างชาติ

จัดทัพรวมพลัง เป้าหมายชัดเจน

ธปท. มีการปรับโครงสร้างองค์กรและจัดตั้ง “ฝ่ายนโยบาย
โครงสร้างเศรษฐกิจ” โดยรวมส่วนเศรษฐกิจภูมิภาคทั้ง 3 ภูมิภาค 

ได้แก่ ส่วนเศรษฐกจิภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื และภาคใต้ 
เข้ากับส่วนกลางเพื่อขับเคลื่อนงานด้านโครงสร้างเศรษฐกิจร่วมกับ
หน่วยงานในภูมิภาค และเพื่อให้การลงพื้นที่มีความเชื่อมโยงกับ 
เป้าหมายได้ง่ายและตอบโจทย์การท�างานได้อย่างตรงจุดขึ้น รวมถึง
มีการปรับวัฒนธรรมการท�างาน โดยผู้บริหารระดับสูงจะร่วมกัน 
พูดคุยกับเศรษฐกรให้เข้าใจเป้าหมายงานและลักษณะงานท่ีชัดเจน 
ไปพร้อมกนั เพือ่ให้การท�างานมคีวามคล่องตวั และลดเวลาการท�างาน 
ซึ่งท้ายที่สุดก็จะสามารถจัดการกับงานที่ทั้งยากและเยอะได้

ประสานทุกภาคส่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อน

   เมื่อมองไปข้างหน้า ข้อมูลข่าวสารจะยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น การ
ลงพืน้ท่ีไปพดูคุยและสร้างเครือข่ายจะยิง่เป็นส่ิงจ�าเป็นต่อการประเมนิ

ธปท. ลงพื้นที่เพื่อศึกษาโครงการปิดทองหลังพระ รวมถึงพบผู้น�าชุมชนและเกษตรกร จังหวัดอุดรธานี

ธปท. พบผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้

ธปท. ลงพื้นที่พบเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี

ภาพเศรษฐกิจและการแก ้ ไขป ัญหาเชิ ง โครงสร ้ าง ดังนั้น  
สิ่งที่ต้องจะผลักดันต่อไป คือ ประสานงานแบบเชิงรุก (Proactive) 
กบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนจากส่วนกลางไปยงัตวัแทนและสาขา
ในภูมิภาค อาทิ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสงัคมแห่งชาติ (สศช.) หรอืสภาพฒัน์ ส�านกังานคลงัจงัหวดั และ
ส�านักงานเกษตรจังหวัด รวมท้ังสมาคมการค้า อุตสาหกรรม  

และบริการ ในด้านการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การยกระดับ
ศกัยภาพการขยายตวัทางเศรษฐกจิ เพือ่ให้การใช้ประโยชน์ของข้อมลู
เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดการขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างระบบ
เศรษฐกิจไทยอย่างจริงจัง ลดความเหลื่อมล�้า และสร้างความยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศ

ประโยชน์ท่ี ได้รับจากการลงพ้ืนท่ีเชิงรุก

“การออกไปพบผู้ประกอบการท�าให้เราสามารถหาทางแก้
ปัญหาผลกระทบจากค่าเงินได้ตรงจุดมากขึ้น และยังได้สื่อสาร
และให้ค�าปรึกษาเรื่องการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปล่ียน 
ได้อีกทางหนึ่งด้วย”

พรพินันท์ ฉันทภักดีพงศ์  
สายตลาดการเงิน

• พฒัน�พนกัง�น ธปท. โดยเปิดโอก�สให้พนกัง�นส�ยนโยบ�ย 
ก�รเงินและส�ยง�นอื่น ๆ ลงพื้นที่เพื่อให้เข้�ใจและเห็นข้อจำ�กัด 
ในโลกคว�มเป็นจริง ดังเช่นโครงก�รเข้�ถึงและเข้�ใจวิถีชนบทไทย 

“การรบัรูปั้ญหาจากภาคเศรษฐกจิจรงิ และคนในท้องถิน่ ท�าให้
เข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง และสามารถคิดนโยบายเพ่ือตอบโจทย์ 
ได้ตรงจุด รู้ลึก รู้จริง” 

สุพริศร์ สุวรรณิก  
สายนโยบายการเงิน

 “...ไม่ใช่แค่การติดตามภาวะเศรษฐกิจ แต่เป็นการเปิดมุมมอง
ความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจและวิถีการพัฒนารายได้
ของเกษตรกรท่ีสะท้อนลักษณะและจุดเด่นของพ้ืนท่ี ท�าให้เข้าใจ
ภาคเศรษฐกิจจริงมากขึ้น” 

สุชานัน จุนอนันตธรรม  
สายนโยบายการเงิน

•  สร้�งคว�มรูค้ว�มเข้�ใจทีถู่กต้องม�กข้ึนต่อก�รทำ�ง�นของ ธปท. 
และประส�นก�รทำ�ง�นด้�นเศรษฐกิจมหภ�คกับหน่วยง�นอื่น 
ได้ดย่ิีงขึน้

“ดีใจนะครับที่แบงก์ชาติมา จะได้ลงจากหอคอยงาช้าง” 
ผู้ประกอบการ จังหวัดอุดรธานี

“ก�าลังศึกษางานเชิงพ้ืนท่ีเหมือนกัน อยากจะขอนัดคุยกันว่า
แบงก์ชาติท�าอะไรด้านนี้บ้าง” 

เจ้าหน้าที่ดูแลนโยบายเศรษฐกิจมหภาคจากหน่วยงานอื่น
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ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา  
โดยเน้นเรื่องการนำาแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนมาใช้ ในภาคการเงินไทย และย้ำาเตือนให้เห็นความสำาคัญของประเด็น 
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) ที่อาจนำาไปสู่ความเส่ียง 
ทางการเงินได้ ภายในงานครั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการเงินและการธนาคารเพื่อความยั่งยืน
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4 เสาหลัก การเงินสีเขียว
	 Dr.	Ma	 Jun	 กล่าวว่า	 ภาคการเงินท่ีมีความย่ังยืน	 หรือ	 
Sustainable	Green	Finance	ประกอบด้วย	4	เสาหลัก	ได้แก่	
	 1.	 มาตรฐาน	(Standard)	 ต้องมีการให้ค�านิยามที่ชัดเจนว่า	
กิจกรรมที่เป ็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคืออะไร	 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ 
ทางการเงิน	 อาทิ	 พันธบัตรสีเขียว	 สินเชื่อสีเขียว	 การลงทุนสีเขียว	
จะได้ถูกจัดสรรไปยังกิจกรรมที่ถูกต้อง	
	 ในประเทศจีน	หน่วยงานก�ากบัดแูลภาคการธนาคารได้ออกประกาศ
ค�านยิามสนิเชือ่ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมใน	12	หมวดหมูท่ีแ่ตกต่างกนั	
โดยให้นิยามกิจกรรมท่ีจะได้รับการสนับสนุนจากสินเชื่อสีเขียว	
นอกจากนี้	 ยังมีแค็ตตาล็อกพันธบัตรสีเขียว	 ซึ่งประกาศโดย	 
China’s	Green	Finance	Committee	ที่ระบุถึงกิจกรรม	31	หมวดท่ี
ควรได้รบัการสนบัสนนุจากพนัธบตัรสเีขยีว	และแคต็ตาลอ็กโครงการ
สีเขียว	 ซึ่งประกาศโดย	National	Development	and	Reform	
Commission	ครอบคลุมโครงการสีเขียวถึง	200	หมวดหมู่
	 “มาตรฐานและค�านิยามเหล่านี้	 ท�าให้ตลาดการเงินและสถาบัน
การเงินสามารถจัดสรรทุนไปยังกิจกรรมที่ถูกต้องได้อย่างแม่นย�า 
มากขึ้น	 หากปราศจากค�านิยาม	 อาจมีคนอ้างว่าตนเองได้ท�าเรื่อง 
การลงทุนสีเขียว	และกลายเป็นการฟอกเขียว1”	Dr.	Ma	อธิบาย
	 2.	การเปิดเผยข้อมูล	(Disclosure)	ต้องแน่ใจได้ว่า	บริษัทที่ได้รับ 
เงินสีเขียวจะด�าเนินกิจกรรมสีเขียวจริง	 โดยให้เป ิดเผยข้อมูล 
วัตถุประสงค์การลงทุน	 รวมถึงเปิดเผยว่าการลงทุนนี้จะสร้าง 
ผลประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อมได้อย่างไร	เช่น	ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	
ลดน�า้เสยี	ลดการบรโิภคพลงังานและน�า้ไปเท่าใด	และข้อก�าหนดเหล่านี้
ต้องกลายเป็นข้อบังคับมากขึ้น
	 Dr.	Ma	กล่าวว่า	“ผมคิดว่า	 เทรนด์โลกจะเคลื่อนไปสู่ข้อก�าหนด 
กึ่งบังคับให้เปิดเผยข้อมูลมากขึ้น	 ในประเทศจีนได้ออกประกาศ	 
Roadmap	เรือ่งข้อบงัคับการเปิดเผยข้อมลูส�าหรบับรษัิททีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์ภายใน	 ค.ศ.	 2020	 ส่วนผู้ก่อมลพิษรายใหญ่	
กระทรวงสิ่งแวดล้อมได้ออกประกาศข้อบังคับเรื่องการเปิดเผย 
ข้อมูลแล้ว”
	 3.	แรงจงูใจ	(Incentive)	โครงการสเีขยีวบางโครงการมปีระโยชน์
ต่อสิง่แวดล้อมและสงัคมกจ็รงิ	แต่อาจไม่ได้สร้างผลตอบแทนท่ีเพียงพอ	
รฐับาลจงึต้องสร้างแรงจงูใจทีเ่หมาะสมให้ภาคเอกชนเข้ามามส่ีวนร่วม
ในกิจกรรมเหล่านี้	Dr.	Ma	 เสริมว่า	 ธนาคารกลางจีนได้เปิดตัว 
ผลิตภัณฑ์	Re-lending	Facility	for	Green	 โดยได้ส่งมอบเงินทุน

ต้นทุนต�่า	(Low-cost	Funding)	ผ่านธนาคารพาณิชย์ไปยังโครงการ
สีเขียว	 และรัฐบาลท้องถิ่นบางแห่งได้น�าเสนอการอุดหนุนดอกเบ้ีย	
(Green	Interest	Subsidies)	และการค�า้ประกนั	(Green	Guarantee)	
เพื่อช่วยลดต้นทุนส�าหรับสินเชื่อโครงการสีเขียว	ทั้งหมดนี้เพื่อดึงดูด
การลงทุนของภาคเอกชนมากขึ้น	
	 4.	 การพฒันาผลติภณัฑ์ทางการเงินทีต่อบโจทย์	(Sweet	Product)	
ความต้องการท่ีหลากหลายของภาคเศรษฐกิจจริง	 เช่น	 บางโครงการ
ต้องการสินเชื่อระยะสั้นที่เป็นเงินทุนหมุนเวียนจากระบบธนาคาร	 
บางโครงการต้องการเงินทุนระยะยาวจึงมีการสร้างตลาดพันธบัตร 
สีเขียว	 บางโครงการต้องการเงินทุนท่ีสามารถรับความเสี่ยงได้จึงมีหุ้น
นอกตลาดและการร ่วมลงทุนสีเขียว	 (Green	 Private	 Equity	 
and	Venture	Capital)	รวมถงึผู้ลงทุนสถาบนับางรายต้องการผลติภัณฑ์
ที่มีสภาพคล่องมาก	 จึงมีการพัฒนาตราสารหน้ีสีเขียว	 และระบบ 
ซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การเงินเพ่ือความย่ังยืน
The Rise of ESG and Green Finance

มาตรฐานและค�านิยามเหล่านี้ 

ท�าให้ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน

สามารถจัดสรรทุนไปยังกิจกรรมที่ถูกต้อง

ได้อย่างแม่นย�ามากขึ้น หากปราศจากค�านิยาม 

อาจมีคนอ้างว่าตนเองได้ท�าเรื่องการลงทุนสีเขียว 

และกลายเป็นการฟอกเขียว 

1การฟอกเขียว (Greenwashing) คือ การท�าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดด้วยการโฆษณาสินค้าหรือองค์กรให้มีภาพลักษณ์ว่ารับผิดชอบต่อสังคมโดยการรักษาสิ่งแวดล้อม  

ทั้งที่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น

Dr. Ma Jun 
Chairman, Green Finance Committee of China Society for 
Finance and Banking และ Director of Research Center for 
Green Finance Development, Tsinghua University

Ms. Jeanne Stampe
Head of Asia Sustainable Finance, 
World Wide Fund for Nature (WWF)

	 BOT	 พระสยาม	MAGAZINE	 ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
ในวงการการพัฒนาอย่างยัง่ยนื	2	 ท่านทีเ่ข้าร่วมการสมัมนาในคร้ังน้ี	
คือ	 Dr.	Ma	Jun,	Chairman,	Green	Finance	Committee	of	
China	Society	for	Finance	and	Banking	 และ	Director	of	 
Research	Center	 for	Green	 Finance	Development,	 

Tsinghua	University	และ	Ms.	Jeanne	Stampe,	Head	of	Asia	
Sustainable	Finance,	World	Wide	Fund	for	Nature	(WWF)	 
ทัง้สองท่านน�าเสนอมมุมองทีน่่าสนใจเกีย่วกบัปัจจยัแห่งความส�าเรจ็
และความท้าทายของการขับเคลื่อนการเงินสีเขียวและเศรษฐกิจ 
ที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริง
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Standardized System จุดเริ่มต้นการเงินสีเขียว
	 “ส�าหรับประเทศที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งระบบการเงินสีเขียวที่ยั่งยืน	
ปัจจัยส�าคัญที่สุด	คือ	การก�าหนดมาตรฐานที่จะเป็นพื้นฐานส�าหรับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์	 การเปิดเผยข้อมูล	 และการน�าเสนอแรงจูงใจ
ที่เหมาะสม	 ดังนั้นผมสนับสนุนให้ประเทศก�าลังพัฒนาเร่งลงมือ 
เรื่องก�าหนดมาตรฐานที่เรียกว่า	 การพัฒนาอนุกรมวิธานสีเขียว	
(Green	Taxonomy)	หรอืการจ�าแนกหมวดหมูส่�าหรบักจิกรรมสเีขยีว	
จนีและสหภาพยโุรปได้จดัท�าอนกุรมวธิานนีแ้ล้ว	และในระดบัโลกเอง
กต้็องการอนุกรมวิธานเช่นกนั	บางประเทศอาจเป็นผูน้�าในการจัดท�า	
บางประเทศอาจน�าของประเทศอื่นไปปรับใช้”
	 Dr.	Ma	 กล่าวท้ิงท้ายว่า	 การเสริมสร้างขีดความสามารถเป็น 
อกีเรือ่งทีส่�าคัญมากส�าหรบัธนาคารพาณชิย์	เพราะการพจิารณาสินเชือ่
สีเขียวรายการหนึ่งต้องใช้ข้อมูลจ�านวนมาก	 และใช้เวลานาน	 
ทางลัดหน่ึงท่ีจะมาช่วยได้คือ	 การพัฒนาความสามารถของระบบ	
อัตโนมัติ	 ในประเทศจีน	 ธนาคารขนาดใหญ่ทุกแห่งมีระบบภายใน 
ท่ีช่วยจัดหมวดหมู่กิจกรรมสีเขียว	 ท�ารายงานสินเชื่อสีเขียว	 และ
ประเมนิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม	ในขณะเดยีวกนั	ส�าหรบัธนาคาร
ขนาดเล็กท่ีขาดแคลนความสามารถและเป็นเรื่องยากที่จะลงทุน
จ�านวนมหาศาลด้านน้ี	บางแห่งได้น�าระบบบรหิารการเงินสีเขยีวแบบ
มาตรฐาน	(Green	Finance	Management	System)	มาใช้	 โดยมี
การน�าร่องทดลองใช้ในบางภมูภิาคของจนีแล้ว	ระบบดงักล่าวสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลค�าขอสินเชื่อและพิจารณาได้ว่า	 เป็นสินเชื่อสีเขียว
หรือไม่	 รวมท้ังสามารถประเมินและรายงานผลกระทบด้านดี 
ต่อสิ่งแวดล้อม	 การมีระบบท่ีมีมาตรฐานนี้จะช่วยเพ่ิมความแม่นย�า
และความรวดเร็วมากขึ้น

7 ส่วนผสมของการเงินเพื่อความยั่งยืน
	 Ms.	Jeanne	Stampe	กล่าวว่า	ความส�าเร็จของการเงินที่ยั่งยืน	
มาจากปัจจัยส�าคัญ	7	ประการ	ได้แก่
 1.	 การให้ค�ามั่นของคณะกรรมการและผู้บริหารขององค์กร	
(Board	and	Leadership	Commitment)	 เพื่อก�าหนดทิศทาง 
จากระดับบริหาร	 ให้มั่นใจว่าคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
มีส่วนความรับผิดชอบในเรื่องความย่ังยืนร่วมกับพนักงานในองค์กร	
ทั้งน้ี	 ธนาคารต้องผนึกรวมประเด็นความยั่งยืนเข้าไปในแนวทาง 
การด�าเนินงานของคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ	 โดยระบ ุ
ในข้อก�าหนดและขอบเขตของงาน	ส�าหรับคณะกรรมการ	ตลอดจน
ก�าหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนของผู้บริหารระดับสูง
ของธนาคาร	
	 2.	การเข้าถงึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีห่ลากหลาย	(Multi-stakeholder	
Approach)	 เพ่ือให้แน่ใจว่าธนาคารมีความเข้าใจในความสามารถ
ในการปรับตัวและความยืดหยุ ่นของธนาคาร	 (Resi l ience)	 
ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการด�าเนินธุรกิจ 
รวมถงึการได้รบัข้อมลูเชงิลกึจากองค์กรทีอ่งิวทิยาศาสตร์และสถาบนั 
การศึกษา	
 3.	การน�าหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานเชิงวิทยาศาสตร์มาใช้ในการ
ก�าหนดนโยบายและเป้าหมาย	(Use	of	Science-based	Standards	
and	Target)	 เพื่อสร้างกรอบนโยบายที่รัดกุม	 รวมทั้งบริหารพอร์ต
สินเชื่อและการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่จะ
ปกป้องทุนทางธรรมชาติ	 (Natural	Capital)	 และควบคุมอุณหภูมิ
ของโลกไม่ให้เพิ่มสูงเกินกว่า	1.5	องศาเซลเซียส	
 4.	 การเสริมสร้างขีดความสามารถของคณะกรรมการ	ผู้บริหาร
และพนักงานธนาคาร (Capacity	Building)	 ให้เข้าใจประเด็น 

เรือ่งความยัง่ยนือย่างแท้จรงิ	รวมถงึการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
และสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้บุคลากรสามารถน�าไปประกอบการประเมิน
และบริหารความเสี่ยง	รวมทั้งพิจารณาโอกาสทางธุรกิจ	
 5.	 การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ	(Effective	Communication) 
ภายในองค์กรและกบัลกูค้า	เพ่ือให้แน่ใจว่าทกุฝ่ายมคีวามเข้าใจ	และ
ยอมรับกลยุทธ์และค่านิยมเรื่องความยั่งยืน	Ms.	Stampe	 กล่าวว่า	
“เม่ือผู้จัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา 
ความสามารถ	 พวกเขาจะสามารถสื่อสารและท�างานร่วมกับลูกค้า	 
โดยส่งเสริมลูกค้าเข้าสู ่กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่แนวทางของ 
ความยั่งยืน	 อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการด�าเนินธุรกิจ 
ให้แก่ธนาคารเพิ่มขึ้น”	
	 6.	 การสร้างนวัตกรรม	(Innovation)	 เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทาง 
การเงนิรปูแบบใหม่ทีช่่วยขบัเคลือ่นเงนิทนุและสร้างผลลพัธ์ทีท่กุฝ่าย
ต่างได้รบัประโยชน์	(Win-Win	Outcomes)	และเปิดโอกาสให้ธนาคาร
สามารถเข้าถงึเงนิทนุในรปูแบบต่าง	ๆ 	จากภาครฐั	โดยทีธ่นาคารซึง่
เป็นผู ้เช่ียวชาญในเรื่องการประเมินและการบริหารความเสี่ยง	 
ตลอดจนออกแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์	 สามารถพัฒนาความ
เชี่ยวชาญเหล่านี้เพื่อผลักดันแนวปฏิบัติไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
	 7.		การก�าหนดกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับ	(Regulation)	เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเท่าเทียม	ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล	
และน�าปัจจยัด้านความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและ 
สิ่งแวดล้อมเข ้าเป ็นส ่วนหนึ่งของการควบคุมดูแลภาคธุรกิจ 
การเงินและการธนาคารโดยรวม	 ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ธนาคารท่ี
ปรบัตวัช้าด�าเนนิการให้สนิเชือ่กบักจิกรรมทีท่�าลายทนุทางธรรมชาติ
และสร้างความเสี่ยงให้กับระบบการเงินในวงกว้าง
	 “ปัจจัยทั้ง	7	ประการนี้	 จะช่วยส่งเสริมให้หนทางสู่ความส�าเร็จ
ของการเงนิทีย่ัง่ยนืด�าเนนิไปอย่างราบรืน่	และสร้างความยดืหยุน่และ
ย่ังยืนในภาคการธนาคารซึ่งส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ	 
สิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้นด้วย”	Ms.	Stampe	กล่าวสรุป

หากธนาคารไม่ค�านึงถึงเรื่อง ESG 

นั่นหมายความว่า ธนาคารเองก�าลังสูญเสีย

ผลประโยชน์และโอกาสในการเติบโต 

ในทางตรงกันข้าม หากธนาคารให้ความส�าคัญ

และพิจารณาเรื่อง ESG ในทุกกระบวนการ 

ธนาคารจะสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจ

และผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ ได้

การปกป้องทุนทางธรรมชาติและการทำา ESG
ในภาคการธนาคาร
	 การตระหนักถงึความเสีย่งจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศนัน้
มคีวามส�าคญั	เช่นเดยีวกบัความเสีย่งจากทนุทางธรรมชาต	ิเนือ่งจาก
การด�าเนนิธรุกจิและเศรษฐกจิของโลกต่างต้องพึง่พาทนุทางธรรมชาติ
ทัง้สิน้	เม่ือทนุทางธรรมชาตเิสือ่มสภาพลงจากการกระท�าทีไ่ม่ได้ค�านึงถงึ
ความยั่งยืน	ผลกระทบเหล่านั้นก็ย่อมย้อนกลับมายังมนุษย์
	 การวิเคราะห์ด้าน	ESG	จะช่วยให้ธนาคารเข้าใจจุดแข็งและความ
ยืดหยุ่นของรูปแบบธุรกิจของลูกค้าท่ีมีต่อความเสี่ยง	 ทั้งความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือจากทุนทางธรรมชาติ		
 “หากธนาคารไม่ค�านึงถึงเรือ่ง	ESG	นัน่หมายความว่า	ธนาคารเอง
ก�าลงัสญูเสยีผลประโยชน์และโอกาสในการเตบิโต	 ในทางตรงกนัข้าม	
หากธนาคารให้ความส�าคญัและพจิารณาเรือ่ง	ESG	ในทกุกระบวนการ	
ธนาคารจะสามารถสร ้างโอกาสทางธุกิจและผลิตภัณฑ์ทาง 
การเงินใหม่	ๆ 	ได้	เช่น	การออกพันธบัตรสีเขียว	พันธบัตรสีฟ้า	และ
สินเชื่อที่เชื่อมโยงกับความยั่งยืน”	
	 จากทีก่ล่าวมานี	้เหน็ได้ว่า	หากภาคการเงนิไม่ช่วยกนัผลกัดนัและ
ส่งเสริมภาคธุรกิจอื่น	ๆ	 ให้สามารถรับมือกับวิกฤติจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ในรูปแบบที่สอดคล้องกับสังคม
คาร์บอนต�่าที่ยั่งยืน	 ภาคการเงินคงไม่มีช่องทางการลงทุนที่เพียงพอ
เพือ่จะกระจายความเสีย่ง	นอกจากนี	้ผลกระทบทีม่ต่ีอระบบการผลิต
อาหาร	 พลังงาน	 น�้า	 ตลอดจนประสิทธิภาพการท�างานที่ต�่าลง 
ล้วนส่งผลเสียต่อความสามารถในการท�าก�าไรและผลตอบแทน 
จากการลงทุนของภาคการเงินอีกด้วย

การให้คำามั่นของ
คณะกรรมการ

และผู้บริหารขององค์กร 

การเข้าถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่หลากหลาย 

การนำาหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานเชิง
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการกำาหนด

นโยบายและเป้าหมาย

 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 การสร้างนวัตกรรม

การกำาหนดกฎเกณฑ์
หรือข้อบังคับ

การเสริมสร้างขีดความสามารถของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานธนาคาร

7 
ส่วนผสมของการเงิน
เพื่อความยั่งยืน
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ในช่วง 3 - 4 เดือนที่ผ่านมา มีการนำาเสนอข่าวผักผลไม้จากจีนตอนใต้ผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)  
เขา้มาตีตลาดไทยผา่นดา่นเชยีงของ จงัหวัดเชยีงราย ประเดน็ดงักลา่วทำาใหช้วนคิดตอ่ว่า รถไฟจนี - ลาว1 จะสามารถลำาเลยีงทัง้สนิค้า 
และคนจากจีนตอนใต้ผ่าน สปป. ลาวมาถึงไทยได้อีกเส้นทางหนึ่ง โดยทางรถไฟสายนี้จะเชื่อมจากนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน  
มาทีเ่มอืงบอ่เต็น และมปีลายทางทีน่ครหลวงเวียงจนัทน ์ซึง่อยู่หา่งจากจังหวดัหนองคายเพยีงแค่ 24 กิโลเมตร ทัง้นี ้หากไทยเตรียมพร้อม 
รับมือให้ดี รถไฟจีน - ลาวนี้ จะเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายทางเศรษฐกิจอย่างแน่นอน

รถไฟจีน - ลาว
โอกาสและความท้าทายที่ไทยต้องเตรียมพร้อม

โอกาสที่มาพร้อมการเติบโต
	 หากไทยมีการเตรียมพร้อมในการรับมือ	 เราจะเห็นโอกาส
ส�าคัญ	3	ด้าน	 ได้แก่	(1)	การค้า	(2)	การบริการและการท่องเที่ยว	
และ	(3)	การลงทุนในต่างประเทศ
 ในด้านการค้า	ไทยจะส่งออกสินค้าไป	สปป.	ลาวและจีนเพิ่มขึ้น	
โดยเฉพาะสินค้าอุปโภค	 บริโภค	 รวมถึงผลไม้สดและแปรรูป	 เพราะ
สินค้าไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง	และจีนมีก�าลังซื้อมหาศาล	เฉพาะ
มณฑลยูนนานมีจ�านวนประชากรราว	50	ล้านคน	เกือบเท่ากับคนไทย
ทั้งประเทศ	หากเรามีการศึกษาตลาด	 ไลฟ์สไตล์	 และความนิยมให้ดี	
กจ็ะท�าให้ส่งออกได้มากขึน้	เนือ่งจากทัง้คนจีนและคนลาวมพีฤตกิรรม
ที่นิยมสินค้าไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว	ขณะเดียวกัน	สินค้าจากจีนที่จะ 
เข้ามาปริมาณมากขึ้น	จะเป็นโอกาสให้ไทยสามารถใช้สินค้าจากจีนที่มี
ต้นทนุต�า่มาผลติในอตุสาหกรรมต่อเนือ่งได้อกี	โดยเฉพาะสนิค้าส่งออก
ส�าคัญจากมณฑลยูนนาน	ได้แก่	ผัก	ผลไม้	ผ้าผืน	เคมีภัณฑ์	รวมถึง
สินค้าไอทต่ีาง	ๆ 	ซึง่สามารถน�ามาใช้เป็นวตัถดุบิในอุตสาหกรรมบางประเภท
 ในด้านการบริการและการท่องเที่ยว	 คาดว่านักท่องเที่ยวจีนและ
ลาวจะมาเที่ยวไทยได้สะดวกขึ้น	 ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจ
บริการ	3	กลุ่มใหญ่ของไทย	ได้แก่	(1)	กลุ่มบริการสุขภาพ	เช่น	 
โรงพยาบาล	นวดแผนไทย	หรอืสถานเสรมิความงาม	เพราะความเชือ่มัน่
ในคุณภาพ	 และมาตรฐานสาธารณสุขของไทย	 รวมท้ังการเดินทาง
และการผ่านแดนทีส่ะดวก	(2)	กลุม่ห้างสรรพสนิค้า	ร้านอาหาร	และ
โรงแรม	เนือ่งจากราคาสนิค้าและบรกิารถกู	อกีทัง้อาหารและเครือ่งดืม่
ของไทยยังเป็นที่นิยมของทั้งคนจีนและคนลาว	 จากข้อมูลสถิติของ
กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬาพบว่า	คนจนีและคนลาวในไทยมีอัตรา
การใช้จ่ายด้านการชอปปิงและอาหารเครื่องดื่มในช่วงปี	2556	-	2560	
เติบโตเฉลี่ยร้อยละ	 35	 และร้อยละ	 29	 ต่อปีตามล�าดับ	 และ 
(3)	กลุม่สถานศกึษาและโรงเรยีนสอนภาษา	ทัง้ภาคกลางและภาคอสีาน
ซึ่งมีศักยภาพรองรับนักศึกษาจีนได้มากขึ้น	 และยังมีแนวโน้มความ
ต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยส่วนใหญ่มาจากมณฑลยูนนานและ
กวางสซีึง่อยูไ่ม่ไกลจากแนวรถไฟ	เนือ่งจากสถานศกึษาในจนีมไีม่เพยีงพอ 
และค่าเรียนในไทยไม่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว
	 ขณะเดยีวกนั	คาดว่านกัท่องเทีย่วไทยจะไปเทีย่ว	สปป.	ลาวและจนี
ได้สะดวกมากขึ้น	เพราะเดินทางด้วยรถไฟจะเร็วกว่าการนั่งรถโดยสาร	 
และราคาถูกกว ่าขึ้นเครื่องบิน	เส ้นทางที่รถไฟสายนี้ผ ่านก็เป ็น 
เมืองท่องเท่ียวท่ีส�าคัญของ	 สปป.	 ลาวท้ังวังเวียงและหลวงพระบาง  
จุดหมายปลายทางยังเป็นจุดเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวไปยัง 
เมืองอื่น ๆ	ในจีนได้อีกด้วย
	 ส�าหรับด้านการลงทุนในต่างประเทศ คาดว่าธุรกิจไทยจะสามารถ
ออกไปลงทุนและขยายธุรกิจผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพสูงใน	 สปป.	 ลาว	 
เพือ่ขยายฐานการค้าใน	สปป.	ลาวและส่งออกไปยงัจนีตอนใต้	เช่น	สนิค้า
สุขภาพ	สินค้าออร์แกนิก	สินค้าเกษตรแปรรูป	รวมไปถึงภาคบริการที่
ไทยมคีวามช�านาญอยูแ่ล้ว	เช่น	การท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ	และการบริหาร

จัดการโรงแรม	เนื่องจากพื้นที่แขวงทางตอนเหนือของ	สปป.	ลาวที่ติด
จีนมีศักยภาพ	 ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์	 และมีเขตเศรษฐกิจพิเศษของ	
สปป.	ลาวตัง้อยู	่ปัจจบุนัจงึมทีัง้ทนุจนีและทุนไทยขนาดใหญ่เข้าไปลงทนุ
บ้างแล้ว

SMEs ต้องพร้อมแข่งขัน
	 ดังน้ัน	 เพื่อสร้างโอกาสและรับมือกับความท้าทายจากโครงการ
รถไฟจีน	-	ลาว	ผู้ประกอบการไทย	โดยเฉพาะ	SMEs	ที่ต้องท�าธุรกิจ
แข่งกับจนีจ�าเป็นต้องเปล่ียนกลยทุธ์	เน้นจดุขายทีก่ารพฒันาและเพิม่มลูค่า
ของสินค้าและบริการ	 รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของตนทั้งในด้าน
ทกัษะและการสือ่สาร	ขณะทีภ่าครฐัควรช่วยสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบการ
และคนท้องถ่ินได้รับโอกาสจากโครงการนี้	 โดยเฉพาะในเรื่องการ
พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านสาธารณปูโภค	เทคโนโลยสีือ่สารทีล่�า้หน้า	
ระบบการช�าระเงิน	 กฎระเบียบที่เอื้อต่อการค้า	 และการเสริมสร้าง
ทกัษะให้กบัคนในพืน้ที	่อาท	ิส่งเสรมิระบบการช�าระเงนิแบบไร้เงินสด
ในภูมิภาคให้มากขึ้น	 เพราะคนจีนค้าขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นหลัก	ส่งเสรมิให้บคุลากรมคีวามรูด้้านภาษาจีน	ดแูลสถานท่ีท่องเท่ียว 
สถานบริการต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาต ิ
รวมถึงลดขั้นตอนกระบวนการทางศุลกากรเพื่ออ�านวยความสะดวก 
ในการตรวจและขนส่งสนิค้า	เพือ่ให้ไทยมขีดีความสามารถในการแข่งขัน
พร้อมรับกับโอกาสที่เข้ามาอย่างรวดเร็วนี้

1 รถไฟจีน - ลาว เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายคุนหมิง - สิงคโปร์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ One Belt One Road ของจีนที่จะเปิดบริการภายในปี 2565 [บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล 
จึงไม่จ�าเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย]

ลดต้นทุน ลดเวลา
	 รถไฟจีน	-	 ลาวจะช่วยส่งเสริมการค้า	 การท่องเที่ยว	 และ 
การลงทุน	ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า	 ทั้งค่าโดยสารและระยะเวลา 
จากนครคุนหมิง	 มณฑลยูนนาน	 มาถึงจังหวัดหนองคายใช้เวลา 
ไม่เกิน	15	ชัว่โมง	เรว็กว่าทางถนนจากนครคนุหมิง	ถงึจังหวดัเชียงราย
ท่ีใช้เวลาถงึ	2	วนั	และจากข้อมลูของส�านักงานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร	 ค�านวณโดย	 ธปท.	 พบว่าจะมีต้นทุนถูกกว่า 
การขนส่งทางถนนถึง	2	เท่า	ดังนั้น	ผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญกับ
การแข่งขันกับสินค้าน�าเข้าจากจีนมากขึ้น	 คนจีนจะเข้ามาประกอบ
ธุรกิจในไทยและ	สปป.	ลาวเพิ่มขึ้น	รวมทั้งสินค้าจีนจะมาแข่งขันกับ
สินค้าไทยในตลาด	สปป.	ลาวมากขึ้นด้วย

มีศักยภาพให้ธุรกิจไทย สามารถไปลงทุนขยายตลาด

จีน

ลาว

เวียดนาม
เมียนมา

ไทย

มณฑลยูนนาน

คุนหมิง

ผูเอ่อร์

สิบสองปันนา

อวี้ซี

โม่หาน
บ่อเต็น

หลวงน้ำาทา
อุดมไซ

หลวงพระบาง
วังเวียง เวียงจันทน์

หนองคาย

อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

[1] ข้อมูลจากสำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง

[2] ข้อมูลจากสำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร คำานวณโดย ธปท.

ใช้เวลาขนส่ง 2 วัน
[1]

ใช้เวลาขนส่งไม่เกิน 15 ชม.
[2]

สินค้าส่งออกที่มีศักยภาพ สินค้านำาเข้าที่มีศักยภาพ
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เรื่อง :        

สิรีธร จารุธัญลักษณ์ 
ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ

อภิชญา จึงตระกูล 
ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ
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ค�ำถำมที่  1 : ท่านผู ้ว ่าการครับ หน้ีครัวเรือนไทย 
ท�าไมถึงสูง และเกิดจากสาเหตุอะไรครับ

นีเ่ป็นประเด็นท่ีแบงก์ชาตเิป็นห่วง หนีค้รวัเรอืนของไทยอยู่ในระดบัทีส่งู
เมือ่เทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ  ทีร่ะดบัรายได้ใกล้เคยีงกนั ซึง่เกดิจากหลายปัจจยั
 ปัจจยัแรก คอื ส่วนหนึง่เป็นผลจากนโยบายกระตุน้เศรษฐกจิของ
รฐับาล เช่น ช่วงท่ีมนีโยบายส่งเสรมิการซือ้รถคนัแรกโดยมภีาษชีดเชยให้ 
เหน็ได้ชดัว่า หน้ีครวัเรอืนเร่งสูงขึน้ ซึง่ถอืเป็นผลข้างเคยีงจากนโยบายที ่
หวงัผลในระยะสัน้ ๆ โดยไม่ได้ค�านงึถงึผลในระยะยาว
 ปัจจยัท่ีสอง คอื การแข่งขนัให้สินเชือ่ของสถาบนัการเงินและผูใ้ห้
บรกิารทางการเงนิ โดยเฉพาะสินเชือ่เพ่ือการจับจ่ายใช้สอย ทีอ่าจเกนิพอดี 
ล่าสดุแบงก์ชาติได้ออกเกณฑ์มาควบคมุการปล่อยสินเชือ่อสังหาริมทรัพย์
เพราะมสีนิเชือ่เงนิทอน (การกู้เงินซือ้บ้าน แล้วมเีงินทอนเป็นเงนิสด 
กลบัไปใช้สอย) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (แบงก์ชาติ) ได้จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐกิจการเงิน ประจ�าปี 2562 
(BOT Challenge & Experience 2019) ระหว่างวนัท่ี 8 - 11 ตุลาคม 2562 เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนท่ัวประเทศรวม 60 คนท่ีเข้าร่วมในโครงการ ให้มีความสนใจ 
ด้านวิชาเศรษฐศาสตร์และประเด็นเศรษฐกิจการเงิน ซึ่งนอกจากจะได้รับสาระความรู้และความสนุกจากการทัศนศึกษา  
การเล่นเกม และการแข่งขันตอบปัญหาแล้ว ในช่วงท้าย น้อง ๆ ยังได้มีโอกาสซักถามท่านผู้ว่าการ ดร.วิรไท สันติประภพ 
ในประเด็นที่สนใจด้วย ซึ่งแต่ละค�าถามของน้อง ๆ สะท้อนถึงศักยภาพและความตั้งใจของทุกคนอย่างเต็มที่

ค�ำถำมที่ 2 : ท่านผู้ว่าการคิดว่า อะไรเป็นปัญหาส�าคัญ 
ที่ภาคการเงินไทยก�าลังประสบในตอนนี้

มทีัง้ปัญหาของภาคการเงนิเอง หรอืเป็นผลจากความเชือ่มโยงระหว่าง
ภาคการเงนิกบัระบบเศรษฐกจิในภาพใหญ่ ได้แก่ ปัญหาแรก คือ ผลข้างเคยีง
จากอัตราดอกเบ้ียโลกท่ีอยู่ระดบัต�า่มากต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ประเทศ
อตุสาหกรรมหลกัท�านโยบายการเงนิแบบผ่อนคลาย ซึง่ส่งผลกระทบ 
ต่อโครงสร้างภาคการเงินที่ถูกออกแบบมาให้อัตราดอกเบ้ียเป็นบวก  
เงินต้องมีต้นทุน และต้นทุนเหล่าน้ันแปรผันกับระยะเวลา โครงสร้างการออม
กเ็ป็นแบบนัน้ เม่ืออตัราดอกเบีย้ตดิลบ ประชาชนไม่มีแรงจงูใจท่ีจะออม 
ระบบประกนัชวีติและกองทนุส�ารองเลีย้งชพีท่ีคาดหวงัให้คนออมเพือ่ 
ให้ได้ผลตอบแทนทีม่ัน่คงและเพยีงพอในอนาคตกไ็ด้รบัผลกระทบเช่นกนั  
นีเ่ป็นสาเหตใุห้เสถยีรภาพทางการเงนิ หรอื Financial Stability มีความ
ส�าคญัมากขึน้ การท�านโยบายต้องไม่เพยีงกระตุน้การเตบิโตของเศรษฐกจิ
ในระยะสัน้ ต้องมองในระยะยาวด้วย ซึง่นโยบายการเงนิในระดบัโลกนี ้
ได้ส่งผลข้างเคียงมาถึงไทยด้วย เราเห็นพฤติกรรมที่พยายามหา 
ผลตอบแทนทีส่งูขึน้ (Search for Yield) โดยไม่ค�านงึถงึความเสีย่ง 
อย่างรอบด้าน (Underpricing of Risk) เช่น การลงทนุในแชร์ลกูโซ่  
บิทคอยน์ ทั้งที่ไม ่เข ้าใจสิ่งที่ลงทุนและความเสี่ยงที่ต ้องเจอ  
ปัญหาท่ีสอง คือ หนี้ครัวเรือน ซึ่งได้อธิบายไปแล้วก่อนหน้า และ  
ปัญหาที่สาม คือ คนจ�านวนไม่น ้อยยังพ่ึงสินเชื่อนอกระบบ  
การให้บรกิารทางการเงนิจะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขนั 
ของธรุกจิและคณุภาพชวีติของประชาชน ในขณะทีก่ารให้บรกิารด้าน 
เงนิฝากในประเทศเราค่อนข้างจะท่ัวถงึ เรายังมปัีญหาในการเข้าถงึบรกิาร
ด้านสนิเชือ่ ยังมีคนไปพ่ึงสนิเชือ่นอกระบบอยู่มาก เพราะแม้ว่าสถาบัน
การเงินจะแข่งขนักนัในเรือ่งนีสู้งมาก แต่กยั็งไม่ครอบคลุมกลุ่มฐานราก
ของเศรษฐกจิไทย เช่น แม่ค้าหรอืคนทีป่ระกอบอาชพีส่วนตวั และ
ต้องการเงนิก้อนระยะสัน้ โจทย์คอืจะท�าอย่างไรให้สถาบนัการเงนิหนัมา
แข่งขนักนัให้บรกิารประชาชนกลุม่นี ้เทคโนโลยีทางการเงนิ หรอื ฟินเทค  
กจ็ะเข้ามาช่วยตรงนีไ้ด้ด้วย

ค�ำถำมท่ี 3 : ได้ยินมาว่า ภายในปี 2564 อาจเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจเพราะประเทศใหญ่ ๆ ก่อหนี้จนเกินเพดาน 
ท่านผู้ว่าการมีความคิดเห็นอย่างไรครับ

 คนอาจจะแชร์ข่าวโดยไม่เข้าใจทีม่าทีไ่ป เช่น ยงัแยกไม่ออกระหว่าง
ภาวะเศรษฐกจิชะลอ ถดถอย และมีวกิฤต ิภาวะในปัจจบุนัทีเ่ราเจอคอื
ภาวะเศรษฐกจิชะลอ หมายถงึเศรษฐกจิยงัสามารถขยายตวัได้ ไม่ถดถอย
แต่ในอตัราทีช่ะลอ ถ้าพดูถงึวกิฤต ิต้องเกดิเหตกุารณ์ทีท่�าให้ฟองสบู่แตก 
เศรษฐกจิถดถอยมาก ๆ คนตกงานมากมาย วกิฤตเิศรษฐกจิของไทย 
ครัง้สดุท้ายคอืเมือ่ปี 2540 ทีมี่ปรมิาณหนีเ้สยีสูงมาก สถาบันการเงนิถกูปิด
หลายแห่ง ธรุกจิล้มละลาย และมีคนตกงานมากมาย แต่ถ้าประเมินจาก

ภาวะปัจจบุนั คดิว่าวกิฤตเิศรษฐกจิคงไม่เกดิขึน้ในช่วง 3 - 5 ปีข้างหน้า 
เพราะหลงัวกิฤตกิารเงนิโลก (ค.ศ. 2007 - 2008) ทัว่โลกเข้มงวดมากขึน้
เกีย่วกบักฎเกณฑ์การก�ากบัดแูลระบบธนาคารพาณิชย์และปิดความเสีย่ง
ต่าง ๆ  จากบทเรยีนท่ีผ่านมา ระบบสถาบันการเงนิของไทยกเ็ข้มแขง็ขึน้มาก 
แต่ทีน่่าเป็นห่วงคอื ธนาคารเงา หรอื Shadow Banking ทีย่งัไม่มกีาร
ก�ากบัดแูล เช่น สหกรณ์ออมทรพัย์ ทีอ่าจก่อความเสีย่งและมากระทบ
ระบบเศรษฐกจิได้ อย่างไรกด็ ีเราชะล่าใจไม่ได้ เพราะความเสีย่งจากการ
ท่ีอัตราดอกเบ้ียอยู่ในระดบัต�า่เป็นเวลานาน ในหลายประเทศมหีนีเ้พิม่ 
ขึน้มากท้ังจากภาครฐั ภาคเอกชน และภาคครัวเรือน เป็นเร่ืองทีต้่องเฝ้าระวงั

ค�ำถำมท่ี 4 : อยากถามว่า ท่านผู ้ว ่าการเตรียมตัว 
อย่างไรในช่วงปริญญาตรีเพ่ือไปสู่การเรียนปริญญาเอก
ทางด้านเศรษฐศาสตร์

 การเรยีนปรญิญาเอกทางเศรษฐศาตร์เป็นการลงทนุทีส่งู ท้ังเรือ่งของ
เวลา แรงกาย และแรงใจ ดังนั้น เราจะท�าได้ดีต่อเมื่อเราชอบ  
วชิาเศรษฐศาสตร์มคีวามหลากหลายมาก บางคนชอบเศรษฐศาสตร์
มหภาค บางคนชอบเศรษฐศาสตร์จลุภาค จงึต้องเร่ิมจากว่าเราสนใจอะไร 
ประเดน็ปัญหาแบบไหน ถ้าเราชดัเจนในส่ิงทีช่อบ กจ็ะมพีลงัในส่ิงทีเ่รา
ต้ังใจจะท�า แนะน�าว่า ให้เริม่เรยีนจากวชิาหลกัแล้วจะพอรูว่้าเราชอบ 
ด้านไหน สนใจประเดน็ปัญหาอะไร ไม่ว่าจะเป็นการเงนิ การคลงั ภาษี 
เศรษฐศาสตร ์สามารถน�าไปประยุกต ์ ในมิติ ท่ีหลากหลาย  
ดีใจท่ีได้ยินว่าอยากเรียนถึงปริญญาเอกและขอเป็นก�าลังใจให้ครับ

ก่อนจบงาน ท่านผู้ว่าการได้ขอบคณุน้องๆ ทีเ่ข้าร่วมโครงการและ 
ทิง้ท้ายว่า อีก 5 - 6 ปีหลงัจากนี ้อาจจะได้เหน็น้อง ๆ  หลายคนกลบัมาอกีครัง้  
โดยเข้ามาเป็นก�าลงัส�าคญัในการขบัเคลือ่นภารกจิของแบงก์ชาตต่ิอไป

 ปัจจยัทีส่าม คอื พฤติกรรมการใช้จ่ายเงนิของคนรุน่ใหม่เปลีย่นไป 
สมยัก่อนพอได้เงนิเดอืนก้อนแรกมากจ็ะน�าไปให้พ่อแม่เกบ็ไว้เป็นเงนิออม 
พอเหลอืจงึใช้ไปเทีย่ว สมัยนีพ้อมบีตัรเครดติใบแรก กเ็ทีย่วได้แล้วเพราะ
สามารถผ่อน 0% และอีกส่วนมาจากคนมีค่านิยมที่เน้นการบริโภค  
โดยไม่ค�านงึถงึภาระทางการเงนิในระยะยาว
 ปัจจยัทีส่ี ่คอื คนไทยมีทกัษะและความรู้ทางการเงนิค่อนข้างต�า่ ใน
ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว เร่ืองน้ีถือเป็นทกัษะชีวิตทีต้่องเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง 
แบงก์ชาตจิงึต้องท�างานหนักข้ึนเพือ่ส่งเสริมความรู้และทกัษะเร่ืองการ
วางแผนทางการเงนิให้นกัเรียนและประชาชนทกุระดบัของสงัคม
 ถ้าเราปล่อยให้หนีค้รัวเรือนเพิม่สงูข้ึนไปเร่ือย ๆ  จะท�าให้เกดิผลกระทบ
ใน 2 ระดับ ได้แก่ (1) ความมัน่คงทางการเงนิในระดับครัวเรือนจะน้อยลง 
เราก�าลงัก้าวเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย ุ เมือ่ทกุบ้านมีภาระทีต้่องดูแลผูส้งูวยั 
มากขึน้ แสดงว่าเราต้องมเีงนิออมมากขึน้ แต่วนันีค้รัวเรือนไทยมเีงนิออม
ค่อนข้างต�า่ ใกล้เกษยีณแล้วหนีก้ย็งัไม่ลดลง หรือหากเกดิสิง่ทีไ่ม่คาดคดิ 
เช่น ตกงาน ถ้าเราไม่มเีงนิออมเป็นกนัชน กจ็ะมผีลต่อคณุภาพชวีติ  
(2) หน้ีครัวเรือนที่สูงจะส่งผลเสียต่อเสถียรภาพของระบบการเงิน 
โดยรวม ภาระของภาครัฐที่ต้องดูแลผู้สูงอายุถ้าประชาชนมีเงินออม 
ไม่เพยีงพอ หรือแม้แต่กลไกการส่งผ่านนโยบายการเงนิหรือกลไกของ 
ระบบเศรษฐกจิกจ็ะถกูกระทบ จะเหน็ได้ว่าในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา เศรษฐกจิ 
มกีารขยายตวั มกีารจ้างงานเพิม่ขึน้ รายได้ครัวเรือนเพิม่มากขึน้ แต่การ
บริโภคไม่เพิม่ขึน้ เพราะประชาชนต้องน�ารายได้ไปใช้หนี้

BOT Challenge & Experience 2019

เรื่อง :  กองบรรณาธิการ

ติดตามผลการแข่งขัน 

โครงการ BOT Challenge & Experience 2019 ได้ที่
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ค�ำศพัท์ด้ำนกำรพฒันำทรัพยากรบุคคล

ฉบับที่ 5 ปี 2562

คือ แนวคิดในการท�างานที่ไม ่เน ้นรูปแบบและข้ันตอนในการท�างาน แต่เน ้น 
ผลลัพธ์ของงาน การปรับกระบวนการให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

DIGITAL CAPACITY 
ความรูค้วามเข้าใจและทกัษะในการน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้ให้เกดิประโยชน์

ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท�างานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนา
กระบวนการท�างานหรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

TACIT KNOWLEDGE 
คอื ความรูท้ีฝั่งอยูใ่นตวับคุคล ซึง่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์

หรือสัญชาตญาณในการท�าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ และไม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็นค�าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย

WEISURE 
มาจากค�าว่า Work + Leisure แปลว่า คนท�างานยุคใหม่ไม่มี

เสน้แบง่ทีช่ดัเจนระหวา่งเวลางานกบัเวลาสว่นตวัอกีตอ่ไป ซึง่องคก์ร
จะต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาอุปกรณ์และทรัพยากรรองรับเพื่อให้
พนักงานท�างานได้ตลอดเวลา 
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เรื่อง : ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

LIBRARY & 
ARCHIVES

People Skills 
นอกจากความรู้และความเชี่ยวชาญในงานจะทำาให้องค์กรบรรลุ
ผลลัพธ์ทีต้ั่งใจไดแ้ลว้ สิง่ทีจ่ะสง่เสรมิใหอ้งคก์รไปสูผ่ลสำาเรจ็ไดเ้ร็วและ
มปีระสทิธิภาพยิง่ขึน้ คือ การสร้างและการบริหารทมีงานทีม่คุีณภาพ 
BOT พระสยาม MAGAZINE  ขอแนะนำาหนังสือ 3 เล่ม ที่จะมาบอก
เทคนิคการเข้าไปอยู่ในใจผู้ร่วมงานให้กับผู้อ่าน

คนเก่ง ต้องเก่งคน
Intros Und Extros
โดย Sylvia LÖhken (ผู้เขียน) ไอริสา ชั้นศิริ (ผู้แปล)

โลกนี้ประกอบไปด้วยคน 3 ประเภท “คนเงียบ ๆ   
เก็บตัว (Introvert)” “คนเปิดเผย (Extrovert)” และ  
“คนตรงกลาง (Centrovert)” ซ่ึงความไม่เข้าใจเร่ือง
ความแตกต่างของบคุลกิภาพเหล่านี ้เป็นปัญหาหลกัที่
ท�าให้ความสมัพนัธ์ของคนในสังคมเกิดความไม่ราบรืน่

หนังสือเล่มนี้ เขียนโดยสุดยอดนักพูดและโค้ช 
ผูเ้ชีย่วชาญด้านการสือ่สาร เนือ้หาแบ่งเป็น 2 ส่วนหลกั 
โดยส่วนที่ 1 ให้ความเข้าใจเก่ียวกับความแตกต่าง  

How to Win Friends and Influence People 
in the Digital Age
โดย Dale Carnegie & Associates 
 หนังสือท่ีมียอดขายอันดับหนึ่ง เขียนโดย  
“เดล คาร์เนกี” แนะน�าเทคนิคสร้างสรรค์ที่ช่วย
ให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมได้ดีย่ิงขึ้น เนื้อหา
ของหนังสือประกอบด้วย 3 ส่วนส�าคัญคือ วิธี
ปฏิบัติเพื่อท�าให้ผู้อ่ืนช่ืนชอบ เพ่ือจูงใจผู้อื่นให้
คล้อยตามแนวความคิด และเพื่อเปล่ียนแปลง
ผู้อื่นโดยไม่ให้เกิดความรู้สึกบาดหมางขุ่นเคือง 
เช่น สร้างความประทบัใจแรกด้วยรอยยิม้ จรงิใจ
และให้ความส�าคัญ เป็นผู ้ฟังที่ดี หลีกเล่ียง 
การวจิารณ์และการโต้แย้ง กล่าวค�าชืน่ชม และยอมรบัเมือ่ผดิพลาด เทคนิคที่ 
กล่าวถงึในหนังสอืเล่มนี ้สามารถน�าไปใช้ได้จรงิ เพือ่การพัฒนาตนเองไปสูก่าร
มีมิตรที่ดีและการสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืน

การบริหารทีมงาน
HBR’s 10 Must Reads : On Teams
โดย Alex Pentland และ Jon R. Katzenbach (ผู้เขียน) 
ณัฐยา สนิตระการผล (ผู้แปล)

หนงัสอืเล่มนีเ้ป็นหนึง่ใน
หนังสือชุด “คัมภีร์ส�าหรับ
ผู ้บริหาร” ที่รวมรากฐาน
ความรู ้ทางด้านการบริหาร
จากคณาจารย์มหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู ้เชี่ยวชาญ ท�าการศึกษา
วิ จั ยและกลั่ นกรอง เป ็ น 
ผลงานวชิาการทีเ่ข้มข้นลกึซ้ึง 
เป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและผู้น�าองค์กรในทุกภาคส่วน  
ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคการศึกษาขั้นสูง

 ภายในเล่มรวบรวม 10 บทความท่ีเป็นแนวคิดและวิธี
ปฏบิตัใินการสร้างและพฒันาทมีงาน อาทิ การสร้างทมีงาน 
ชั้นยอด หลักพื้นฐานที่ส�าคัญของทีมงาน การสร้าง 
ความฉลาดทางอารมณ์ของทมี การบรหิารทมีทีมี่วฒันธรรม
หลากหลาย ฯลฯ สามารถน�าไปใช้ในการพัฒนากรอบ 
ความคดิและแนวทางการบรหิารจดัการ รวมถงึแนวทางการ 
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพ่ือให้องค์กรเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืนในโลกที่ทุกสิ่งผันแปรเปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว

จุดแข็ง และความต้องการของคนทั้ง 3 ประเภท และ 
ส่วนที่ 2 ว่าด้วยเรื่องความแตกต่างที่ส่งผลต่อชีวิตประจ�าวัน

และการน�าความรู้เกี่ยวกับคนทั้ง 3 ประเภท
มาปรับใช้ในการใช้ชีวิต การบริหารจัดการคน  
และการท�างาน

ในโลกปัจจุบันที่ซับซ้อนและมีการแข่งขัน
สูงข้ึน การศึกษาคนและเข้าใจคนรอบข้าง
ได้อย่างถ่องแท้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์
ทุกระดับเพื่อรับมือกับอุปสรรคต่าง ๆ และ
สร้างสรรค์ผลลัพธ์อันน่าทึ่งได้
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ศ. ดร.วันประชา เชาวลิตวงศ์
ศาสตร์และศิลป์ในงานดาต้าอนาไลติกส์

	 การจดัการและใช้ประโยชน์จากปรมิาณข้อมลูทีมี่จ�านวนมหาศาล
เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยทั้งศาสตร์ทางเทคนิคและศิลป์ในการเข้าใจ 
ข้อมูลและการน�าไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจ	 ดร.วันประชาได้น�า
ประสบการณ์และความเชีย่วชาญด้านดาต้าอนาไลตกิส์จากต่างประเทศ 
และมุมมองในการตั้งโจทย์วิเคราะห์ที่แตกต่าง	 มาช่วยผลักดันงาน
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของ	ธปท.	ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
	 “วนัน้ีเราอยูใ่นช่วงเปลีย่นผ่าน	เทคโนโลยใีนปัจจบุนัท�าให้เราเกบ็
และค�านวณใช้ข้อมูลได้ง่ายและเร็วขึ้นมาก	 ซึ่งความท้าทายในงาน
ด้านดาต้าอนาไลติกส์ของ	 ธปท.	 อยู่ที่ปริมาณข้อมูลจากหลายฝ่าย 
ที่มีมหาศาล	 และมีมาตรฐานในการจัดเก็บที่แตกต่างกัน	 เราจะท�า
อย่างไรให้สามารถน�าข้อมลูเหล่านัน้มาจดัเรยีงและค�านวณใช้ให้เกดิ
ประโยชน์มากท่ีสุด	 กลุ่มงานดาต้าอนาไลติกส์เป็นเสมือนศนูย์กลาง
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกให้กับทุกส่วนงานของแบงก์ชาติ	 ซึ่ง 
เป้าหมายในการท�างาน	นอกจากจะพยายามส่งเสรมิการน�าใช้ข้อมลูแล้ว
เรายังมีการแบ่งปันเครื่องมือที่ใช้ให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภายในและภายนอก	ธปท.	ด้วย	เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเก็บ	
ค�านวณ	และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน”	

	 ดร.วันประชาได้เล่าถึงความตั้งใจอีกว่า	“ข้อมูลต่าง	ๆ	ของ	ธปท. 
จะต้องใช้งานได้จริง	 ไม่ซับซ้อน	 และพร้อมใช้ในการสร้างมูลค่า	 
นกึภาพเหมอืนในซปุเปอร์มาร์เกต็	แทนทีเ่ราจะรอให้ลกูค้ามาถามหา
ของท่ีต้องการแล้วจงึหยบิให้	เราควรน�าของเหล่าน้ันจดัเรยีงไว้บนชัน้
ให้เขาได้เหน็และเลอืกใช้มากกว่า	ซึง่ความตัง้ใจนี	้ไม่เพยีงสนบัสนนุ
ความร่วมมอืกบัภายใน	ธปท.	เท่าน้ัน	แต่รวมถงึองค์กรภายนอก	และ
ส่งต่อประโยชน์ไปถึงประชาชนทั่วไป”
	 เม่ือถามถึงคุณสมบัติของคนที่จะเข้ามาท�างานในด้านนี้และ
แนวทางการพัฒนา	 ดร.วันประชากล่าวว่า	 นอกจากความสามารถ 
เชิงเทคนิคแล้ว	ต้องมีความคิดเชิงวิเคราะห์ระบบ	มีความช่างสงสัย	
ชอบตั้งค�าถาม	 เพื่อให้คิดได้รอบหลายมิติ	 และได้ผลลัพธ์ที่ 
หลากหลาย	 แต่หัวใจท่ีส�าคัญที่สุดของคนที่ท�างานกับชุดข้อมูลที ่
เข้ามาอย่างไม่มวีนัจบเช่นนี	้ คอื	 การคดิอย่างเป็นระบบในทกุขัน้ตอน	 
ซึ่งการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ	 แน่นอนว่าต้องพัฒนาทั้งในเชิง
เทคนิคการใช้ข ้อมูล	 รวมถึงพัฒนาความเข้าใจในธุรกิจของ 
ฝ่ายงานต่าง	ๆ 	ต้องคุยกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น	
 ดร.วันประชาได้ทิ้งท้ายถึงมุมมองต่อการตั้งรับเทคโนโลยีใหม่	ๆ 
ว่า	 “เราไม่จ�าเป็นต้องก้าวน�าเทคโนโลยีตลอดเวลา	 แต่ควรรู้จักและ
เข้าใจตัวเองก่อนว่า	ข้อจ�ากัด	(ของการท�างาน)	คืออะไร	เป้าหมาย
ท�าเพื่ออะไร	 เราจึงจะสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีอยู ่ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ”	

เราไม่จ�าเป็นต้องก้าว

น�าเทคโนโลยีตลอดเวลา 

แต่ควรรู้จักและเข้าใจตัวเองก่อนว่า 

ข้อจ�ากัด (ของการท�างาน) คืออะไร 

เป้าหมายท�าเพื่ออะไร 

เราจึงจะสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โลกเปลี่ยน ธปท. พร้อมปรับ
กับ 3 ผู้บริหาร Mid-Career

เมื่อโลกวันนี้เปล่ียนแปลงเร็วข้ึนและมีลักษณะ VUCA มากขึ้น ทุกองค์กรจึงต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับโลกใบใหม่ 
ที่ เ ต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายมากมายรอบด้าน หนึ่งในกลยุทธ์เพ่ือบรรลุ เป้าหมายขององค์กร 
ท่ามกลางบริบทเช่นนี้ คือ การเตรียมพร้อมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
สำาหรับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นอกจากจะเน้นการพัฒนาและปลดล็อกศักยภาพของพนักงานแล้ว  
ยังมีการสรรหาบุคลากรท่ีมีประสบการณ์จากภายนอก โดยเฉพาะในระดับผู้บริหารระดับกลางและสูง (Mid-career) 
เข้ามาช่วยเสริมทัพและผลักดันงานตามพันธกิจของ ธปท. ที่ท้าทายมากขึ้นทุกขณะ

ศ. ดร.วันประชา เชาวลิตวงศ์ ดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์ คุณภิญโญ ตรีเพชราภรณ์

	 BOT	 พระสยาม	MAGAZINE	 ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหาร 
กลุม่	Mid-career	ได้แก่	ศ. ดร.วนัประชา เชาวลิตวงศ์	ผู้อ�านวยการอาวโุส	
กลุ่มงานดาต้าอนาไลติกส์	ดร.กฤษฎ์เลศิ สมัพันธารกัษ์	ผูอ้�านวยการ
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย	อึ๊งภากรณ์	และคุณภิญโญ ตรีเพชราภรณ์ 

ผู้อ�านวยการ	 ฝ่ายก�ากับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ	ทัง้	3	ท่าน	มาแบ่งปันมมุมองในการท�างาน	รวมถึงภารกจิ
และความท้าทายในงานเพื่อขับเคลื่อน	ธปท.	ไปข้างหน้า

เรื่อง : กองบรรณาธิการ
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การเป็นนักวิชาการที่ดีต้องมี 

‘ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ’ 

เป็นมาตรฐาน เพราะผลงานวิจัยของเรา 

น�าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน

ในการออกนโยบายและกฎเกณฑ์ส�าคัญ 

ซึ่งกระทบกับคนจ�านวนมากด้วย

ดร.กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์
กับภารกิจการผลักดัน PIER สู่เวทีต่างประเทศ

	 จากบทบาทที่ปรึกษาสู่ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย	 
อึ๊งภากรณ์	 (Puey	 Ungphakorn	 Institute	 for	 Economic	 
Research:	PIER)	ดร.กฤษฎ์เลิศมีความคุ้นเคยกับ	PIER	เป็นอย่างดี
เพราะได้ร่วมงานกับสถาบันมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง	 ซึ่งท�าให้เขาเข้าใจ 
จุดแข็งและภารกิจของสถาบันอย่างชัดเจน
	 “การได้ร ่วมงานกับ	 PIER	 ผมมีความโชคดีอยู ่หลายเรื่อง	 
หนึ่งคือ	 การที่ผมได้มีโอกาสเป็นที่ปรึกษาและเคยร่วมงานกับ 
ผู้อ�านวยการท่านก่อน	(ดร.ปิติ	ดิษยทัต)	ซึ่งท่านวางรากฐานสถาบัน
ไว้อย่างดี	 สองคือ	 เราได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากกรรมการ
สถาบนั	ผูบ้ริหารระดบัสูงของ	ธปท.	และเพือ่นร่วมงานในสายงานอืน่ๆ	
ใน	 ธปท.	 และสามคือ	 การมีนักวิจัยที่มีคุณภาพในระดับแนวหน้า 
ของประเทศร่วมทีม
	 “ผลงานวิจัยของ	PIER	 ที่ผ่านมาสามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า	 
เรามนีกัวจิยัทีอ่ยูใ่นระดบัแนวหน้าของประเทศ	ในฐานะนกัวจิยัทีเ่ข้ามา
รบับทผู้บรหิาร	ยอมรบัว่า	การดแูลบคุลากรทีเ่ก่งระดบัน้ีไม่ใช่เรือ่งง่าย	
เพราะไม่เพียงแต่นักวิจัยคุณภาพสูงในปัจจุบันจะหาตัวได้ยากแล้ว	

เรายังต้องคิดต่อว่าจะรักษาและพัฒนาต่อยอดนักวิจัยของเราให้
เติบโตต่อไปข้างหน้าได้อย่างไร	 ซึ่งเป้าหมายต่อจากน้ี	 นอกจาก 
จะสนบัสนนุการท�าวจิยัร่วมกบัส่วนงานอืน่	ๆ 	ใน	ธปท.	แล้ว	ยงัส่งเสรมิ
ให้นักวิจัยมีโอกาสไปแสดงผลงานในเวทีระดับโลกมากขึ้นด้วย”
	 ดร.กฤษฎ์เลศิกล่าวว่า	มมุมองในงานวจิยัทีแ่ตกต่างและเครือข่าย
นักวจิยัในระดับนานาชาตทิีส่ัง่สมมาจะช่วยขับเคลือ่นภารกจิของ	PIER	
ในระยะข้างหน้า	ซึ่งประกอบด้วย	2	เรื่องส�าคัญ	ได้แก่	การผลักดัน
งานวจิยัร่วมกบัสายงานอ่ืนใน	ธปท.	มากขึน้	(Internal	Collaboration)	
เพื่อน�าไปประกอบการพิจารณานโยบายต่าง	ๆ	ของ	ธปท.	ได้อย่าง
ตรงจุด	และการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรภายนอก	โดยเฉพาะ
ในเวทีต่างประเทศมากข้ึน	(External	Collaboration)	 เพื่อพัฒนา 
ทั้งมุมมองของงานวิจัยและศักยภาพของนักวิชาการ	
	 ในช่วงท้าย	 ดร.กฤษฎ์เลิศได้ย�้าถึงหัวใจส�าคัญด้านวิชาการท่ี 
PIER	ว่า	“การเป็นนักวิชาการที่ดีต้องมี	 ‘ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ’	
เป็นมาตรฐาน	 คือต้องพยายามผลิตงานที่มีคุณภาพ	 เพราะผลงาน
วิจัยของเรา	นอกจากจะท�าไปเพื่อตอบข้อสงสัยของผู้วิจัยแล้ว	ยังมุ่ง
น�าไปใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการออกนโยบายและกฎเกณฑ์ส�าคญัของ	
ธปท.	และหน่วยงานอื่น	ซึ่งกระทบกับคนจ�านวนมากด้วย”

คุณภิญโญ ตรีเพชราภรณ์
ความท้าทายของการบริหารความเสี่ยงด้าน IT 

	 เทคโนโลยีก็เหมือนดาบสองคมที่ด้านหนึ่งท�าให้เกิดนวัตกรรม 
แต่อีกด้านหนึ่งคือโอกาสของความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่	 ๆ	
ซึง่กลายมาเป็นความเส่ียงหลกัของภาคการเงนิ	ในฐานะผู้ก�ากบัดแูล
ความมั่นคงของระบบการเงินการธนาคารของประเทศ	 ธปท.	 
จึงต้องเตรียมพร้อมรองรับความเสี่ยงเหล่านี้	 ในขณะที่ต้องรักษา
สมดลุให้ภาคธรุกจิเตบิโตได้อย่างราบรืน่	คณุภญิโญได้เข้ามาร่วมงาน
กบั	ธปท.	ทีฝ่่ายก�ากบัและตรวจสอบความเสีย่งด้าน	IT	พร้อมมมุมอง
ที่มาจากภาคธุรกิจเพื่อรักษาความสมดุลที่ว่านี้
	 “ถ้าพดูถงึความเสีย่งด้าน	IT	ภาคเอกชนมกัมุง่เน้นไปทีก่ารปกป้อง
สินทรัพย์และป้องกันการขโมยข้อมูลหรือความลับทางธุรกิจของ
องค์กรเป็นหลัก	 ขณะที่	 ธปท.	 เป็นการท�างานเชิงนโยบาย	 
การออกกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้าน	IT	และความเสี่ยงด้านไซเบอร์	
เพือ่ดแูลภาพรวมของภาคการเงนิทัง้ระบบให้เข้มแขง็	สามารถรองรบั 
ภัยคุกคามต่าง	ๆ	และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้
	 “ความท้าทายของงานนี้	 คือท�าอย่างไรให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
เท่าทันกบัความเสีย่งท่ีจะเกดิขึน้ไปพร้อมกนั	กรอบและเกณฑ์แบบไหน

ที่จะสามารถรักษาสมดุลระหว่างเป้าหมายธุรกิจของสถาบันการเงิน
และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ	ด้วยเหตุนี้	ธปท.	จึงต้องคุยกับ
หลายส่วนมากขึน้	ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร	เพ่ือออกเกณฑ์การ
ก�ากบัดแูลทีเ่หมาะสม	รวมถงึมกีารทบทวนและปรบัปรงุเกณฑ์ให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ”
	 นอกจากจะดูแลเรื่องการจัดท�าเกณฑ์	 นโยบาย	 และการพัฒนา
เครื่องมือในการก�ากับดูแลแล้ว	 คุณภิญโญยังให้ความส�าคัญกับ 
การพัฒนาทีมงานผู้ตรวจสอบรุ่นใหม่ให้สามารถแสดงศักยภาพได้
อย่างเต็มที่	 โดยมีระบบช่วยเรียนรู้ของผู้ตรวจสอบ	(Cyber	X	Lab)	
และเน้นการเปิดโอกาสให้ทีมงานริเริ่มโครงการและน�าเสนอ 
เกณฑ์ใหม่	ๆ	ได้
	 “คนที่จะท�างานด้านนี้	แน่นอนว่าต้องมีความรู้เชิงเทคนิคด้าน	IT	
และความเข้าใจเร่ืองมาตรฐานและกระบวนการในการก�ากับ 
ตรวจสอบสถาบันการเงิน	 นอกจากนี้	 ควรเป็นคนช่างสังเกต	 
ช ่างสงสัย	 เ พ่ือชี้ ให ้ เ ห็นบางประเด็นการตรวจสอบที่ส�าคัญ	 
แต่คณุสมบตัทิีผ่มมองว่าส�าคญัทีส่ดุ	คอื	การมเีป้าหมายและ	Passion	
ในงานที่ท�า	 เพราะจะท�าให้เราไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองเพ่ือไปสู ่
เป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้”	คุณภิญโญกล่าวทิ้งท้าย

ความท้าทายของงานนี้ 

คือท�าอย่างไรให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเท่าทัน

กับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นไปพร้อมกัน 

กรอบและเกณฑ์แบบไหนที่จะสามารถรักษาสมดุล

ระหว่างเป้าหมายธุรกิจของสถาบันการเงิน

และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ



เรื่อง : กองบรรณาธิการ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานใช่ความสุขที่แท้จริงหรือ 

พระอาจารย์ตัง้ค�าถามว่า “ความก้าวหน้าในอาชพีคอือะไร ถ้าคน
ท�างานในต�าแหน่งใดต�าแหน่งหน่ึง เขาท�างานด้วยดีและม ี
ความภาคภูมใิจในการท�างาน นัน่กค็อืความก้าวหน้าเหมอืนกนั ไม่ใช่
ว่าต้องขึ้นอยู่กับการไต่ระดับต�าแหน่งในองค์กรเสมอไป ไม่ใช่ว่า 
ทกุคนจะต้องพยายามก้าวขึน้เป็นผูบ้รหิารหรอืพยายามมุง่สูต่�าแหน่ง
สูงสุดเสมอไป เช่น ถ้าดูโรงพยาบาลหรือโรงเรียน ก็ใช่ว่าหมอท่ีดี 
หรือหมอที่เก่งจะเป็นผู้บริหารที่ดี หรือครูท่ีสอนเด็กได้เก่งจะเป็น 
ผู้บริหารที่ดี มันเป็นคนละความเชี่ยวชาญ (Skill Set) กัน 
 “อย่างไรก็ตาม แม้เราจะก้าวหน้าในความหมายทางโลก แต่ 
ทกุคนจะต้องเจอกบัโลกธรรม แล้วถ้าเราขาดการพฒันาจติใจ เราจะ
ต้องทุกข์กับโลกธรรม เพราะลาภยศอยู่ท่ีไหน เสื่อมลาภเสื่อมยศ 
อยูท่ี่นัน่ สรรเสรญิอยู่ทีไ่หน นนิทาอยู่ทีน่ัน่ ไม่มใีครในโลกนีท่ี้จะได้รบั
แต่การสรรเสริญอย่างเดียวโดยไม่มีใครนินทา ส�าหรับคนที่ติดใน 
ค�าสรรเสริญเยินยอ ค�าสรรเสริญให้ก�าลังใจจากคน 99 คน ยังอาจมี
น�้าหนักน้อยกว่าค�านินทาของคนเพียงคนเดียว ฉะนั้น ถ้าเราไม่รู้จัก
ดแูลจติใจ ถงึจะก้าวหน้า ถงึจะประสบความส�าเรจ็ กย็งัทกุข์ได้ตลอดเวลา 
 “ถ้าเราศึกษาเรื่องของโลก ความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของ
สิ่งต่าง ๆ เราจะสามารถก้าวหน้าทางอาชีพ โดยจิตใจของเราก็จะ
ก้าวหน้าไปด้วย ถ้าเอาแต่อาชีพ โดยไม่ดูแลจิตใจ แทนที่จะเป็นสุข
เมื่อมาถึงจุดที่คิดว่าจะได้ความสุข กลับยังรู้สึกว่าท�าไมนี่ยังไม่ใช่ 
เหมือนยังขาดอะไรอยู่สักอย่าง โดยเฉพาะคนใหญ่คนโตท่ีเคยมีแต ่
คนยกมือไหว้ หลังเกษียณสักหกเดือน ไม่มีใครจ�าได้ ถ้าเอาชื่อเสียง
เอาความเคารพของคนอ่ืนเป็นที่พึ่ง ก็ต้องยอมรับว่า สิ่งเหล่านี้ 
มันเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ตามธรรมดา” 

บริหารอย่างไรให้ ได้ ใจลูกน้อง
 “แต่เดิมรูปแบบความสัมพันธ์ในองค์กรใช้ครอบครัวเป็นต้นแบบ
ค�าว่า ‘ลูกน้อง’ ก็บอกอยู่ในตัวว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับ 
ผู้น้อยควรอยู่ในรูปแบบไหน ผู้น้อยไม่ใช่แค่ลูกจ้าง หากถือว่าเป็นลูก
เป็นน้อง ผูใ้หญ่หรอืคนเป็นนายจะต้องมคีวามเมตตาต่อลูกน้องทกุคน 
ซึง่ความเมตตาในระดบัท่ีสามารถน�าไปใช้ได้ทัว่ไปคอืความหวงัด ีแม้
เราจะมองบางคนว่าท�างานไม่ถกูใจ ไม่รบัผดิชอบ เอารดัเอาเปรยีบคนอืน่ 
แต่เราก็ยังหวังดีต่อเขาได้ในลักษณะที่หวังให้เขาได้กลับตัวเป็นคนดี 
หวังให้ได้เปลี่ยนพฤติกรรม ความหวังดีต่อกันและกันจึงเป็นเรื่อง
ส�าคัญ นอกจากนี้ การท�าให้ทุกคนรู้สึกว่าตนมีส่วนร่วมจะช่วย 
สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร 
 “ววิฒันาการของระบบทนุนยิมในช่วง 30 - 40 ปีทีผ่่านมา องค์กร
ส่วนใหญ่วัดความส�าเร็จจากก�าไรสูงสุดของผู ้ถือหุ ้นเป็นหลัก 

โดยอาจละเลยการดแูลความเป็นอยู่ของคนในองค์กร เช่น การจ้างงาน
แบบลูกจ้างชั่วคราว เพื่อไม่ต้องเสียสวัสดิการต่าง ๆ  หรือกีดกัน 
การเข้าร่วมสหภาพแรงงาน ท�าทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่าย ส่งผลให้
พนักงานเกิดความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความหมาย เพราะผู้บริหาร 
ไม่เห็นคณุค่า ฉะน้ัน ความรูส้กึผูกพัน ความจงรกัภกัด ีความเป็นเพือ่น
ต่อกนัและกนัจึงหายไป ในระยะสัน้องค์กรอาจได้ก�าไร แต่ในระยะยาว 
ถ้าเรามองในแง่ของการสร้างองค์กรที่มีคุณลักษณะที่พนักงานทกุคน
มคีวามภาคภมูใิจว่าเขาเป็นส่วนหนึง่ขององค์กร ตรงนีจ้ะไม่ได้
 “ฉะนั้น การที่ผู้บริหารให้เกียรติ มีความหวังดีต่อลูกน้อง และ
สามารถปลกูฝังให้พนกังานทกุคนมคีวามภาคภมูใิจท่ีได้เป็นส่วนหนึง่
ขององค์กร ตามหลักความยุติธรรม ความถูกต้อง ทั้งในแง่จิตวิทยา 
ล้วนจะเกิดผลดีต่อการท�างานทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว”

ยึดหลักพรหมวิหาร 4 ในการท�างาน
 แม้พระพทุธเจา้ทรงมพีระมหากรุณาธิคณุอย่างไม่มทีี่สดุ ท่านยัง
บัญญัติข้อปาราชิกไว้ในวินัยสงฆ์ พระท่ีอาบัติปาราชิกต้องสึกทันที 
และห้ามบวชใหม่เด็ดขาด ในความเมตตาจึงต้องมีความเด็ดขาด 
เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
 “ค�าสอนของพระพทุธเจ้าเป็นระบบองค์รวม เช่น พรหมวหิาร 4 
เมตตา กรณุา มทุติา อเุบกขา ข้อส�าคญัทีเ่ป็นตวัแทนของปัญญา 
ในกลุม่น้ี คอื อุเบกขา เราได้พูดถงึเมตตาทีเ่ป็นความหวงัดต่ีอตวับคุคล 
ส่วนอุเบกขาคอืความหวงัดต่ีอส่วนรวม หวงัดต่ีอหลักการทีต้่องรกัษาไว้
เพ่ือความสขุ เพ่ือประโยชน์ของทุกคนในระยะยาว ถ้าพนกังานประมาท
ท�างานไม่ด ี ซึง่จะท�าให้ทัง้ตวัเขาและส่วนรวมเสือ่ม หรอืถ้าคนหนึง่ 
ท�าผิดแล้วเจ้านายไม่เอาเรือ่ง คนอืน่ทีม่กีเิลสกไ็ด้ใจ เมือ่เขาท�าได้ เรา
กต้็องท�าได้เหมือนกนั สุดท้ายกจ็ะเกดิผลเสยีต่อส่วนรวม ดงันัน้ เมตตา
ไม่ได้แปลว่าไม่เป็นไร หากเรามหีน้าทีต้่องจดัการเรือ่งเหล่าน้ี” 
 พระอาจารย์ยกตัวอย่างโรงเรียนปัญญาประทีปซึ่งเป็นโรงเรียน
ประจ�าวถิพีทุธระดบัมธัยมทีไ่ม่เคยมมีาก่อน นกัเรยีนกลุ่มแรกทีร่บัมา
มีปัญหาหลายคน พระอาจารย์สังเกตว่าครูต้องเหนื่อยและใช้เวลา 
กบัเดก็ทีม่ปัีญหามากจนไม่มเีวลาพอส�าหรบัเดก็คนอืน่ ๆ  ครบูางคน
ค้านว่าเราควรเมตตาช่วยเหลอืเดก็ทีม่ปัีญหา แต่ถ้ามองภาพรวมและ
การพฒันาโรงเรยีนให้อยู่ได้อย่างยัง่ยนื สดุท้ายท่านจงึให้จ�ากดัโควตา
ที่จะรับเด็กท่ีมีปัญหา เพราะถ้ารับมากเกินไป ครูจะไม่ไหวและ 
ไม่เป็นธรรมกับเด็กที่ไม่มีปัญหา 
 “นี่คือพรหมวิหารที่เราต้องมองแต่ละจุด และมองภาพรวม  
มองกลบัไปกลบัมาเหมอืนซมูเข้าซมูออก เมตตาคอืซมูเข้า อเุบกขา 
คอืซมูออก”

ท่ามกลางกระแสทุนนิยมโลกสมัยใหม่ที่ให้ความส�าคัญกับการท�าก�าไรสูงสุด และคนจ�านวนไม่น้อยก็มุ่งหวังท่ีจะขึ้นสู่
จุดสูงสุดในการท�างาน ท่านผู้อ่านอาจมีข้อสงสัยว่า ธรรมะกับการท�างานมีความเก่ียวข้องกันอย่างไร หรือธรรมะจะมี
ประโยชน์อย่างไรในโลกที่โซเชียลมีเดียมาแรงอย่างเช่นในปัจจุบัน BOT พระสยาม MAGAZINE ได้รับความเมตตาจาก 
พระราชพัชรมานิต (ชยสาโรภิกขุ) หรือที่คุ้นหูในนาม “พระอาจารย์ชยสาโร” แห่งสถานพ�านักสงฆ์อาศรมชนะมาร  
บ้านไร่ทอสี จังหวัดนครราชสีมา ท่านเป็นผู้มีความสามารถในการบรรยายธรรมที่ลึกซึ้งให้สามารถเข้าใจได้ง่าย  
พระธรรมเทศนาของท่านจึงได ้รับการเผยแพร่อย ่างกว ้างขวาง ซึ่งในครั้งนี้พระอาจารย์จะมาให ้ข ้อธรรมะ 
เพื่อความเจริญก้าวหน้าในการท�างาน และการใช้ชีวิตที่สมดุลส�าหรับคนท�างานที่ชี วิตในแต่ละวันเต็มไปด้วย 
ภารกิจมากมายและการกระทบจากส่ิงต่าง ๆ รอบตัว

พระราชพัชรมานิต (ชยสาโรภิกขุ) 

ฉบับที่ 5 ปี 2562
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ปัญหาของเกือบทุกองค์กรอยู่ที่การสื่อสาร
 “สิ่งที่อาตมามองเห็นว ่าเป ็นปัญหาในเกือบทุกองค์กรคือ 
การส่ือสาร ถ้าหากผู้ใหญ่เป็นผู้เชื่อมั่นในตัวเองสูงและเจ้าอารมณ์ 
บางครั้งเมื่อมีปัญหาในระดับล่าง พนักงานจะไม่กล้ารายงานข้ึนไป 
เพราะกลัวโดนดุ กลัวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 “ฉะน้ัน ถ้าเราต้องการให้มกีารส่ือสารการหมนุเวยีนของข้อมลูใน
องค์กร เราต้องสร้างบรรยากาศที่พนักงานระดับล่างรู้สึกพร้อมและ
กล้าท่ีจะส่งข้อมลูขึน้ไปข้างบน (Bottom-up) ซึง่อยูท่ีบ่คุลกิและความ
ประพฤติของผู้บริหารด้วย ต้องมีวิธีที่คนในองค์กรจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นในรูปแบบและในกาลเทศะที่เหมาะสม เพราะบางทีก็มี
ผูท่ี้อยากจะให้ข้อมลูเกีย่วกบัปัญหาทีเ่กดิหรอืก�าลงัจะเกดิขึน้ แต่ไม่รู้
จะไปพูดทีไ่หน กบัใคร เมือ่ไหร่ อย่างไร เราจงึต้องมท้ัีงเวทแีละสร้าง
วัฒนธรรม ‘เปิดใจ’ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหา
ได้ทันเวลา นี่ถือเป็นเรื่องจ�าเป็น” 
 พระอาจารย์ได้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่า “ในการสร้างวฒันธรรม
เปิดใจในวิถีของสงฆ์ แม้จะมีระบบอาวุโส แต่ก็มีธรรมเนียม 
ปวารณาตวัด้วย ทีพ่ระสงฆ์ทุกรปูตัง้แต่เจ้าอาวาสลงไปต้องปวารณาตวั
กับพระทุกรูปว่า ถ้าท่านเห็นผมท�าอะไรหรือพูดอะไรไม่ถูกต้อง หรือ
ผมมีจุดบอดอะไร ช่วยบอกด้วย เป็นการบอกกันในที่ประชุมสงฆ์ 
อย่างเป็นทางการ” 

เคล็ดลับส�าหรับผู้บริหาร 3 ข้อ 
 พระอาจารย์ได้แนะน�าเคล็ดลับส�าหรับผู้บริหารองค์กร 3 ข้อ 
คือ (1) ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกน้อง (2) เมื่อผิดพลาด ต้องยอมรับ
ความผิดพลาด อย่าปิดบังอ�าพราง และ (3) ต้องฉลาดในเรื่องคน 
ต้องรู้ว่าพนักงานคนนี้มีความสามารถอย่างไร มีข้อดีข้อเสียตรงไหน 
ต้องรู้จักและศึกษาคน ต้องให้งานที่เหมาะสมกับคนด้วย จึงจะเป็น 
ผู้บริหารที่ดีได้ 
 พระอาจารย์ได้กล่าวถึงหลักกัลยาณมิตตตาว่า คือการพยายาม
เป็นเพือ่นท่ีดแีละการสร้างประโยชน์ส่วนรวมเท่าทีจ่ะท�าได้ และต้องไม่
ละเลยการสร้างประโยชน์ส่วนตนด้วย บางคนมีจิตเสียสละ มุ่งสร้าง
แต่ประโยชน์เพื่อส่วนรวม มักจะท�าได้ไม่ยั่งยืน เพราะเมื่อท�าอย่าง
เต็มท่ีได้สักระยะหน่ึง ไฟก็จะมอด การจะสร้างประโยชน์ได้อย่าง
สม�า่เสมอต่อเน่ืองนัน้ต้องสร้างสมดลุท้ังประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 

องค์กรต้องการคนแบบไหน “คนเก่ง” หรือ “คนดี” 
 เรามักได้ยินค�ากล่าวว่า คนนี้ดีแต่ไม่เก่ง หรือคนนั้นเก่งแต่ไม่ดี 
ที่จริงค�าว่า “ดี” ในภาษาบาลีตรงกับค�าว่ากุศล และค�าว่า “กุศล” มี
รากศัพท์มาจากค�าว่าฉลาด ดังน้ัน ในทางพุทธธรรมถือว่าความดี 
กับความฉลาดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

เพ่ือป้องกันกิเลสท่ียังไม่เกิดขึ้นเท่าท่ีจะป้องกันได้ ในส่วนท่ีป้องกัน 
ไม่ได้ เราต้องรู้จักจัดการกับมันให้ดีที่สุด”

จริงหรือไม่ถ้ามุ่งบรรลุธรรมต้องไม่แต่งงาน
 พระอาจารย์ชีแ้นะว่า การบรรลธุรรมม ี4 ขัน้ แต่ขัน้ทีส่�าคญัทีสุ่ด
คือขั้นแรก การบรรลุเป็นพระโสดาบัน ซึ่งเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของ 
การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร เพราะถ้าถึงจุดนั้นแล้วจะไม่เสื่อม 
เป็นการปิดประตูอบายในการเวียนว่ายตายเกิด ไม่มีการตกนรก  
ไม่เกดิเป็นสตัว์นรก สตัว์เดรจัฉาน เปรตอกีแล้ว และจะเกดิอกีไม่เกนิ 
7 ชาติ ถ้าไม่เกิดเป็นมนุษย์ ก็เกิดเป็นเทวดา 
 “สิ่งที่ชาวพุทธทุกคนควรจะสนใจ ไม่ต้องถึงขั้นบรรลุนิพพาน 
ในชาติ น้ี การบรรลุโสดาบันก็ถือว ่าเข ้ากระแสนิพพานแล ้ว 
ประวตัศิาสตร์ของพทุธศาสนาตัง้แต่สมยัพทุธกาลเป็นต้นมา มผีูค้รองเรอืน
บรรลุธรรมในขั้นนี้เป็นจ�านวนมาก ทั้งชายและหญิง 
 “เงื่อนไขส�าคัญส�าหรับฆราวาสผู้ครองเรือน คือ การไม่ละเมิด 
ศีล 5 การถือศีล 8 ในวันอุโบสถเป็นครั้งคราว มีโอกาสเข้าวัดเข้าวา
ปลีกตัวออกจากสิ่งแวดล้อมเพื่อปฏิบัติสมาธิภาวนาเต็มที่ปีละครั้ง 
สองครั้ง ถือเป็นฐานที่พอใช้ได้ 
 “แต่ถ้ามุง่จะบรรลธุรรมขัน้สูงสดุ การไม่แต่งงานแล้วบวชเป็นพระ
เป็นชีนี่ดี อย่างไรก็ตาม สถิติผู้ที่อายุยืนและมีความสุขได้มักจะเป็น
คนที่มีครอบครัวที่อบอุ่น มีคู่ครองมีลูกมีหลาน จนต้องยอมรับว่า
นี่เป็นผลจากความสุขทางโลก ซึ่งก็ไม่ผิดอะไร”

“ความนิ่ง” เป็นภูมิคุ้มกันในโลกที่โซเชียลมีเดียมาแรง 
 “เม่ือเราเห็นคณุค่า ความส�าคญั และความจ�าเป็นของการเจรญิสติ 
รวมท้ังการมีสติเป็นท่ีพ่ึง แล้วมาพิจารณาเรื่องการใช้โซเชียลมีเดีย 

โดยมกีรอบ มหีลกัทีจ่ะตดัสนิว่า จะเกีย่วข้องกบัส่ิงเหล่านีใ้นลักษณะ
ที่ไม่กระทบต่อสติ ไม่ท�าให้ฟุ้งซ่านวุ่นวาย เราจึงจะได้พิจารณาเรื่อง
ความพอดี ว่าเท่าไหร่มันจึงจะพอดี” 
 ท่านกล่าวว่า ค�าว่า “พอดี” ฟังเหมือนเป็นค�าง่าย ๆ แต่ที่จริงมี
ความหมายลึกซึ้ง เพราะการจะตัดสินอะไรว่าพอดีหรือไม่พอดี ต้อง
โยงไปถงึเป้าหมายของเรา พอด ีคอืสิง่ทีใ่นเวลานัน้ ในบรบิทนัน้ เป็น
สิง่ทีเ่อือ้ทีส่ดุต่อการเข้าถงึเป้าหมาย นัน่คอืพอดใีนเวลานัน้ พอดขีอง
แต่ละบคุคล หรอืพอดขีองคน ๆ  หนึง่ในแต่ละวาระกอ็าจจะไม่เหมอืนกนั 
 “ท่ีจะแนะน�าคือ เวลาก่อนนอนและตื่นนอนอย่าดูโทรศัพท์ 
เนื่องจากเราอยู่ในโลกแห่งการเคลื่อนไหวท่ีค่อนข้างรวดเร็ว เราจึง
ควรมีเวลาในแต่ละวันอยู่กับการไม่เคลื่อนไหว คือ ‘ความนิ่ง’ ด้วย
การฝึกจิตให้มีสมาธิเพื่อเป็นภูมิคุ ้มกัน ตอนเช้าก่อนจะออกมา 
ท�าหน้าที่ต่าง ๆ ให้เริ่มต้นด้วยการดูแลจิตใจ ฝึกจิตให้มีสติ ท�าวัตร
สวดมนต์นั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงก่อนจะดูโทรศัพท์มือถือ บางคนจะ
นั่งสมาธิ ท�าวัตร สวดมนต์ก่อนนอนให้สงบ แต่แล้วก็ท�าลาย 
ความสงบนั้นเพราะอดไม่ได้ที่จะดูไลน์จากคนนั้นคนนี้ 
 “ปัญหาของเราส่วนมากไม่ใช่ว่าปัญญาไม่มี หรือไม่รู้ว่าอะไรถูก
อะไรผดิ แต่เมือ่มีความกดดนั การยัว่ย ุเราคดิไม่ทัน คอืกระแสกเิลส
มนัชกัน�าคล่องกว่า ฉะนัน้ สิง่ท้าทายคอืท�าอย่างไรปัญญาจะวิง่มาทนั 
นี่เป็นบทบาทของการเจริญสติ เพราะการเกิดขึ้นของสติเป็นเงื่อนไข
ของการใช้ปัญญา พอเรามสีตกิเ็หมอืนตืน่ขึน้มา ค�าถามว่า นีถ่กูหรอื
ผิด ควรหรือไม่ควร เหมาะหรือไม่เหมาะ เป็นบุญหรือเป็นบาป  
จะผุดขึ้นมา และเครื่องระลึกหรือท่ีตั้งของสติที่เป็นพ้ืนฐานที่สุด 
ในชีวิตประจ�าวันก็คือ ศีล 5 การรักษาศีลนั่นแหละคือการเจริญสติ  
คนขาดสตมีิทางเลอืกน้อย ส่วนผู้มีสตมีิทางเลอืกมาก เพราะถ้าขาดสติ 
จิตจะตกร่องตามความเคยชินตามกิเลส หากเมื่อตั้งสติแล้ว  
จิตที่เป็นกลางจะละเอียด สามารถพิจารณาแง่มุมต่าง ๆ แยกแยะ
ผลดีผลเสียในระยะสั้นระยะยาว คือคิดได้เพราะมีสติ การเจริญสติ
จึงส�าคัญมาก” 

 “ทางพุทธศาสนา ถ้าดีแต่ไม่เก่ง ถือว่าดีไม่สมบูรณ์ ถ้าเก่งแต่ 
ไม่ดี ถือว่าเก่งไม่จริง เพราะถ้าเก่งจริงต้องมีผลทางพฤติกรรม ถ้า
อยากรู้ว่าใครเป็นนักปราชญ์ ใครมีปัญญา จะรู้ได้อย่างไรเพราะเป็น
เรื่องนามธรรมภายใน พระพุทธองค์ให้ดูที่พฤติกรรม คนที่มีปัญญา
เข้าใจหลกัความเจรญิความเสือ่มของชวีติ ต้องรกัษาศลี 5 อย่างแน่นอน 
คนไม่รักษาศีล 5 ไม่สนใจศีลธรรม แสดงว่ายังไม่รู้เร่ืองปัญญาใน
ความเป็นมนุษย์ ความเจริญความเสื่อม ความสุขความทุกข์ แม้จะ
จบมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงขนาดไหนก็ตาม เราเห็นการพัฒนาระบบ
การศึกษาที่เน้นทางสมองมาก แต่เป็นผู้น�าที่ขาดวุฒิภาวะทางจิตใจ
มากมาย เพราะเป็นการพัฒนาที่ไม่สมบูรณ์” 

ชีวิตดีอยู่แล้ว ท�าไมต้องปฏิบัติธรรม 
 การปฏิบัติธรรมคือการบริหารจิต การป้องกันกิเลส การแก้ไข
กิเลสที่เกิดข้ึนแล้ว การปลูกฝังคุณธรรม การบ�ารุงดูแลและพัฒนา
คุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป และกิจกรรมที่มุ่งมั่นต่อ
การละกิเลส การบ�ารุงคุณธรรม ก็คือการนั่งสมาธิ เดินจงกรม 
 “พระพทุธองค์สอนว่าทกุข์เกิดเพราะกเิลส ทกุข์จะดบัเพราะกเิลสดบั 
ทุกข์ทางใจจะต้องมีกิเลส แม้สิ่งแวดล้อมหรือคนรอบข้างจะเป็น
อย่างไร ถ้าไม่มีกิเลสอยู่ในใจจะไม่ทุกข์ กิเลสยิ่งมากทุกข์ยิ่งมาก 
กิเลสยิ่งน้อยทุกข์ยิ่งน้อย นี่คือสมมติฐานที่พระพุทธเจ้าให้เราพิสูจน์
ด้วยการศึกษาชีวิต 
 “ถ้าเรายอมรบัว่า เราทกุข์เพราะกเิลส ทกุข์จะดบัเพราะดบักเิลส 
แล้วเราอยากเป็นทกุข์ไหม อยากพ้นทกุข์ไหม แล้วทกุวนัน้ีเรามยุีทธวธิี
อะไรบ้างที่จะท�าให้กิเลสในใจเราน้อยลง ก็เหมือนเราท�างานทางโลก
ที่ต้องวางแผนการท�างาน ต้องศึกษาวิธีการท่ีจะเข้าถึงเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ ในการปฏิบัติธรรม เราก็ต้องฝึกกาย วาจา ใจพร้อมกัน 

พร ะ ร า ชพั ช ร ม านิ ต  น าม เ ดิ ม  ฌอน  ชิ เ ว อ ร ์ ตั น  
(Shaun Chiverton) ท่านเป็นชาวอังกฤษที่สนใจเรื่องชีวิต
ตั้งแต่เป็นวัยรุ่น ปี 2521 ท่านได้พบพระอาจารย์สุเมโธ ต่อมา
ในปี 2523 ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดหนองป่าพงโดยมี 
พระโพธญิาณเถร (หลวงพ่อชา สภุทัโท) เป็นพระอปัุชฌาย์ ท่านมุง่มัน่
ศกึษาธรรมะ การปฏบิตัภิาวนา และพยายามเรยีนรูภ้าษาไทยเพ่ือจะ
ได้เข้าใจค�าสอนของครูบาอาจารย์ ด้วยความสามารถทางภาษาที ่
สละสลวยและแยบคาย พระธรรมเทศนาของท่านจึงเป็นที่รู ้จัก
และได้รับการเผยแผ่อย่างกว้างขวางท้ังในและต่างประเทศ  
ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และสื่อโซเชียลมีเดีย 

 ปัญหาของเราส่วนมากไม่ใช่ว่า 

ปัญญาไม่มี หรือไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด  

แต่เมื่อมีความกดดัน การยั่วยุ  

เราคิดไม่ทัน คือกระแสกิเลสมันชักน�า 

คล่องกว่า ฉะนั้น สิ่งท้าทายคือ 

ท�าอย่างไรปัญญาจะวิ่งมาทัน  

นี่เป็นบทบาทของการเจริญสติ  
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

สิง่สำ�คัญทีสุ่ดทีท่ำ�ใหธ้น�ค�รแหง่ประเทศไทย (ธปท.) ทำ�หน�้ทีด่แูลเสถียรภ�พท�งก�รเงนิของประเทศไดอ้ย่�งมัน่คงเสมอม� 
คือ “พนักง�น ธปท.” ซึ่งเปี่ยมไปด้วยคว�มมุ่งมั่นและคว�มต้ังใจที่จะทำ�หน้�ที่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ในร้ัวบ�งขุนพรหม
แห่งนี้ มีก�รส่งผ่�นค่�นิยมและวัฒนธรรมองค์กรจ�กรุ่น “พี่” สู่รุ่น “น้อง” เพื่อเป็นหลักในก�รทำ�ง�นที่ส�ม�รถปรับใช้ ได้ 
ในทุกยุคทุกสมัย BOT พระสย�ม MAGAZINE ขอเป็นส่วนหนึ่งในก�รส่งต่อวัฒนธรรมองค์กรของ ธปท. ด้วยก�รนำ�เสนอ 
มุมมองและแนวคิดบ�งส่วนของพนักง�น ธปท. ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน จ�กหนังสือ 75 ชีวิต บนเส้นท�ง ธปท. ม�ให้ท่�นผู้อ่�น 
ทุกท่�น ซึ่งไม่จำ�กัดเฉพ�ะคน ธปท. เท่�นั้น เพื่อสร้�งแรงบันด�ลใจและส่งต่อแนวคิดในก�รทำ�ง�นและก�รใช้ชีวิต

เปิดมุมมอง ส่องแง่คิด 
ชีวิตบนเส้นทาง ธปท.

ยอดชาย ชูศรี 
อดีตผู้ช่วยผู้ว่�ก�ร ส�ยออกบัตรธน�ค�ร

ผมเองน่าจะเป็นบุคลากรในยุคแรก ๆ ท่ีธนาคารเริ่มให้ความส�าคัญในการสร้างเสริม
ประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ให้พนักงาน ด้วยวิธีการหมุนเวียนงาน ท�าให้ผมได้ท�างานที ่
หลากหลายขึน้ รวมทัง้มโีอกาสได้ไปท�างานภายนอกองค์กร ตามความต้องการของธนาคาร 
อาจจะนับได้ว่าชีวิตการท�างานใน 33 ปี ผมเป็นพนักงานคนหนึ่งที่มีโอกาสได้ท�างาน 
ในสายงานต่าง ๆ  ท้ังส�านักงานใหญ่และสาขาภาค รวมท้ังภายนอกธนาคาร มากถงึ 8 สายงาน  
ซึ่งในประสบการณ์การท�างานที่หลากหลายนั้น เป็นความน่าอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับตัวผม

อมรา ศรีพยัคฆ์ 
อดีตผู้ช่วยผู้ว่�ก�ร 
ส�ยว�งแผนและงบประม�ณ

ชี วิตการท� างานใน ธปท. สร ้ าง 
แรงจงูใจของการเรียนรู้อย่างไม่มีวนัส้ินสดุ... 
การท�างานที่ ธปท. ช่วยเปิดมุมมองและ
สร้างโลกทศัน์ทีห่ลากหลาย ท�าให้พนกังาน
สามารถปรับกระบวนการความคิดไป 
ตามยุค ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามา
ได้อย่างเหมาะสม มีผลงานเป็นที่ยอมรับ 
ดังนั้น งานที่ ธปท. เผยแพร่ออกไปจึงเป็น
ท่ีเชื่อถือและศรัทธาในฐานะที่เป็นเสาหลัก
ทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศ

เมธี สุภาพงษ์ 
รองผู้ว่�ก�ร ด้�นเสถียรภ�พก�รเงิน

พนักงานรุ ่นใหม่มีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกับคนรุ ่นเก่า ซึ่งวิธีคิด 
ของพวกเขาอาจจะเหมาะสมกับสถานการณ์ในสมัยนี้ แต่ไม่ว่าจะ 
ยคุสมยัไหนกต้็องมหีลกัการ ซือ่สัตย์สจุริต ท�างานที ่ธปท. ต้องคดิถงึ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�าคัญ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ท�างานร่วมกัน
ให้เป็นทีมเวิร์คที่ดี พยายามมองไปข้างหน้าแล้วเตรียมการป้องกัน
เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น หาวิธีสร้างภูมิคุ้มกันโดยปรับกฎระเบียบ
ที่สอดคล้องกับยุคสมัยและการให้ความรู้กับประชาชน เราต้องสร้าง 
Ecosystem ที่ทุกคนสามารถจะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ดร.เสนาะ อูนากูล 
ผู้ว่�ก�ร ธปท. ลำ�ดับที่ 12

ส�าหรับพนักงาน ธปท. ในฐานะนักพัฒนาประเทศรุ่นต่อ ๆ ไป  
ขอให้รูว่้าทกุคนก�าลงัท�าเรือ่งทีย่าก ยากทัง้ในด้านวชิาการ เพราะโลก
มนัเปลีย่นแปลงเรว็ ยากทัง้ในทางปฏบิตั ิเพราะท�าอย่างไรกค็งไม่ถกูใจ 
ทุกคน แต่เราต้องยึดมั่นว่าสิ่งที่เราท�าเป็นผลดีในระยะยาวและ 
เป็นสิง่ทีช่่วยให้คนไทยมชีีวติความเป็นอยูดี่ข้ึน การทีจ่ะท�าอย่างน้ันได้ 
ก็ต้องหมั่นหาความรู้ และเรียนรู้โลกภายนอกให้มากขึ้น

 โลกเปลี่ยน เรียนรู้ที่จะปรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
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ตฤณ พริ้งประเสริฐ 
เจ้�หน้�ที่ออกแบบและแกะโลหะชำ�น�ญง�น โรงพิมพ์ธนบัตร

ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา วิถีการท�างานก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทัน 
ตามยคุสมัยทีเ่ปล่ียนไปและพร้อมรบัสถานการณ์ต่าง ๆ  ทีจ่ะเกดิขึน้โดยทีเ่ราไม่สามารถคาดเดา 
และรู้ล่วงหน้าได้เลย ส่ิงหน่ึงที่เราต้องเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได ้
ตลอดเวลา น่ันคอื ใฝ่หาความรู ้ฝึกฝนทักษะ เปิดรบัสิง่ใหม่ ๆ  ท่ีเกดิขึน้ตลอดเวลา และพร้อม 
ที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง



ไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน 
รองผู้ว่�ก�ร ด้�นบริห�ร

ค่านิยมและวฒันธรรมของแบงก์ชาติ
ท�าให้เกดิพลงัและความสขุในการท�างาน 
โดยเฉพาะความเป็นมอือาชพีและยดึมัน่
ในหลักการ การแสดงความคดิเหน็อย่าง
ตรงไปตรงมาได้โดยอสิระ ไม่ต้องเอาใจ
นาย มีโอกาสในการคิดริเร่ิมสิ่งใหม่ ๆ 
รวมทั้ง ความเป็นพี่เป็นน้องกันของคน
แบงก์ชาติที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
ทั้งหมดน้ีจึงเป็นบรรยากาศการท�างาน 
ท่ีท�าให้ผมรู้สกึมุง่มัน่และกล้าท่ีจะคดิ พดู 
และท�าในสิ่งที่เห็นว่าถูกต้องได้ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา

ชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี 
อดีตผู้ช่วยผู้ว่�ก�ร ส�ยช่วยง�นบริห�ร

ไม่ว่าขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของ ธปท. ในฐานะองค์กรจะปรับเปลี่ยนตามการพัฒนา
ของเศรษฐกิจและสังคมไปประการใด พวกเราชาว ธปท. ในแต่ละยุคแต่ละสมัยก ็
ยังคงยึดหลักการท�างานด้วยความมุ่งม่ันที่จะท�าในส่ิงที่ถูกต้องอยู่เสมอ...แม้ผู้เกี่ยวข้องที ่
เสยีประโยชน์จะเป็นญาตสินิทกับผู้มีอ�านาจ พวกเราก็ไม่ปล่อยปละละเลย...เม่ือเกิดข้อสงสยั
กังขาและเห็นว่าจ�าเป็นต้องท�าเพ่ือความถูกต้องแล้ว ถึงจะยังไม่พบสิ่งผิด แต่พวกเราก็ 
มุง่มัน่ท�าต่อจนกว่าจะสิน้สงสยั นอกจากนี ้แม้จะมอีปุสรรคและความเสีย่งขดัขวางการท�างาน 
พวกเรายังคงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ย่อท้อ 

นุกูล ประจวบเหมาะ 
ผู้ว่�ก�ร ธปท. ลำ�ดับที่ 13

ธปท. ต้องคงความเป็นตัวของตัวเอง จะท�าอะไรก็อย่าท�าเพราะถูกสั่งให้ท�า หรือ 
ท�าเพราะรักษาเก้าอ้ี ซึ่งคงจะไม่ใช่สิ่งท่ีถูกต้อง ธปท. ต้องท�าเพื่อประโยชน์ประเทศชาติ  
ท�าในสิ่งที่ควรจะท�า และควรกล้าที่จะท�า

ยึดมั่นในหลักการ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

ฤชุกร สิริโยธิน 
อดีตรองผู้ว่�ก�ร 
ด้�นเสถียรภ�พสถ�บันก�รเงิน

หลักในการท�างานคือ มีหลักการ ถูกต้อง 
โปร่งใส การท�างานไม่ได้ส�าเร็จด้วยเราคนเดียว 
ต้องท�างานเป็นทีม ทีมงานของเราก็ต้องเข้าใจ
เป้าหมายนโยบายว่าท�าไปเพื่ออะไร ต้องการ 
เหน็ผลอะไร หลงัจากมภีาพชดัร่วมกนัแล้ว กต้็อง
คิดให้รอบให้ชัด ซึ่งเกิดจากการใช้ประสบการณ์ 
ความรู ้ ท่ีมีและศึกษาเพิ่มเติม หลังจากวาง
นโยบายเสรจ็แล้ว กต้็องน�าไปใช้ ส่ิงส�าคญัคอืการ
ใช้ศาสตร์และศิลป์ นโยบายของเราอาจไม่ถูกใจ
ทุกคน ต้องมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
ต้องรูว่้าจงัหวะไหนควรใช้นโยบายอะไร สามารถ
ยืดหยุ่นได้แค่ไหน

อุไร เสนะวัต
อดีตผู้ช่วยหัวหน้�ส่วน ส่วนเงินฝ�ก สำ�นักง�นสุรวงศ์

ตลอดระยะเวลาทีท่�างานทีแ่บงก์ชาตริูสึ้กได้ว่า พนกังานแบงก์ชาตมิคีวามซือ่สตัย์สจุริต
และรกัษาความลบัของธนาคารเป็นอย่างด ีและทีส่�าคญัท�างานอย่างมหีลกัการของการเป็น 
นายธนาคารกลางทีย่ดึความเป็นอสิระในการด�าเนินนโยบายการเงนิ และมคีวามภาคภมูใิจมาก
ที่ได้ช่วยงานของแบงก์ชาติ
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รณดล นุ่มนนท์ 
รองผู้ว่�ก�ร 
ด้�นเสถียรภ�พสถ�บันก�รเงิน

จากก้าวแรกท่ีเข้ามาท�างานท่ีแบงก์ชาติ 
มาจนถึงวันน้ี ผมสรุปได้ว่า แบงก์ชาติ
ได ้ช ่วยให ้ผมเติบโตเป ็นผู ้ ใหญ่ซึมซับ
บรรยากาศการเรยีนรูเ้พือ่ให้เกดิความรอบรู้ 
ได้รับโอกาสท�างานจากหัวหน้าด้วยความ
ไว้วางใจ ท�าให้เห็นมุมมองที่กว้างไกลขึ้น 
ที่ส�าคัญคือ ได้รู้จักตัวเองมากขึ้น น�าสิ่งที่
ผิดพลาดกลับมาปรับปรุงแก้ไข แน่นอนว่า
แบงก์ชาติจะยังคงเป็นองค์กรเสาหลักด้าน
เศรษฐกิจและการเงินให้กับประเทศต่อไป 
หากแบงก์ชาติยังคงสามารถผลิตสินทรัพย์
ที่ล�้ าค ่า ท่ีไม ่ ได ้แสดงไว ้ ในงบการเงิน  
นั่นก็คือ บุคลากร ให้เป็นไปตามท่ีผู้ว่าการ
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กล่าวไว้ว่า “การเป็นนาย
ธนาคารกลางที่ดีนั้น ต้องเป็นทั้งคนเก่ง
และคนดี”

สุชาดา กิระกุล 
อดีตรองผู้ว่�ก�ร 
ด้�นเสถียรภ�พก�รเงิน

กระบวนการท�างานใน ธปท. ให้อิสระ
ในการท�างานค่อนข้างมาก พนักงานและ 
ผู ้บริหาร ธปท. ส่วนใหญ่เป็นคนเก่ง มี
ความตั้งใจ ทุ่มเทในการท�างานและมีการ
ช่วยเหลือร่วมมือกัน มีการสอนงานกัน 
และที่ส�าคัญ ธปท. ให้ความส�าคัญในการ
พัฒนาบุคลากรมากและส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาตนเอง ธปท. ให้ความมั่นคงในชีวิต 
ให้โอกาสในการหมุนเวียนเปลี่ยนงานและ
เติบโตในการท�างานโดยธรรม การท�างาน
ใน ธปท. มเีรือ่งใหม่ให้แก้ปัญหาและเรยีนรู้ 
ได้ทุกวัน รักในงานท่ีท�าหรือมี Passion 
ในส่ิงที่ท�า จะท�าให้มีความสุขและภูมิใจ 
เมือ่งานนัน้ก้าวไปแต่ละก้าว แม้จะไม่ได้ส�าเรจ็
ในช่วงทีเ่รารับผิดชอบอยู ่แต่เราก็มคีวามสขุ
ที่ได้คิดว่าเราก็มีส่วนในความส�าเร็จนี้

อัจนา ไวความดี 
อดีตรองผู้ว่�ก�ร 
ด้�นเสถียรภ�พก�รเงิน

ขอหยิบยกค�าสอนส�าคัญเร่ือง หลัก 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ของ 
ม.ร.ว.ปรดียิาธร เทวกลุ อดตีผูว่้าการ ธปท. 
ซึง่เป็นเคร่ืองช้ีน�าทางทีด่ว่ีา “การบริหารงาน
ที ่ธปท. ต้องมธีรรมาภิบาล คอื ต้องมคีวาม
ยุติธรรมกับพนักงาน องค์กร และประเทศ
ชาติ พนักงานต้องได้รับสิ่งตอบแทนสมกับ 
ที่เขาท�างานให้กับองค์กร องค์กรก็ต้อง 
ไม่เอาเปรยีบประเทศ เอาเปรยีบพนกังาน และ
ถงึแม้ว่า ธปท. จะไม่ได้อยูใ่นระบบงบประมาณ
ของประเทศแต่ก็ใช้เงินด้วยจิตสาธารณะ 
จิตที่คิดถึงแต่ส่วนรวม ไม่นิยมชมชอบใคร
เป็นพิเศษ ยืนให้อยู่ ยืนให้ได้ รู้ว่าอะไร 
ดีต่อประเทศชาติ เพราะทุกนโยบายมีข้อดี
และข้อเสีย เศรษฐศาสตร์สอนให้เราชั่ง
ประโยชน์และต้นทุน เพราะเราไม่สามารถ
วดัประโยชน์และต้นทนุของนโยบายออกเป็น
ตัวเลขที่ชัดเจนได้”

สามารถ บูรณวัฒนาโชค 
อดีตผู้ช่วยผู้ว่�ก�ร 
ส�ยกำ�กับสถ�บันก�รเงิน

ลูกน้องไม่ใช่คู ่แข่งของเรา ลูกน้องคือ 
หุ้นส่วนของเรา ถ้าเราไม่สอนให้เขาท�างานที่
มปีระสทิธภิาพ ผลงานของทมีจะดไีด้อย่างไร 
โดยเฉพาะการตรวจสอบ ถ้าลูกน้องไม่รู้วิธี
การตรวจหาข้อมูลท่ีส�าคัญ ก็เหมือนได้แต่
กรวด ดิน หิน ทรายมา ไม่ได้แร่เงิน แร่ทอง
มา เราจะเอาไปท�าผลผลิตที่มีค่าได้อย่างไร

นวพร เรืองสกุล 
อดีตรองผู้อำ�นวยก�ร 
ฝ่�ยกำ�กับและตรวจสอบธน�ค�รพ�ณิชย์

การ “เตมิชวีติ” ให้กบัองค์กร ข้อแรก ให้สงัเกตลกัษณะการเขยีนแผนผงั
องค์กร ซึ่งโดยท่ัวไปมักจะตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ แทนต�าแหน่งหรือ 
หน่วยงาน หากกระดาษแผ่นนัน้คอื องค์กร กม็คี�าถามว่า “ใครกนัทีจ่ะท�างาน
ตรงชอ่งวา่งระหวา่งกรอบ” การท�างานตอ้งเริ่มที่การไม่ตดิกรอบเลก็ เราทกุคน
ควรต้องคิดว่าตนเองอยู่ในกรอบใหญ่ที่สุดก่อน มองภาพรวม อ่านความเป็นไปได ้
ต่าง ๆ ให้ออกเพื่อให้รู ้ว่าหน่วยงานส่วนที่ตนเองรับผิดชอบควรเคล่ือนที่ 
ไปในทิศทางใด

ติดตามอ่านและดาวน์โหลดหนังสือ 

“75 ชีวิตบนเส้นทาง ธปท.” ได้ที่
 จ�กอดีตสู่ปัจจุบัน แม้ว่�สภ�พเศรษฐกิจและสังคมของไทยจะมีก�รเปลี่ยนแปลงไปต�ม 
ยุคสมัย ธปท. ในฐ�นะธน�ค�รกล�งของประเทศ ยังคงยืนหยัดดำ�เนินก�รต�มพันธกิจในก�ร
รกัษ�เสถียรภ�พและสง่เสรมิก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจของประเทศ โดยมพีลังขบัเคลือ่นทีส่ำ�คัญ 
นั่นก็คือ จิตวิญญ�ณของ “ความเป็นธนาคารแห่งประเทศไทย” ของ “คน ธปท.” ที่เป็น 
น้ำ�หนึ่งใจเดียวกันในก�รทำ�หน้�ที่เพื่อประโยชน์ของประช�ชนและประเทศไทยสืบไป

สร้างพลังด้วยวัฒนธรรมการท�างานที่สร้างสรรค์
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วันวานท่ีพากเพียร วันน้ีจึงภาคภูมิ

ท่านผู้ว่าการกล่าวขอบคุณพี่ ๆ

	 “ตลอดช่วงเวลาท่ีปฏิบัติงานอยู่	พี่	ๆ	ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ี	
ทุ่มเทความรู้	ความสามารถทั้งแรงกายแรงใจ	เสนอแนะแนวคิดที่
เหมาะสม	ทันการณ์	เพื่อรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและการ
เข้ามาของเทคโนโลยีใหม่	ๆ	จนบรรลุผลส�าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์
และพันธกิจของ	ธปท.	ได้เป็นอย่างดี	รวมทั้งพี่	ๆ	ได้แสดงออกถึง
ความรกัความผกูพนักบั	ธปท.	และเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการปฏบิตัติน
ตามค่านิยมร่วมมาอย่างต่อเนื่อง	

“วันวานท่ีพากเพียร	วันนี้จึงภาคภูมิ	จึงเป็นค�าที่เหมาะสมและ 

มีความหมายสะท้อนถึงความพากเพียรของพ่ี	ๆ	ที่ได้ปฏิบัติงานมา
จนกระทัง่ถงึวนันี	้ผมเชือ่ว่าผลแห่งความทุม่เทดงักล่าว	จะก่อให้เกดิ
ความปิตยินิดี	ความภาคภมูใิจในตนเอง	และนบัเป็นความภาคภมูใิจ
ของทุกคนใน	ธปท.	ด้วยเช่นกัน	

	“แม้พี	่ๆ	จะเกษยีณอายกุารท�างานแล้ว	ผมยงัเชือ่มัน่ว่า	การยดึม่ัน
ในหลักการท�างานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	จะเป็นแบบอย่างที่ดี 
ให้กับน้อง	ๆ	รุ่นต่อ	ๆ	ไปอย่างแน่นอน	ขอขอบคุณพี่	ๆ	ทุกท่านที่
มีส่วนร่วมในการท�างานกับ	ธปท.	และเพื่อประเทศชาติ	ตลอดชีวิต
การท�างาน”

ความภาคภูมิใจและความผูกพันใน ธปท.

	ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอวลไปด้วยความรัก	ความอบอุ่น	
และความผูกพันในองค์กรของพนักงาน	คุณผุสดี	 หมู ่พยัคฆ	์ 
ผูท้รงคณุวฒุ	ิระดบัผู้ช่วยผู้ว่าการ	ได้กล่าวถงึความภาคภมูใิจในฐานะ
ตัวแทนพนักงานที่เกษียณอายุการท�างานในปีนี้ว่า

	“การได ้ เข ้ามาท�างานที่ 	 ธปท.	 ถือเป ็นความโชคดีและ 
ความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง	 เนื่องจากเป็นสถาบันอันทรงเกียรต	ิ
เป ็นธนาคารกลางของประเทศ ท่ี มีภาระหน ้ า ท่ี อัน ย่ิ ง ใหญ  ่
ในการด�าเนินนโยบายการเงนิ	และอกีหนึง่ความภมูใิจ	คอืการได้ท�างาน	 
เคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้บริหารและเพื่อนพนักงานทุกท่านที่กอปร	 
ด้วยสติปัญญา	ความรู้	ความสามารถ	และยึดม่ันในจรรยาบรรณ
ของความเป็นธนาคารกลาง	การปฏบิตัตินตามค่านยิมร่วม	ท�าให้เรา
สามารถก้าวผ่านวกิฤต	ิปัญหา	และอุปสรรคต่าง	ๆ 	มาได้อย่างน่าชืน่ชม	
พร้อม	ๆ 	กบัทีจ่ะก้าวย่างต่อไปเพือ่เป็นเสาหลกัทางเศรษฐกจิทีม่ัน่คง”

 

ในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นช่วงเวลาของการเกษียณอายุงานของพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  
บคุลากรผูเ้ป็นส่วนสำาคญัของการดำาเนนิงานตามพนัธกิจหลกัของธนาคารกลาง นอกเหนอืจากกิจกรรมเพ่ือเตรยีม
ความพร้อมหลังเกษียณให้กับพี่ ๆ พนักงาน อาทิ การอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพ การบริหารเงิน และการใช้ชีวิต
หลังเกษียณแล้ว ยังถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ ธปท. จะจัดงานเลี้ยงอำาลาเป็นประจำาทุกปีเพื่อตอบแทนความทุ่มเท
ทั้งแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดมา โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นชื่นมื่น เต็มไปด้วย 
รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

ข้อคิดดี ๆ จากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง

พ่ี	ๆ	หลายคนมีอายุการท�างานใน	ธปท.	มากกว่า	40	ปี	
และขอส่งต่อข้อคิดดี	ๆ	ถึงรุ่นน้องพนักงานปัจจุบัน	ดังนี้

“การท�างานใน ธปท. ท�าให้ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่มีการสอน
จากสถานศึกษาใด ๆ การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด และสามารถ 
พัฒนาต่อเนื่องได้ด้วยความเอาใจใส่ใฝ่รู้ของแต่ละคน”

พีแ่หยว - อญัชนา หลายรตัน์ ฝ่ายการเงนิและการบญัชี

“สิ่งท่ีควรสรรหาคือ แรงบันดาลใจ สิ่งที่ไม่ควรพลาดคือ  
การเรียนรู้”

พีเ่ล็ก - ดษุณย์ี บนิไกรมาท์ ฝ่ายทรพัยากรบคุคล

“ท�างานด้วยความละเอยีด รอบคอบ มีหลกัการ เป็นไปตาม 
หลกัเกณฑ์ มกีารวางแผนท่ีด ีรวมทัง้ให้ความช่วยเหลอืซ่ึงกนั
และกนั การท�าและคดิในสิง่ทีด่ ีจะได้พบกบัส่ิงทีด่ ีๆ ในชีวติ”

พีเ่ล็ก - ยพุนิ ผลความด ีฝ่ายบรหิารการสือ่สารองค์กร

“ขอให้ตั้งใจ อดทน และมุ่งมั่น ให้งานส�าเร็จไปได้ด้วยดี”
พีแ่อ้ท - วนดิา อาวรณ์ ฝ่ายธรุการและบรหิารอาคาร 

“ขอให้ถือคติ ซื่อสัตย์ ท�าอย่างถูกต้อง และมีความมานะ
อดทนในการท�างาน”

พีไ่นท์ - สภุาภรณ์ เจมิสุข โรงพมิพ์ธนบตัร
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BOT GET 
TO KNOW 
เรื่อง : กองบรรณาธิการ



1ขอขอบคุณข้อมูลจากบทความในหนังสือพิมพ์ BLT (www.bltbangkok.com) 

หวัข้อ เผย! คนไทยชอปออนไลน์สงูเป็นอนัดบั 3 ของโลก เผยแพร่ทางอนิเทอร์เนต็

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562

BOT MAGAZINE

ฉบับที่ 5 ปี 2562

BOT MAGAZINE48 49

FINANCIAL 
WISDOM

เพราะบ่อยครัง้ทีเ่รามกัจะเผลอซือ้ของลักษณะคล้ายแบบเดมิทีเ่รามอียู่ 
เช่น กางเกง รองเท้า หรือกระเป๋าที่มีโทนสีหรือรูปทรงแบบเดิม ๆ

ประวิงเวลาก่อนควักเงินออกจากกระเป๋า สมมติว่า 
เราอยากได้รองเท้าคูใ่หม่ แทนทีจ่ะซือ้ทนัท ีลองปล่อยให้เวลาผ่านไป
สักวันสองวัน แล้วถามตัวเองดูว่ายังอยากได้อยู่หรือเปล่า ถ้าใช่ 
คิดแล้วว่าจะไม่มีปัญหาเงินไม่พอใช้ก็กลับไปซื้อ แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนใจ 
ไม่อยากได้ขนาดนั้น ก็เก็บเงินไว้ชอปของที่อยากได้ที่จะเจออีก
แน่นอนในอนาคตดีกว่า เชื่อว่าหลาย ๆ  คน ถ้าได้ลองใช้วิธีนี้ 
ต้องมีเปลี่ยนใจไม่ชอปกันบ้างแน่นอน

ปรับวิธีการจ่ายค่าบัตรเครดิต ใครที่มีปัญหาการเงินพัง
เพราะบัตรเครดิต ขอให้อดทนปรับพฤติกรรมการจ่ายเงินค่าบัตร 
อย่างน้อยสกั 1 เดอืน พอรูดปุ๊บ ควรโอนเข้าบัญชทีีเ่ปิดไว้จ่ายค่าบตัร
เครดติโดยเฉพาะ แล้วแข็งใจหรอืท�าลมื ๆ  ไปอย่าตบะแตกถอนออก
มาใช้ ผู้ท่ีเคยใช้วิธีนี้กล่าวว่า “การท่ีเราเห็นเงินสดหรือเงินในบัญชี
เงินเดือนของเราพร่องลงไปจริง ๆ  ไม่ได้ถูกลวงตาเพราะค่าใช้จ่าย 
ไปอยูท่ีบ่ตัรเพือ่รอเราเอาเงนิเดอืนเดอืนหน้าไปจ่าย ท�าให้เราคดิก่อนใช้
มากขึ้นเยอะ ที่ส�าคัญ เดือนหน ้าเราจะมี เ งินเหลือในบัญช ี
เพื่อใช้จ่ายสิ่งที่จ�าเป็นหรือเก็บออมลงทุนมากกว่าที่ผ่านมา ความพัง
ทางการเงินน้อยลง ชีวิตก็เริ่มไปในทางที่มันควรจะเป็น เท่านี้ก็  
Happy มากกว่าเดือนก่อน ๆ แล้ว”

เรื่อง : ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

 Financial Wisdom จึงขอน�าเสนอวธิกีารชอปปิงทีจ่ะท�าให้นกัชอป
อย่างเราได้สนกุกบัการชอปปิงกนัไปแบบยาว ๆ  (ซึง่หากจะหยบิค�าว่า 
Sustainable มาใช้กบั Shopping ตามกระแสสมยันีก้ค็งพอได้) ดงันี้

คิดให้ดีก่อนชอป หลาย ๆ  คนพ่ายแพ้ให้แก่ป้าย Sale  
มานักต่อนัก ลองตั้งสติคิดสักนิดว่า ของชิ้นน้ันจ�าเป็นจริง ๆ  หรือ
อยากซื้อเพราะอยากได้ หรือเสียดายกันแน่ ถ้าเคยซื้อของมาแล้ว 
รู้สึกผิดภายหลัง หรือซื้อมาแล้วไม่รู้จะเอาไปท�าอะไร นั่นแหละเป็น
สญัญาณว่าเราไม่ได้ตัง้สตแิละคดิให้ดก่ีอนซือ้ ถ้ารู้ดงัน้ีแล้ว จะเร่ิมต้น
ปรับปรัชญาการชอปปิงของตัวเองใหม่ตั้งแต่วันนี้ก็ยังไม่สาย จากซื้อ
ทันทีเป็นคิดทบทวนก่อนจ่ายทุกครั้ง

มีจุดยืน ไม่ตามกระแส หากเราซื้อทุกอย่างตามแฟชั่นหรือ
ตามกระแสสังคม คงต้องหันมาดูเงินในกระเป๋าเราด้วยว่าผลิตทัน
แฟชั่นเหล่านั้นหรือเปล่า พอเลิกฮิตแล้วจะหยิบเอามาใช้งานก็เอาท์
เสียแล้ว ถ้าเรามีจุดยืนและไม่ตามกระแสก็จะช่วยประหยัดเงิน 
ไปได้เยอะเลย

ตั้งงบประมาณ ส�าหรับการชอปปิงแค่พอหายอยากหรือ 
คลายเครยีดในแต่ละเดอืน เช่น ร้อยละ 5 หรอืร้อยละ 10 ของเงนิเดือน 
โดยอาจใช้แอปพลิเคชันช่วยบันทึกค่าใช้จ่ายไปด้วย จะได้เช็กว่าเรา
หมดเงินไปกับค่าชอปปิงเกินงบที่ตั้งไว้หรือยัง ซึ่งหลายแอปพลิเคชัน
ยงัสามารถช่วยบนัทกึค่าใช้จ่ายหมวดหมูอ่ืน่ ๆ  ได้อกี เช่น ค่าอาหาร 
ค่าเดินทาง หรือค่าท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมว่า รายได้
ของเราเพียงพอต่อรายจ่ายทั้งหมดหรือไม่

ส�ารวจของท่ีมีอยู่ ลองหาเวลาจัดบ้านหรือส�ารวจตู้เสื้อผ้า
เดอืนละ 1 ครัง้ อาจจะเจอของใช้หรอืเส้ือผ้าท่ีเคยซือ้ไว้แต่ลมืเอามาใช้
ก็ได้ แถมยังเป็นโอกาสให้เราได้รู้ว่าอะไรท่ีมีอยู่แล้ว จะได้ไม่ซื้อซ�้า 

Sustainable Shopping  
ความสุขท่ี Never Ending ของสายชอป

 หลายคนที่ ช่ืนชอบการชอปปิงน่าจะเคยประสบเหตุการณ ์
คล้าย ๆ  กับสายชอป 2 คนนี้ 
 นุ่นเดินห้างและส่งข้อความ CF NO CC ได้แค่ไม่กี่วันหลัง 
เงนิเดอืนออก แล้วเงนิกห็มดจึงต้องพ่ึงบะหมีก่ึ่งส�าเรจ็รปูต้ังแต่วันที ่10  
 โยโย่ต้องรบีเอาเงนิทีเ่พิง่ได้มาไปจ่ายหนีบ้ตัรเครดติทีก่่อไว้ตัง้แต่
เดือนที่แล้วเพราะต้องมนตร์ 9/9 หรือ 10/10 ที่จัดทุกเดือน  
แต่ก็ชอปได้ทุกครั้งไม่เคยเบ่ือและไม่เคยจ�าความเจ็บปวดใจที่ขัดสน 
ช่วงกลางเดือนได้เลย 
 ทีแ่ย่ไปกว่าน้ัน บางคนตกอยูใ่นวงัวนการชอปปิงทัง้แบบของนุน่และ
โยโย่ผสมกนั จนกระทัง่ต้องยมืเงนิเพือ่น หวัหน้า หรอืจ่ายบตัรขัน้ต�า่
เพื่อเอาตัวรอดจากการเป็นหนี้เสีย แต่หลายรายก็ไม่รอด หรือไปไกล
จนถูกฟ้องศาล อายัดเงินเดือน เพียงเพราะทุ่มเทให้กิจกรรมอันเป็น
ที่รักโดยไม่รู้วิธีที่จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองในภายหลัง  
 เมื่อเจาะดูข้อมูลพฤติกรรมการชอปเฉพาะช่องทางออนไลน์ของ 
ผูใ้ช้อินเทอร์เนต็ชาวไทยในปี 2561 โดย www.Picodi.com แพลตฟอร์ม

	 นี่ก็เป็นวิธีเล็ก ๆ 	น้อย ๆ 	ที่จะช่วยชะลอให้เงินเรา
ไม่หมดไปกับการชอปปิงและสามารถยืนหนึ่งในสนาม
ชอปปิงไปได้อีกนาน	และอยากฝากเพ่ิมไว้สกัเลก็น้อยว่า	
เมือ่ได้เงนิมา	ขอให้แบ่งออมก่อนใช้	1	ใน	4	ของรายได้	
หรือเริ่มเบา ๆ  ท่ีร ้อยละ	 10	 ก่อน	 แล้วค่อยเพิ่ม 
ตามก�าลังของเรา	 เช่น	 เงินเดือนขึ้นคราวหน้าก็หัก 
เงินออมในสัดส่วนที่มากขึ้น	และเงินออมที่ส�าคัญที่สุด
คือเงินออมเผื่อฉุกเฉินที่ควรมีไว้	3	-	6	เท่าของรายจ่าย
จ�าเป็นและภาระผ่อนหน้ีต่อเดือน	 ถ้าหากว่าออม
สม�่าเสมอและมีเงินออมเตรียมไว้ใช้ในยามจ�าเป็น	 
เชือ่ว่านกัชอปทกุท่านจะชอปได้อย่างสบายใจ	เพราะมี
เงินออมที่ช่วยให้เราอุ่นใจไว้แล้ว

อีคอมเมิร์ซ พบว่าคนไทยชอปออนไลน์เก่งเป็นอันดับ 3 ของโลก 
รองจากเปรแูละไนจเีรยี โดยผูห้ญงินยิมการชอปปิงออนไลน์มากกว่าผูช้าย 
(คดิเป็นร้อยละ 59 และร้อยละ 41) และเมือ่พจิารณาจากช่วงวยั กลุม่คน
รุ่นใหม่หรือวัยเริ่มท�างานช่วงอายุระหว่าง 25 - 34 ปี เป็นลูกค้ากลุ่ม
ใหญ่ทีส่ดุของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ (คดิเป็นร้อยละ 51)1 เพราะช่วงวยันี ้
ถอืเป็นช่วงวยัของการเกบ็เกีย่ว กล่าวคอืเป็นวยัทีม่รีายได้เป็นของตนเอง  
และก็มีอิสระในการจับจ่ายใช้สอย จึงจ�าเป็นต้องอาศัยการบริหาร 
จัดการเงินอย่างมีวินัยเพื่ออนาคตหรือเป้าหมายที่แต่ละคนวาดฝันไว้
 และหากต้องตอบค�าถามที่ว่า “ชอปอย่างไรให้เงินไม่หมด”  
หลายคนคงจะตอบไม่ได้ว่าต้องท�าอย่างไร หรืออาจจะคิดว่าเป็นไป
ไม่ได้เลยที่ชอปแล้วจะมีเงินเหลือ ลองให้จินตนาการกันเล่น ๆ   
ว่าวันนี้จะไปชอปปิง แน่นอนว่าคงจะมีของหลากหลายรายการที่เคย
เล็งไว้ผุดข้ึนมาในหัวมากมาย ไม่รวมของที่ไม่ได้ตั้งใจซื้อตั้งแต่แรก
ในท�านอง Impulse Spending ท่ีมีเงินเท่าไหร่ก็คงจะหมดเท่านั้น 
เพราะความต้องการของคนเรามักไม่มีที่สิ้นสุด 

CF NO CC = 
Confirm No Cancel



ปลดล็อกศักยภาพด้วย
 “ปัญญา”

ด้วยความเร็วและแรงของคลื่นความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน หลายคนเริ่มตระหนกว่าอาจไม่มีวิชาความรู้ ใด 
ที่ช่วยให้ตนสามารถฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรค รวมถึงตอบโจทย์การดำาเนินชีวิตท่ามกลางการเปล่ียนแปลงน้ี  
ซ่ึงความไม่ม่ันใจดังกล่าวนำามาซึ่งความกลัวอนาคตและความสิ้นหวัง เมื่อ “ปัญญา” อาจเป็นทางออกจากวังวน 
ความรู้สึกนี้ BOT พระสยาม MAGAZINE  ได้เชิญ คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา นักคิดและนักเขียนยุค 4.0  
แห่งสำานักพิมพ์ Openbooks และเป็นผู้เขียนหนังสือซีรีส์ “ปัญญา” หนังสือเพื่อสร้างการเติบโตทางความคิด  
มาร่วมพูดคุยเพื่อจุดแรงบันดาลใจสู่การปลดล็อกศักยภาพในตัวเองในโลกยุคใหม่

ความเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดร์
	 คุณภิญโญกล่าวว่า	 ในประวัติศาสตร์มนุษยชาติทั้งหมด	ไม่เคย
มีอะไรที่เสถียรจริง	 เพียงแต่ที่ผ่านมา	 ชีวิตคนเรามักจะสั้นเกินกว่า 
จะเห็นความไม่เสถียรของสิ่งต่าง	ๆ	 ท่ีมนุษย์เคยยึดถือไว้	 แต่ยุค 
ปัจจุบันที่ก�าลังเคลื่อนตัวไปในอนาคต	 โลกถูกบีบอัดจนเราเห็นและ
รู้สึกได้ว่า	ความเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ 	เกิดบ่อยครั้งขึ้น	เร็วและแรงขึ้น	
(Disrupt)	 ชุดความรู้หรือทักษะที่เคยสร้างความส�าเร็จยืนยงมาเป็น	
100	ปี	กลายเป็นความส�าเร็จอายุสั้นที่อยู่ได้เพียง	1	ปี	หรือบางเรื่อง
ก็มีอายุสั้นไปกว่านั้น	ค�าถามคือ	เราจะปรับตัวทันโลกไหม
	 คุณภิญโญแนะน�าคุณสมบัติที่จะท�าให้ปรับตัวทันโลกว่าเริ่มจาก	
(1)	 ต้องรู้จักโลกและยอมรับความเปลี่ยนแปลงของโลก	(2)	 ต้องมี
ความยืดหยุ่น	(Elasticity)	พอที่จะเรียนรู้ว่าความจริงโลกเป็นอย่างไร	
และ	(3)	ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัว
	 “ผมมองว่าความยืดหยุ่นคอืคณุสมบัตสิ�าคญัของมนุษย์ในยุคต่อไป	
เพราะเมือ่โลกมนัไม่เทีย่ง	ไม่นิง่	และเปลีย่นแปลงตลอดเวลา	ถ้าคณุ
คิดว่ามันเที่ยง	 แล้วไม่ปรับตัว	 เพราะคิดว่าจะเป็นอย่างน้ีต่อไป	 
คุณจะไม่รอด	 ฉะนั้นต้องมีความยืดหยุ่นสูงท่ีจะมองโลกตาม 
ความเป็นจริง	และเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหาโลก	ไม่ใช่ให้โลกปรับตัว
เข้าหาคณุ	ถ้าเอาตวัเองเป็นจดุสดุท้ายของกระแสความเปลีย่นแปลง	
ในท่ีสุด	 โลกจะหมุนจนกระท่ังคุณหายสาบสูญไปในประวัติศาสตร์ 
อันยาวนานของโลก	ประเทศไทยก็เช่นกัน	ถ้าไม่ยืดหยุ่น	ไม่ปรับตัว	
แล้วคิดว่าเราดีที่สุด	เก่งที่สุด	คลื่นประวัติศาสตร์ก็จะกวาดเราไป”	

“อัตตาที่คับตัว” อุปสรรคที่ขวางการปรับตัวสู่โลกยุคใหม่
	 ทกัษะการเรยีนรูข้องคนยคุใหม่ต้องยดืหยุน่	เพ่ือเตรียมพร้อมและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการเรียนรู ้ชุดความรู ้และความคิดของ 
โลกใหม่อยูเ่สมอ	และสิง่ทีค่วรให้ความส�าคญัมากกว่า	“อะไรคอืสิง่ที่ 
ต้องเรยีนรู”้	(What	to	learn)	คอื	“จะเรยีนรูไ้ด้อย่างไร”	(How	to	learn)	
	 “ที่ผ่านมา	 เรารู้	What	to	learn	 แล้วก็เรียนเรื่องนั้นเรื่องเดียว 
จนจบปรญิญาตร	ีปรญิญาโท	และปรญิญาเอก	แล้วกใ็ช้ชดุความรูน้ัน้
ท�างานไปจนเกษียณ	 แต่วันน้ีโลกไม่เอาชุดความรู ้แบบน้ันแล้ว	 
ยิง่เรยีนมาเยอะ	ต้นทุนยิง่สงู	ยิง่เปลีย่นแปลงยาก	ฉะนัน้ต้องกลบัมาสู่
วิธีการเรียนรู้สิ่งใหม่	 ๆ	 ว่าต้อง	 ‘ท�าอย่างไร’	 เพราะถ้าไม่รู้วิธีการ	 
คณุจะเข้าสูค่วามรูไ้ม่ได้	 ท�าให้ปรบัตัวไม่ได้	 แล้วยึดตดิกบัพ้ืนทีเ่ดมิไว้
อย่างเข้มข้น	 ซึ่งนี่คือปัญหาของคนท่ีเป็น	 ‘ผู้ใหญ่’	 ยิ่งมีอาวุโส	 
มีต�าแหน่ง	 มีอ�านาจ	 ก็ยิ่งยึดติดในศักดิ์ศรีและความส�าเร็จ	 การทิ้ง
อัตตาของตัวเองจึงเป็นเรื่องที่ยากมาก”	
	 คุณภิญโญสรุปว่า	อุปสรรคส�าคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
คือ	อัตตา	พร้อมเล่าเสริมว่า	ผู้บริหารที่มีอ�านาจมักเป็นอุปสรรคของ
การเปลีย่นแปลงในองค์กร	เพราะขณะทีบ่อกให้ทกุคนในองค์กรเปลีย่น	
ตนเองกลับไม่ยอมเปลี่ยน	 เช่นเดียวกับการปกครองระดับประเทศ	 
ถ้าผูก้มุอ�านาจส่วนใหญ่ไม่ยอมทีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัเอง	ประเทศชาติ
ก็ยากที่จะเปลี่ยน	
	 อย่างไรก็ดี	 เขาเชื่อว่า	 ในทุกสังคมมีทั้งคนที่พร้อมและคนที ่
ไม่พร้อมจะเปล่ียน	 จากประวัติศาสตร์	 การเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญ
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ในโลกล้วนเริ่มจากคนไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของสังคม	 สังคมไทยก็เช่นกัน	
อาจต้องการจ�านวนคนที่ต้องการการเปล่ียนแปลงในสังคมเพียง 
ไม่กีเ่ปอร์เซน็ต์	เพือ่จดุประกายและขบัเคลือ่นให้สังคมส่วนใหญ่ค่อย	ๆ 	
เปลี่ยนตาม
	 “ค�าถามของประเทศวันนี้คือ	 เรามีคนเหล่านี้ในแต่ละภาคส่วน	
ทั้งภาคการศึกษา	 ภาคธุรกิจ	 ภาคการเมือง	 ภาคการเกษตร	 ฯลฯ	 
ที่จะส่งต่อวิสัยทัศน์แห่งความเปล่ียนแปลงให้เกิดขึ้น	 แล้วส่งพลัง
สะเทอืนให้เห็นว่าสงัคมต้องเปล่ียน	เพียงพอหรอืไม่	ถ้าเพียงพอ	สงัคม
ก็จะเปลี่ยน	 แต่ถ้ายังไม่มากพอ	 สังคมจะหยุดนิ่ง	 ซึ่งสภาพการณ์ 
ในสังคมจะเป็นตัวสะท้อนบอกเองว่ามันมีเพียงพอหรือยัง”	

เข้าสู่ปัญญาได้อีกวิธี	แต่ปราชญ์จีนบอกว่า	ต่อให้คุยกับปราชญ์	หรือ
อ่านหนังสือเป็น	10	ปี	ก็ยังไม่เท่ากับการเดินทาง	เพราะหลายเรื่อง	
มนัต้องอาศยัประสบการณ์ตรง	ถ้าไม่ออกไปเหน็โลก	กไ็ม่เข้าใจบรบิท
ของโลก	 ไม่เข้าใจผู้คนและวัฒนธรรมของแต่ละที่	 คุณก็ไม่อาจ 
เชื่อมโยงกับชุดความคิดที่มี	และจะไม่มีทางเข้าใจภาพทั้งหมด”
	 คุณภิญโญย�้าว่า	 การสนทนากับผู้คน	 การอ่านหนังสือ	 และ 
การเดินทาง	 ล้วนเป็นกลไกส�าคัญในกระบวนการส่ังสมทางปัญญา	
เพียงแค่หมั่นท�า	 3	 กิจกรรมนี้	 เขาเชื่อว่าทุกคนจะได ้ เ ห็น 
ความเปลี่ยนแปลงและกระบวนการสร้างปัญญาใหม่ในตัวเอง	 
ซึ่งต้นทุนของสิ่งเหล่านี้	 ไม่ได้แพงเลยส�าหรับโลกสมัยใหม่ท่ีมี
เทคโนโลยีมาช่วยอ�านวยสะดวก	และช่วยลดต้นทุนได้อย่างมาก
	 “หนังสอืถอืเป็นทรพัย์สนิทางปัญญาท่ีถกูทีส่ดุ	แต่คนไทยหลายคน
ยังบ่นว่าแพง	 แต่ซื้อกาแฟแก้วละร้อยกว่าบาทได้	 การตัดสินใจเรื่อง
การจัดสรรทรัพยากร	 คือ	 เวลา	 พลังงาน	 และเงิน	 ถือเป็นกลยุทธ์ 
ในการสร้างปัญญา	เพราะการสร้างปัญญาคอืการรูว่้าจะใช้ทรพัยากร
ที่มีไปกับอะไร	 ถ้าคุณใช้ไปกับกาแฟ	 คุณได้คาเฟอีน	 ถ้าใช้ไปกับ 
การอ่านหนังสือ	 ก็ได้ความรู้	 แต่ถ้าใช้กับทั้งกาแฟและหนังสือ	 
แล้วนั่งสนทนากัน	ก็จะได้ปัญญา”

มนุษย์กับ AI จะอยู่ร่วมกันอย่างไร
	 คุณภิญโญเช่ือว ่า	 มนุษย์กับปัญญาประดิษฐ ์	 (Ar tif icial	 
Intelligence:	AI)	อยู่ร่วมกันได้โดยเกื้อหนุนกันเป็นวัฏจักร	โดยต้อง
เรียนรู้และปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกัน
	 “เรากลัวว่า	AI	 จะมาท�าอะไรหลายอย่างแทนเรา	แล้วเราจะอยู่
กันอย่างไร	 ความหมายของการเป็นมนุษย์ในศตวรรษที่	21	 และ 
ช่วงเวลาหลังจากนี้คืออะไร	 เพราะ	AI	 จะเข้ามาท�าสิ่งที่ไม่ได้เป็น
หน้าที่แท้จริงของมนุษย์	 ค�าถามคือ	 เรารู้หรือไม่ว่าหน้าท่ีที่แท้จริง 
ของมนษุย์คอือะไร	AI	ค้นหาค�า	สถานที	่ภาพ	ค้นหาอะไรได้มากมาย	
แต่แสวงหาความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง	 (Soul	 Searching)	 ไม่ได้	 
มนษุย์มหีน้าทีต้่องหาให้เจอเองว่า	มนษุย์คอือะไร	นีค่อืสาระทีแ่ท้จรงิ
ของชีวิต	แล้วมนุษย์จะได้ค�าตอบว่า	เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร
	 “AI	 ไม่ใช่ภัยคุกคาม	 อย่างตอนที่จะมีรถไฟใช้	 คนก็กลัว	 แต ่
ในทีส่ดุกส็ามารถปรบัตวัและเรยีนรู้ได้ว่า	รถไฟน�าความเปลีย่นแปลง 
ที่ดีมาให้	 แล้วค่อย	ๆ	 พัฒนาสร้างชานชาลา	 และกลายเป็น 
ความสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้	เช่นเดียวกับ	AI	เราต้องเรียนรู้และ
ปรับตัว	แล้วจะอยู่กับมันได้ในที่สุด”
	 คุณภิญโญกล่าวว่า	 มนุษย์จะเอาชนะปัญญาประดิษฐ์ได้ด้วย	
“ปัญญาสถิต”	(Built-in	 Intelligence:	BI)	 ในตัว	 ซึ่งสั่งสมได้ด้วย 
การหมัน่ฝึกสมาธภิาวนาเพือ่ศกึษาจติ	หรือกค็อืปัญญาทีอ่ยูใ่นตวั	และ
นีจ่ะเป็นปัญญาใหม่ส�าหรบัโลกยคุอนาคตทีแ่ท้จริง	พร้อมกบัย�า้ด้วยว่า	

AI ค้นหาค�า สถานที่ ภาพ 

ค้นหาอะไรได้มากมาย 

แต่แสวงหาความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง 

(Soul Searching) ไม่ได้ มนุษย์มีหน้าที่

ต้องหาให้เจอเองว่า มนุษย์คืออะไร 

นี่คือสาระที่แท้จริงของชีวิต

นวัตกรรมต่าง	 ๆ	 และการปฏิวัติระดับโลก	 ล้วนเกิดขึ้นจาก 
วสิยัทศัน์และความกล้าทีจ่ะสร้างสรรค์สิง่ใหม่และอนาคตใหม่ของ
คนเลก็	ๆ 	ทีอ่าจไม่เคยมโีอกาสทางสงัคมและเศรษฐกจิเลยด้วยซ�า้
	 “One	Million:	 ปัญญาหนึ่งถึงร้อยหม่ืน”	 เล่าเร่ืองของคน 
ตัวเล็ก	 ๆ	 ที่สามารถท�าสิ่งที่ไม่น่าเชื่อและสิ่งที่ยิ่งใหญ่ส่งผล 
ต่อคนนบัล้าน	โดยอาศยัจงัหวะเวลาทีเ่หมาะสมในบรบิททีถ่กูต้อง		
  “Present:	 ปัญญาจักรวาล”	 ตอบค�าถามว่า	 มนุษย์กับ	AI	 
จะอยู่ร่วมกันอย่างไรในยุคที่	AI	ท�าให้มนุษย์ดูด้อยความส�าคัญลง	
โดยหยิบยกปรัชญาความเชื่อและปราชญ์โบราณมาเปรียบเทียบ
เชื่อมโยง	เพื่อชี้ให้เห็นว่า	AI	กับมนุษย์เกื้อหนุนกันเป็นวัฏจักร	

	 นอกจากเป็นนักเขียนแถวหน้าของวงการสิ่งพิมพ์ไทย	 
คุณภิญโญยังเป็น	 “นักเดินทาง”	 ตัวยง	 จะเห็นว่าในหนังสือ 
ซีรีส์ปัญญา	 เขามักพาผู้อ่านท่องไปในโลกประวัติศาสตร์ของ 
ทั้งประเทศไทย	 ดินแดนตะวันตก	 และเอเชียตะวันออก	 ด้วย 
ความเชือ่ที่ว่า	“การศึกษาบทเรียนจากอดีต	คือการศึกษาอนาคต 
ที่ดีที่สุด”	
	 “Future:	 ปัญญาอนาคต”	 การรู ้ จักตัวเองเป็นอย่างด	ี 
(ผ่านการมองอดตี	และทบทวนปัจจบุนั)	จะท�าให้มองเหน็อนาคต
ท่ีชัดเจนได้	 ผู้เขียนจึงเริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลง 
ในประวัติศาสตร์	 พร้อมกับกระตุ้นให้ผู ้อ่านรู ้สึกฮึกเหิมที่จะ
เปลี่ยนแปลงหรือสร้างตัวตนใหม่	
  “Past:	 ปัญญาอดีต”	 ยกเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญ 
ในประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์โลก	 ออกมาชี้ให้เห็นว่า	

กระบวนการสร้างปัญญาไม่มบีทสรปุ	ไม่มจีดุสิน้สดุ	เพราะในอนาคต	
มนุษย์จ�าเป็นต้องเข้าใจตน	 เข้าใจโลก	 เรียนรู้ทักษะใหม่	 ยกระดับ
ปัญญา	และยกระดับจิตวิญญาณของตนเองไปตลอดชีวิต
	 สุดท้ายนี้	 นักเขียนชื่อดังได้ให้มุมมองว่า	 ไม่มีใครสามารถสร้าง
แรงบันดาลใจให้คนอื่นได้	 เพราะแรงบันดาลใจคือ	 แรงที่บันดาล 
มาจากใจของคน	ๆ	นัน้	ต่อให้ไปถามคนทัง้โลก	หรอืว่ิงหาแรงบนัดาลใจ
ทั่วจักรวาล	 แต่ถ้าไม่กลับมาที่	 “ใจ”	 หรือหาใจของตัวเองไม่เจอ	 
คุณก็หลงทางและไม่มีทางท่ีจะสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองได้	 
การรู้ความหมายของชีวิตและรู้ว่าจะสร้างความหมายอะไรให้กับ 
โลกใบนี้	เป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีที่สุด	

ผลึกความคิดที่แฝงในหนังสือแต่ละเล่มของซีรีส์ 
“ปัญญา” 

สนทนา-อ่าน-เดินทาง คือกระบวนการสร้าง “ปัญญา”
	 ส�าหรับคุณภิญโญ	 “ปัญญา”	 หาใช่องค์ความรู้หรือชุดความคิด
ใด	ๆ 	แต่เป็นกระบวนการในการพัฒนาและการสร้างการเติบโตทาง
ความคดิในบคุคล	โดยได้แนะน�าให้รูจั้ก	“3	เครือ่งมอื”	ในการเข้าถงึ
ปัญญาตามแบบฉบับของเขาให้ผู้อ่านลองน�าไปปฏิบัติ	ประกอบด้วย	
การสนทนากับปราชญ์หรือผู้มีปัญญาบนโต๊ะอาหาร	การอ่านหนังสือ	
และการเดินทาง	 ดังมีค�ากล่าวของปราชญ์ท่านหนึ่งว่า	 “การได้น่ัง
สนทนากับปราชญ์หรือผู ้มีป ัญญาบนโต๊ะอาหารมีค่ามากกว่า 
การอ่านหนังสือรวมกัน	10	ปี”	
	 “ผมไม่ได้บอกว่าการได้นั่งสนทนากับปราชญ์	 หรือการอ่าน
หนังสือ	อะไรมีค่ามากกว่ากัน	แค่จะบอกว่านี่คือกระบวนการในการ
สร้างปัญญา	ลองคิดดวู่า	ถ้าคณุได้นัง่สนทนากบัปราชญ์ทีช่าญฉลาด
ที่สุดในโลกทุกวัน	วันละคน	คุณจะฉลาดเพิ่มขึ้นขนาดไหน	ถ้าคุณมี
ความอ่อนน้อมถ่อมตนเพียงพอทีจ่ะเรยีนรูจ้ากเขา	 แต่กไ็ม่ใช่ว่าทกุคน
จะมีโอกาสน้ี	 ดังน้ัน	 ควรอ่านหนังสือให้เยอะ	 เพราะว่าปัญญาชน 
ส่วนใหญ่ของโลกเกบ็ความรูไ้ว้ในรปูแบบการเขยีนหนงัสอื	นีค่อืทางลดั
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ท่ามกลางการเติบโตของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด ส่งผลให้มีผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ ๆ หรือ 
สตาร์ทอัป (Startup) เกิดขึ้นมากมาย และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ซึ่งแน่นอนว่า ไม่ใช่ทุกสตาร์ทอัป 
จะประสบความสำาเร็จได้ ในขณะที่บางสตาร์ทอัปมีความพร้อมที่จะเร่ิมต้นทำาธุรกิจแล้ว บางแห่งอาจเร่ิมต้น 
จากไอเดียเจ๋ง ๆ และรอคอยตัวช่วย “บ่มเพาะ” เมล็ดพันธุ์แห่งไอเดียนี้ให้งอกเงย จนเติบโตเป็นต้นกล้าธุรกิจ 
ที่มั่นคง ก่อให้เกิดผลกำาไรที่ยั่งยืน ซึ่งสิ่งที่จะตอบโจทย์และช่วยประคับประคองบรรดาสตาร์ทอัปเกิดใหม่เหล่านี้ได้  
คือ Incubator และ Accelerator นั่นเอง BOT พระสยาม MAGAZINE ขอพาผู้อ่านไปทำาความรู้จักกับเทรนด์  
Incubator และ Accelerator รวมถึงแนะนำาโครงการ F13 ศูนย์ทดสอบและพัฒนาฟินเทคสตาร์ทอัปในไทย

	 หลายคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับเทรนด์การจัดตั้งโครงการบ่มเพาะ
ธุรกิจใหม่ในต่างประเทศกันมาบ้างแล้ว	 และอาจยังสับสนว่า 
Incubator	และ	Accelerator	เป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่	อย่างไรก็ตาม	
ถึงแม้ทั้งสองประเภทคือโครงการเพื่อส่งเสริมให้สตาร์ทอัปประสบ
ความส�าเร็จ	แต่จริง	ๆ 	แล้วมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง	
	 สรุปง่าย	ๆ	ได้ว่า	“Incubator”	คือ	โครงการ	“บ่มเพาะ”	ธุรกิจ
ท่ีให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าแก่สตาร์ทอัปตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นไอเดีย 
ให้เกิดรูปแบบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ	 ในขณะที่	 “Accelerator”  
คือ	 โครงการสนับสนุนสตาร์ทอัปที่เน้น	 “เร่ง”	 อัตราการเติบโตและ
เพิ่มมูลค่าธุรกิจท่ีมีอยู่แล้ว	 และมักด�าเนินการภายในกรอบเวลา 
ที่สั้นกว ่า	 Incubator	 อย ่างไรก็ดี	 โครงการสองประเภทนี	้ 

บ่มเพาะธุรกิจไปกับ 
Incubator และ Accelerator ไทย

โครงการ	AIS	the	StartUp	ของ	AIS	 โครงการ	PTT	Expresso	ของ	
ปตท.	และโครงการ	F13	ของสมาคมฟินเทคประเทศไทย	

F13: The FinTech Hub of Thailand
	 ศูนย์ทดสอบและพัฒนาฟินเทคแห่งชาติ	 (โครงการ	 F13)	 
จดัตัง้ขึน้โดยคณุกรณ์	จาตกิวณชิ	ประธานสมาคมฟินเทคประเทศไทย	
และคุณณัฐวุฒิ	 อมรวิวัฒน์	 อุปนายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย	 
โดยโครงการตั้งอยู่ที่ชั้น	13	 ตึก	KX	 (Knowledge	Exchange)	 
เพ่ือเป็นแหล่งทดสอบและพัฒนาบรกิารฟินเทค	รวมถงึพัฒนาบุคลากร
ฟินเทคให้มีความรู้ความสามารถ	และพร้อมแข่งขันในตลาดฟินเทค
ที่ท้าทายได้	

สตาร์ทอัป	และผู้เข้าชมทั่วไปในวัน	Demo	Day	เรียบร้อยแล้ว	และ
อยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทีม	 ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า	
โครงการน้ีมีประสิทธิภาพในการผลักดันอุตสาหกรรมฟินเทคในไทย
ให้แข่งขนัในตลาดโลกได้	 ทัง้นี	้ สมาคมฯ	 มุง่หวงัจะพัฒนาอตุสาหกรรม 
ฟินเทคซึ่งเป ็น	Mega	 Trend	 ของอุตสาหกรรมการเงินโลก	 
ภายใต้สโลแกน	Transforming	Finance	for	All	

บรรยากาศภายใน F13: The FinTech Hub of Thailand

ลักษณะร่วมและความแตกต่างระหว่าง Incubator และ Accelerator

ถอืเป็นพีเ่ลีย้งให้กบัสตาร์ทอปัทัง้คู	่แต่ต่างกนัทีลั่กษณะการด�าเนินงาน
และการให้ความสนับสนุน
	 ปัจจุบัน	 บริษัทช้ันน�ารายใหญ่	ๆ 	 ทั้งในต่างประเทศและไทย 
ต่างก็มี	 Incubator	 และ	Accelerator	 เป็นของตัวเอง	 ส�าหรับ 
ในต่างประเทศ	ที่รู้จักกันมาก	คือ	Silicon	Valley	ในสหรัฐอเมริกา	
ซึง่เป็นแหล่งผลติและบ่มเพาะนวัตกรรมทีส่�าคญัทีส่ดุแห่งหน่ึงของโลก		
นอกจากน้ียังมีโครงการ	MAGIC	 ของรัฐบาลประเทศมาเลเซีย	
โครงการ	Level	39	ในประเทศองักฤษ	และศนูย์	Station	F	ในประเทศ
ฝรัง่เศส	เป็นต้น	ส�าหรบัในไทยเอง	กม็อียูห่ลายโครงการในหลายภาค
ธุรกิจ	รวมท้ังภาคการเงินด้วย	อาท	ิโครงการ	Digital	Ventures	(DVA)	
ของธนาคารไทยพาณิชย์	โครงการ	DTAC	Accelerate	ของ	DTAC	

	 บนพื้นที่กว่า	300	 ตารางเมตร	 ผู้ประกอบการสามารถใช้พื้นที่ 
ของ	F13	เป็นสถานที่ท�างาน	(Co-working	Space)	ส�าหรับพัฒนา
และต่อยอดสตาร์ทอัป	 โดยทางโครงการได้จัดเตรียมโครงสร้าง 
พ้ืนฐานต่าง	ๆ 	 (Infrastructure)	 ระบบไอทีสมัยใหม่	 อาทิ	 ระบบ	 
Cloud	Computing	 และระบบ	API	 ส�าหรับเชื่อมการท�างาน 
บนเทคโนโลยใีหม่	ๆ 	รวมถงึให้บรกิารการเข้าถงึแหล่งข้อมลูทีส่�าคญั	
เพือ่สนบัสนุนให้ผูป้ระกอบการฟินเทคได้เข้าถงึเทคโนโลยใีนระดบัโลก	

โดย	F13	ท�าหน้าที่เป็น	Mentor	ให้กับสตาร์ทอัปที่เข้าร่วมโครงการ	
และเป็นตัวกลางในการประสานและเชื่อมโยง	(Business	Matching)	
ระหว่างผู้ประกอบการกับนักลงทุน	(Venture	Capital)	Accelerator	
ธนาคาร	 สถาบันการเงิน	 รวมถึงหน่วยงานผู ้ก�ากับดูแลอย่าง 
ธนาคารแห่งประเทศไทย	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์	
และตลาดหลักทรัพย์	 และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ 
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 เพ่ือให้กระบวนการพัฒนา
นวตักรรมต่าง	ๆ	มคีวามสะดวกและง่ายมากขึ้น	
	 ผู้ประกอบการสามารถสมัครเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็ได้	
โดยอาจจะมีเพียงไอเดียพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถน�าไปต่อยอด
ท�าได้จริง	 หรืออาจจะมีผลิตภัณฑ์แล้ว	 แต่ยังไม่สามารถเชื่อมโยง 
กับหน่วยงานก�ากับดูแลต่าง	ๆ 	ได้	 และต้องการพัฒนาขั้นตอน 
การท�างานให้ดีขึ้น	 หรือต้องการค�าแนะน�าเกี่ยวกับเร่ืองกฎหมาย 
และการจดทะเบยีน	เป็นต้น	ทัง้น้ี	ผูป้ระกอบการสามารถใช้บริการได้
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
	 นอกจากน้ี	 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 ในแต่ละป	ี
โครงการ	 F13	 จะจัดงาน	National	 FinTech	Competition	 
เพื่อคัดเลือกผู้เข้าประกอบการเข้าร่วม	National	FinTech	Sandbox	
ของโครงการ	 ส�าหรับปี	2561	 ที่ผ่านมา	 โครงการ	F13	 ได้เปิดตัว 
F13	Batch	1	 ประกอบด้วยฟินเทคสตาร์ทอัปจ�านวน	 13	 ทีม	 
ซึ่งผ่านโปรแกรมการอบรมจากทางสมาคมฟินเทคประเทศไทย	 
รวมถึงได้รับค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในด้าน
อุตสาหกรรมฟินเทค	 โดยสตาร์ทอัป	7	 ทีมแรกได้มีโอกาสน�าเสนอ
โครงการของแต่ละทีมต่อหน้าคณะกรรมการ	 ผู้มีชื่อเสียงในวงการ

Accelerators
Open-ended Duration

Typically 
Fee-based

Physical Space

Technical Facilities

Rolling Admission

Training

Mentoring

Business Support

Selective

Typically 
Growth-based 
(Payment via 
equity rather

than fees)

Fixed Duration

Cohort-based

Incubators
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เรื่อง : กองบรรรณาธิการ



	เมื่อลัดเลาะเข้ามาในซอยเล็ก	ๆ	ติดกับท่าน�้าของวัดเทวราชกุญชร	
วรวิหาร	น้อยคนนักท่ีจะทราบว่ามีอีกหนึ่งร้านอาหารเด็ดซ่อนตัวอยู่ภายใน 
บริเวณนี้	Hidden	House	Bistro	 เป็นร้านอาหารไทยฟิวชั่นริมแม่น�้า
เจ้าพระยา	 ท่ีผู ้มาเยือนจะต้องประทับใจกับวิวของสะพานพระราม	8	 
และบรรยากาศการสัญจรที่คึกคักของคนกรุงเทพฯ	ณ	ท่าเรือเทเวศร์	

	ครั้งนี้	เราเลือกชิมเมนูอาหารไทยโบราณของทางร้านทีข่อบอกวา่รสชาติ
กลมกล่อมถกูปาก		อาท	ิแกงส้มปลาสด	ทีใ่ช้เนือ้ปลาสด	ดอกขจร	และผกักาดขาว 
ต้มกับน�้าพริกแกงแซ่บเข้มข้น หมูย่างจ้ิมแจ่ว เนื้อหอมนุ่ม	เสิร์ฟมาพร้อม 
น�า้จ้ิมแจ่วรสเดด็ ปลากระพงทอดน�า้ปลา ทีใ่ช้เนือ้ปลากะพงสดทอดกรอบเคลอืบ
ด้วยซอสน�้าปลาสูตรเด็ดของทางร้านเคียงด้วยน�้าจิ้มรสจัดจ้าน แกงฮังเลหมู
ล้านนา	ที่ใช้เนื้อหมูตุ๋นก้อนนุ่มผสมกับเครื่องแกงเข้มข้นกับกระเทียมสด	

	ส่วนเมนแูนะน�าทีห้่ามพลาดของทางร้านคอื	ย�าถัว่พูกุง้เมด็มะม่วงหมิพานต์ 

BOT พระสยาม MAGAZINE ฉบับนี้จะมาแนะนำาร้านอาหาร 
2 แห่งที่เรียกว่าเป็น Hidden Gem ของย่านพระนคร ที่ถึงแม้
การเดินทางจะลึกลับไปสักหน่อย แต่ก็คุ้มกับอาหารแสนอร่อย
และบรรยากาศสบาย ๆ ริมแม่น้ำาเจ้าพระยาที่มีวิวของสะพาน
พระราม 8 สวยตระการตา ได้แก่ บ้านหิรัณยกุล และ Hidden 
House Bistro

รื่นรมย์กับวิว
สะพานพระราม 8

	บ้านหลังใหญ่สไตล์โคโลเนียลในซอยสามเสน	3	ที่โดดเด่น 
สะดุดตาด้วยสีชมพูอ ่อน	ภายในร ้านตกแต่งด ้วยสไตล  ์
ไทย-ยุโรป	และสอดแทรกความเป็นจีนด้วยเฟอร์นิเจอร์ต่าง	ๆ 
โดยคุณจี๊	 เจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่า	อยากให้บรรยากาศของ 
บูทีคโฮเทลและร้านอาหารแห่งน้ีเป็นเสมือนบ้านที่ทุกคนได้มา
พักผ่อน	นั่งกินข้าว	และพูดคุยกันแบบสบาย	ๆ	ริมแม่น�้า	

	เมนูส่วนใหญ่ของทางร้านเป็นอาหารไทยร่วมสมัยที่มี
รสชาติจัดจ้านและโดดเด่นด้วยการตกแต่งจานที่สวยสะดุดตา
เริ่มต้นด้วยอาหารเรียกน�้าย่อย	ซึ่งเป็นเมนูยอดนิยมอย่าง
กรงทองหิรัญกุล	ประกอบไปด้วย	หมี่กรอบ	ขนมปังหน้า
หมูทอด	 และอาหารไทยโบราณหาทานยากอย่างม้าฮ ่อ	 

เวลาเปิด/ปิด วันอังคาร - วันอาทิตย์
 เวลา 11.00 - 22.00 น. (หยุดวันจันทร์)
โทรศัพท์ 097 348 1095
ราคาเฉลี่ยต่อคน 150 - 200 บาท
ที่จอดรถ บริเวณลานวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

เวลาเปิด/ปิด เปิดทำาการทุกวัน เวลา 07.00 - 22.00 น.
โทรศัพท์ 091 736 0753
ราคาเฉลี่ยต่อคน 200 - 300 บาท
ที่จอดรถ ภายในบริเวณบ้านหิรัณยกุล

ณ ร้านลับ
ในย่านพระนคร

บ้านหิรัณยกุล

ปอเปี ๊ยะข้าวซอย	ที่น�าอาหารเหนืออย่างข้าวซอยมาประยุกต์เป็น 
ไส้ปอเปี๊ยะทอด	ซึ่งรสสัมผัสลงตัวกันได้อย่างไม่น่าเชื่อ	หรือเมนูที่รังสรรค์
ให้เป็นสีชมพูเช่นเดียวกับการตกแต่งของร้านคือ	ข้าวผัดสีชมพู กินคู่

กับกุ ้งสดและเครื่องเคียง เมี่ยงแซลมอนกลีบบัว  
ทีม่แีซลมอนทอดหัน่เต๋าเสร์ิฟคูก่บัเครือ่งเคยีง	น�า้จิม้ 
ซีฟู ้ดรสจัดจ้าน	ซึ่งเป็นอีกเมนูที่ห ้ามพลาดของ 
ทางร้าน	นอกจากนียั้งม	ีหมทูอดตะกร้างาเผอืก	และ	
กุ้งแม่น�้าเผา	ที่มีมันกุ้งเยิ้ม	ๆ	โดยไม่ต้องไปไกล 
ถึงอยุธยา	

นอกจากอาหารคาวแล้ว	 เมนูของหวานและ
เครื่องด่ืมก็โดดเด่นไม่แพ้กัน	อาทิ	บัวลอยน�้ากะทิ 

เลมอนทาร์ต	และเมนูเครื่องดื่มอย่าง Hiranyakul Coffee	กาแฟเข้มข้น
ที่มาพร้อมนมอัญชัน	ทุกเมนูที่ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน	ที่ไม่ว่าเราจะ
ยกมือถือถ่ายรูปอาหารหรือบรรยากาศ	ก็สวยงามลงตัวทั้งสิ้น

ที่ใช้น�้าราดสูตรเด็ดจากทางร้านคลุกเคล้ากับถั่วพู	กุ้งสด	 
และเม็ดมะม่วงหิมพานต์	สะตอผัดกุ้ง	ที่ใช้สะตอเม็ดใหญ่ 
ผัดกับกุ้งสดคัดขนาดพิเศษและซอสหมูสับสูตรลับเฉพาะ	 
ขอทิ้งท้ายไว้ว่า	เมนูอาหารของทางร้านรังสรรค์โดยอดีตเชฟ 
ระดับมิชลินสตาร์	ที่ใครได้มาลองชิมรับรองว่าจะต้องติดใจ 
ทางร้านแนะน�าว่าถ้ามาช่วงพระอาทติย์ตกดนิกจ็ะโรแมนตกิ
มากทีเดียว
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EAT
GUIDE
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

Hidden House Bistro
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BESTINATION
เรื่อง : กองบรรรณาธิการ

Samyan Co-Op
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบนพ้ืนที่ที่หลายคนรู้จักกันดี “สามย่าน” ลักษณะพื้นที่แห่งนี้เป็น 

ห้องโถงเพดานสงูทีซ่่อนพืน้ทีใ่ช้สอยมากถงึ 3 ช้ันเอาไว้ภายใน แบ่งย่อยออกเป็นห้องเลก็ห้องน้อย 
โต๊ะยาวริมกระจกพร้อมวิวตึกระฟ้าของกรุงเทพฯ ห้องประชุมจิ๋วท่ีพร้อมระเบิดไอเดียเจ๋ง ๆ  
เป็นพืน้ท่ีทีจ่ะช่วยปลดปล่อยอสิระทางความคิด วอร์รูมทีค่ณุและเพือ่น ๆ  จะมาระดมความเหน็
แล้วแปลงเป็นไอเดียมาสเตอร์พีซ ก่อนออกไปเฉิดฉายอยู่หน้าห้องประชุมในวันจันทร์

 Samyan Co-Op อยู่บนชั้น 2 ของอาคารสามย่านมิตรทาวน์ สามารถเดินทางมาได้ด้วย
รถไฟฟ้า MRT (สถานสีามย่าน) จดุเด่นของ Samyan Co-Op นอกจากเดนิทางสะดวกแล้วยงัเข้า 
“ฟรี” แถมเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงด้วย วิธีการเข้าใช้งานนั้นก็ง่ายมาก เพียงแค่ลงทะเบียน
ผ่านเวบ็ไซต์ www.samyan-mitrtown.com แล้วยนืยนัด้วยบตัรประชาชนอกีคร้ังทีห่น้าทางเข้า  
ก็สามารถสแกนหน้าจอมือถือเพื่อผ่านประตูได้เลย 

ฉีกกฎการท�างานเดิม ๆ บนพ้ืนที่เติมไอเดียใหม่ ๆ
กับ Samyan Co-Op 

และ BOT Common Room
พื้นที่ท�างานอันเงียบสงบ แสงไฟที่พอเหมาะ และที่นั่งนุ่มสบาย คือพื้นที่ท�างานในฝันของใครหลาย ๆ คน จะดีแค่ไหน 
ถ้ามีพื้นที่สักแห่งที่เราสามารถหนีไปซุ่มสร้างไอเดียการท�างานใหม่ ๆ สามารถนั่งตกผลึกความคิดจนเป็นชิ้นงานเกรดเอได้ 
BOT พระสยาม MAGAZINE ขอเสนอพ้ืนที่ส่วนกลาง 2 แห่ง คือ Samyan Co-Op ที่ก�าลังได้รับความนิยมอย่างมาก 
ในหมู่นักศึกษาและคนทั่วไป และ BOT Common Area ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ ด้วยความตั้งใจที่จะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ 
ให้ ได้ท�างานอย่างผ่อนคลายแก่เพื่อนพนักงานแบงก์ชาติ มาท�าความรู้จัก 2 พื้นที่ส่วนกลางนี้กันเลยดีกว่า

 พืน้ทีส่่วนกลางเปิดใหม่ภายในอาคาร 1 ของแบงก์ชาต ิส�านกังานใหญ่ 
มีชื่อว่า Common Room ซึ่งเต็มไปด้วยพื้นที่ใช้สอยที่หลากหลาย 
ตั้งแต่มุมอ่านหนังสือเงียบสงบ มุมคุยงานเพื่อสร้างสรรค์ไอเดีย 
แบบสบาย ๆ โถงกว้างส�าหรับระดมสมอง ห้องประชุมส่วนตัวส�าหรับ
แผนการลับ หรือจะเป็นห้องงีบหลับก็มี

บริเวณชั้นล่างสุดของอาคาร 1 นั้นเดิมเป็นห้องสมุด จากนั้นได้
ถูกพลิกโฉมใหม่ให้กลายเป็นพ้ืนท่ีอเนกประสงค์ โดยมีจุดประสงค ์
เพื่อให ้พนักงานได ้ มีพื้นที่ที่แตกต ่างจากส�านักงาน 
มีความกว้างขวางมีความหลากหลาย รวมถึงมีสีสัน  
มีร้านกาแฟพร้อมเสิร์ฟกาแฟดีกรีแชมป์จาก Zana’s Bean 
Coffee ท่ีหอมละมุนชวนกระตุ้นเซลล์ความคิด เพียงแค่
สแกนบัตรพนักงานก็สามารถเข้าใช้พ้ืนท่ีได้อย่างง่ายดาย 
โดยมีช่วงเวลาใช้งานระหว่าง 8.00 - 17.30 น. และ 
เป็นสิทธิพิเศษส�าหรับพนักงาน ธปท. เท่านั้น! ไฮไลต์ของ  

BOT Common Room

Common Room ท่ีนอกจากมมุอ่านหนงัสอืแบบ Co-working Space 
หรือที่นั่งท�างานส่วนตัวใน Quiet Zone แล้ว ยังมีมุมระดมไอเดียใน
รูปแบบต่าง ๆ  ทั้งโถงประชุมรูปวงกลมหรือ Activity Stand และโซน
การประชมุแบบอเนกประสงค์ นบัว่าเป็นบรรยากาศทีช่วนให้เกดิการ 
แลกเปลี่ยนพูดคุย และแบ่งปันไอเดียระหว่างกันอย่างแท้จริง  
ซึ่งนอกจากมุมพูดคุยงานแล้ว พื้นท่ีแห่งนี้ยังจัดให้มี Rest Area 
หรือห้องส�าหรับงีบหลับเติมพลังไว้บริการ เพราะข้อเท็จจริงท่ีว่า 
การงีบหลับเล็กน้อย 5 - 20 นาทีระหว่างวันท�างานจะช่วยผ่อนคลาย
ความเครียดให้มีแรงท�างานมากขึ้น ภายในห้องมีทั้งเบาะนอนยาว 
และเก้าอี้เอนหลังพร้อมท่ีวางเท้า ที่สามารถรองรับพนักงานได้มากถึง  
20 ท่าน ด้วยความเชื่อที่ว่าสิ่งแวดล้อมที่ดี น�าไปสู่การท�างานที่มี
ความสุข ซึ่งแน่นอนว่าผลลัพธ์ของงานก็จะมีคุณภาพตามมาเช่นกัน

จะเห็นได้ว่าเทรนด์พ้ืนที่ส่วนกลางที่สามารถช่วยผ่อนคลาย
ความเครยีดจากการท�างานหรอืช่วยเพิม่สมาธใิห้การท�างานนัน้ก�าลงั
มาแรง บางครัง้การหกัโหมท�างานต่อเน่ืองกอ็าจไม่ได้ช่วยให้ได้ผลลพัธ์ 
ที่ดี ในทางกลับกัน การลุกออกจากท่ีนั่งไปเดินผ่อนคลายซักพัก
อาจช่วยปิ๊งไอเดียดี ๆ หรือช่วยแก้ปมความคิดแล้วปิดงานส�าเร็จ 
ก็เป็นได้

 ภายในของ Samyan Co-Op ดูราวกับฉากในหนังเรื่อง Inception โดย 
แบ่งโซนต่าง ๆ  ออกเป็น 6 โซน ได้แก่ โซน Sky Reading ท่ีนัง่อ่านหนงัสอืรมิกระจก
พร้อมวิวพันล้านของตึกระฟ้าแห่งมหานครกรุงเทพฯ โซน Focus เงียบกริบส�าหรับ 
คนทีต้่องการสมาธขิัน้สงู ใครต้องการยกทมีมาระดมความเหน็กม็โีซน Private Room  

ไว้รองรับ มุมส�าหรับนักอ่าน 
ก็มี โซน Open Reading 
ให้ได ้เอนหลังอ ่านหนังสือ 
เล่มโปรดกนั เมือ่สมองท�างาน
จนล้าก็มีโซน Refreshment 
ที่ มี ตู ้ ก ด น�้ า สุ ด ทั น ส มั ย  
ร ว ม ถึ ง มี ก า แ ฟ ไ ว ้ ค อ ย
บริการ หรือหากใครต้องการ
จั ด กิ จ ก ร รมห รื อ ป ร ะชุ ม

อภิปรายก็มีโซน Amphitheater ซึ่งเป็นแสตนด ์
จัดกิจกรรมแบบอัฒจันทร์ไว้บริการเช่นกัน
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การดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ  
ธนาคารแห่งประเทศไทย

นางสาวนวพร มหารกัขกะ   
เป็น ผูช่้วยผูว่้าการ สายบรหิารความเสีย่งองค์กร

นายวรพร ตัง้สง่าศกัดิศ์รี
เป็น ผูช่้วยผูว่้าการ สายบรหิารงานปฏบิตักิาร 

นายจาตรุงค์ จนัทรงัษ์ 
 เป็น ผูช่้วยผูว่้าการ สายก�ากบัสถาบันการเงนิ 1 

นายพฤทธพิงศ์ ศรมีาจนัทร์  
เป็น ผูช่้วยผูว่้าการ สายกฎหมาย 

นางวจีทพิย์ พงษ์เพ็ชร  
เป็น ผูช่้วยผูว่้าการ สายทรพัยากรบคุคล 

และพัฒนาองค์กร 

นางธัญญนติย์ นยิมการ 
เป็น ผูช่้วยผูว่้าการ สายก�ากบัสถาบันการเงนิ 2 

นางนวอร เดชสวุรรณ์  
 เป็น ผูช่้วยผูว่้าการ สายนโยบายสถาบนัการเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการบางสายงาน  
เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ดังนี้

นางจันทวรรณ สจุรติกลุ 
เป็น ผูช่้วยผูว่้าการ สายส่ือสารและความสมัพนัธ์องค์กร 

	 เม่ือวันท่ี	18	-	21	 พฤศจิกายนท่ีผ่านมา	 ตัวแทนนักกีฬาของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	 ได้เข้าร่วมในกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาระหว่างธนาคารกลาง	(Inter-Central	Bank	Games:	 ICBG)	 
ครั้งท่ี	43	 ณ	 เกาะลังกาวี	 ประเทศมาเลเซีย	 ซึ่งนอกจากจะเป็น 
การพัฒนาสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงแล้ว	 นับเป็นโอกาสอันด ี
ทีผู่บ้รหิารและเจ้าหน้าทีข่องธนาคารกลางได้สร้างความสมัพนัธ์อนัดี

ในการแข่งขันกีฬาก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะมุ่งหวังพิชิตชัยชนะให้ได้ แต่ในการแข่งขันกีฬา

ระหว่างธนาคารกลางนั้น วัตถุประสงค์ที่แท้จริง คือการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน

และผู้บริหารของธนาคารกลางทั้ง 5 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และไทย 

สิ่งส�าคัญที่สุดจึงไม่ใช่ชัยชนะ แต่คือการมีส่วนร่วม ความมีน�้าใจนักกีฬา และความร่วมมือร่วมใจ

ท�าให้ดีที่สุดด้วยทีมสปิริต ซึ่งทีม ธปท. ได้แสดงออกถึงคุณสมบัติเหล่านี้ได้อย่างน่าชื่นชม

ระหว่างกัน	อันจะเอื้อประโยชน์ต่อการท�างานร่วมกันในอนาคต
	 วาระแห่งความสมัครสมานสามัคคีเหล่านี้จะยังคงมีขึ้นในทุกป	ี
จึงขอเชญิชวนเพ่ือนพนักงานทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการแสดงพลงั
ของคน	ธปท.	ในสนามแข่งขันอีกครั้งในปี	2563	ในการแข่งขันกีฬา
ระหว่างธนาคารกลางครั้งที่	44	ณ	ประเทศอินโดนีเซีย

 ไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน
 รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

มิตรภาพเหนือชัยชนะ
ICBG 2019

บาสเกตบอล แฮนด์บอล อีสปอร์ต ปีนผาจ�าลองทวิกีฬา
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